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(अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष) 

   पृ.शी./मु.शी. : तोंडी उत्तरे. 

भेसळयुक्त खाद्य तेलाची विक्री होत असल्याबाबत 

 (१) *  ४२२४१   श्री.प्रकाश भारसाकळे (अकोट) :   सन्माननीय अन्न ि 

औषध प्रशासन मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :-  (१) तेल्हािा 

(सि.अकोला) येथील सकिाणा दकुानातनू मोठया प्रमाणात भेसळयकु्त खाद्य तेलाची 

सिक्री होत असल्याने नागरिकाांच्या आिोग्याचा प्रश्न सनमााण झाला आह,े ह ेखिे आह े

काय, 

(२) असल्यास, तेल्हािा शहिातील बस स्थानक, सििाऊ उद्यान, िनेु शहि, सांत 

तकुािाम चौक, अग्रसेन टॉिि चौक, माळेगाि नाका तसेच दयु्यम सनबांधक कायाालय 

येथे हातगाडयाांिि ि हॉटेलमध्ये भेसळयकु्त तलेाचा िापि किण्यात येत असल्याच े

सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी चौकशी करुन त्यानषुांगाने अन्न ि औषध े

प्रशासनाकडून कोणती काििाई केली आह ेिा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

 डॉ. राजेंद्र वशंगणे : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) (३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही. 

(उप प्रश्न सिचािण्यात आले नाहीत.) 
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जालना, कोल्हापूर तसेच मंुबईत वशधािाटप कें द्रािरील धान्याचा 

काळाबाजार होत असल्याबाबत 

 (२) *  ३९९६२   श्री.संतोष दानिे (भोकरदन), श्री.पराग शाह (घाटकोपर 

पूिव), कॅप्टन आर. सेल्िन (सायन-कोळीिाडा), श्री.राजु (बाबा) जयिंतराि 

आिळे (हातकणंगले) :   सन्माननीय अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहक 

संरक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) िालना सिल्हयात अांत्योदय, अन्नसिुक्षा योिनेंतगात पात्र सशधापसत्रका धािकाांना 

धान्य समळत नसनू सशधािाटप कें द्राििील या धान्याचा मोठ्या प्रमाणात काळाबािाि 

होत आह,े ह ेखिे आह ेकाय,  

(२) तसेच कोल्हापिू सिल्हयातील ३ लाख १६ हिाि १९७ सशधापसत्रका धािकाांना 

स्िस्त धान्य दकुानातनू धान्य समळत नसल्याचे माह े िानेिािी, २०२२ मध्ये िा 

त्यादिम्यान सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, आिे िसाहत (मुांबई) येथे एका गोदामािि छापा टाकून अिैधरित्या 

साठिलेला ३५ हिाि सकलो ताांदळू ि ४५ हिाि सकलो गव्हाचा साठा माह े

सडसेंबि,२०२१ मध्ये िा त्यादिम्यान हस्तगत केला असनू सशधािाटप कें द्राांमार्ा त 

सदि धान्यसाठा असधक दिाने सिकून धान्याचा काळाबािाि केल्याचे सनदशानास 

आले, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त घटनाांमध्ये पात्र िेशनकाडा धािकाांना धान्य पिुिठा 

होण्याबाबत तसेच धान्याचा काळाबािाि किणाऱ्या दकुानदािाांिि तसेच त्याांना 

सहकाया किणाऱ्या सशधािाटप कायाालयातील असधकािी ि कमाचाऱ्याांिि शासनाने 

कोणती काििाई केली आह ेिा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. छगन भुजबळ : (१) ि (२) ह ेखिे नाही.  
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ता.प्र.क्र.३९९६२..... 

श्री. छगन भुजबळ..... 

(३) सहकाि भाांडाि, यसुनट क्र. २, आिे कोलनी, गोिेगाांि पिूा येथनू अनसधकृतपण े

साठा केलेला ३६,६५० सकलो ताांदळु ि ४५,००० सकलो गहू पोलीसाांनी िप्त केला 

आह.े सदि प्रकिणी सांबांसधताांिि आिे पोलीस ठाणे येथे गनु्हा नोंद क्र.६९/२०२१, 

सद.१८.१२.२०२१ अन्िये गनु्हा नोंदसिण्यात आला आह.े प्रस्ततु प्रकिणी 

पोसलसाांमार्ा त तपास सरुु आह.े  

(४) पात्र लाभार्थयाांना अन्नधान्याचे िाटप किण्यात आले आह.े प्रस्ततु प्रकिणी 

सनयांत्रक सशधािाटप ि सांचालक, नागिी पिुिठा, मुांबई-ठाणे सशधािाटप क्षेत्र तसेच 

पोसलसाांकडून चौकशी सरुु आह.े 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 
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ता.प्र.क्र.३९९६२..... 

 ॲड.आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, जालना जजल्हयातील अंत्योदय अन्न 

सरुक्षा योजनेच्या अनषुगंाने सदर प्रश्न जिचारलेला आह.े  परंत ुआरे िसाहत, मुंबई 

येथील एका गोदामािर जडसेंबर, २०२१ मध्य ेछापा टाकण्यात आला.  तथेनू समुारे 

३५ हजार जकलो तांदळु ि समुारे ४५ हजार जकलो गव्हाचा अिधै साठा हस्तगत 

करण्यात आला. मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये नमदू केले आह ेकी, सदर प्रकरणी 

संबंजधतांिर आरे पोलीस ठाणे येथे गनु्हा नोंद क्रमांक ६९/२०२१, जदनांक 

१८.१२.२०२१ अन्िय ेगनु्हा नोंदिण्यात आला आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, या घटनेचा काययकाल अजतशय महत्त्िाचा आह.े  आपणा 

सियिणाांना ज्ञात आह ेकी, कोिोना काळात सामान्य आजण गररब कुटंुबातील लोकांची 

जस्थती अजतशय हलाखीची होती.  दरम्यानच्या काळात कें द्र सरकारमार्य त अंत्योदय 

योजनेंतगयत सिाांना मोर्त अन्नधान्य जितरण करण्याची व्यिस्था करण्यात आली.  

या काळात अशा प्रकारची अन्नधान्याची चोरी होत असल्याचा प्रकार जनदशयनास 

आला आह.े  माझा प्रश्न असा आह ेकी, मंत्री महोदयांनी उत्तरामध्ये नमदू केलेला 

गनु्हा क्रमांक ६९/२०२१ हा कोणत्या कलमाखाली नोंदजिण्यात आला आह े?  तसचे 

कोिोनाच्या काळात हा प्रकाि सनदशानास आला असल्यामळेु त्याची व्याप्ती आसण 

गाांभीया असधक िाढते.  यामध्ये असधकाऱ्याांसह अन्य काही लोक सहभागी अस ू

शकतात.  त्यामळेु यामध्ये सांघसटत गनु्हगेािी घडली आह ेसकां िा कसे हा माझा प्रश्न 

आह.े  सांघसटत गनु्हगेािी घडली असल्यास सांबांसधताांिि सांघसटत गनु्हगेािी सनयांत्रण 

असधसनयमान्िये काििाई किणाि का ? 

 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सदि प्रकिणी गनु्हा दाखल किण्यात 

आला असनू ९ िणाांना अटक किण्यात आली आह.े  तसेच या प्रकिणातील ट्रक 

िप्त किण्यात आली असनू गाडी मालकािि दखेील काििाई किण्यात आली आह.े  

पोसलसाांनी सदि प्रकिणाचा तपास करुन दोषींसििोधात आिोपपत्र दाखल केले आह.े  

त्याची प्रत दखेील मी आपणास दऊे शकतो... (अडथळा...) सांघसटत गनु्हगेािी... ह े

एकमेि प्रकिण आढळून आले आह.े   
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ता.प्र.क्र.३९९६२..... 

श्री.छगन भिुबळ..... 

इति कुठेही अन्नधान्य समळाले नसल्याबाबत तक्राि नाही.  या प्रकिणातील 

दोषींसििोधात Essential Commodities Act च्या कलम ३, ७, ८ आसण PDS 

(Control) Order 1966 अांतगात गनु्ह ेनोंदसिण्यात आले आहते. 

 श्री.अशोक पिाि : अध्यक्ष महोदय, एकटया िालना सिल्हयातील 

आकडेिािी पासहली तिीही ती खपू मोठी असल्याचे सदसनू येत आह.े  एका 

सिल्हयामध्ये एिढया मोठया प्रमाणात ताांदळु, गहू याांचा अिैध साठा आढळून येत 

असेल ति महािाष्ट्ट्र िाज्यातील अनेक सिल्हयाांमध्ये दखेील असेच प्रकाि घडत 

आहते का, असा प्रश्न पडतो.  सिकाि अनेक गोष्टींमध्ये सातत्याने निनिीन सधुािणा 

किीत असते.  त्यामळेु माझा प्रश्न आह ेकी, लाभार्थयााला अन्नधान्य दणे्याऐििी 

त्याची सकां मत थेट खात्यािि ट्रान्सर्ि किण्याबाबत सिकाि काही प्रयोग किणाि आह े

का ? 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.३९९६२... 

ॲङ अशोक पिाि... 

उदाहिणाथा एखादा तालकुा घ्या सकां िा एखादा सिल्हा घ्या.  यासाठी सिकाि काही 

िेगळे धोिण आणणाि आह ेकाय, असा माझा प्रश्न आह.े  त्याचे उत्ति मांत्री महोदयाांनी 

द्यािे.  

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, िालना आसण कोल्हापिू सिल्यातील 

प्रश्न आहते.  एकाच प्रश्नामध्ये िालना, कोल्हापिू आसण मुांबईतील आिे कॉलनी 

आह.े  ज्याांचे उत्पन्न १ लाखापयांत आह ेत्याांना आपण केसिी काडा सदलेली आहते.  

पांित ुग्रामीण भागासाठी ३९ हिाि आसण ४४ हिाि रुपये उत्पन्नाच्या बाबतीत ि े

प्राधान्य ठिसिलेले आह ेत्याांना आपण २ रुपये आसण ३ रुपये सकलोने अन्नधान्य 

दतेो.  सन्माननीय सदस्य िी तक्राि साांगत आहते, त्याचा अथा असा आह ेकी, ज्याांना 

असिबात समळत नव्हते.  िे अप्राधान्य... ज्याांना प्राधान्य क्रमाने समळत नव्हते.  पिांत ु

ज्याांचे उत्पन्न १ लाखापेक्षा कमी आह े आसण ज्याांच्याकडे काडा आह े अशा 

लोकाांसाठी महािाष्ट्ट्र शासनाने ४ मसहन्याांसाठी अन्नधान्य सिकत घेऊन त्याांना ८ रुपय े

सकलो गहू आसण १२ रुपये सकलो ताांदळु या दिाने त्याांना र्क्त ४ मसहन्याांकरिता ह े

धान्य िाटप केले.  त्यानांति ते धान्य िाटप बांद केले.  पण ज्याांचा प्राधान्य क्रमाांक 

आह ेत्या सिाांना आपण धान्य िाटप कितो.  

 श्री. प्रकाश भािसाकळे : अध्यक्ष महोदय, माझा प्रश्न असा आह ेकी, या 

यांत्रणेमध्ये र्ाि मोठा भ्रष्टाचाि आह.े  मांत्री महोदय आपल्याला ििी साांगत असले 

तिी परिसस्थती िेगळी आह.े  ज्या अथी धाडी र्क्त हप्ता िसलुीकरिता टाकल्या 

िातात की काििाईसाठी टाकल्या िातात याचे उत्ति आले आह.े  तलेाच्या बाबतीत 

अशी परिसस्थती आह ेकी, त्याची कोणी पाहणीच किीत नाही.  र्क्त हप्ता िसलुी 

आसण धाडी टाकण्याच ेकाम केले िाते.  त्यामळेु मांत्री महोदय याबाबत ससिस्ति 

उत्ति दतेील काय हा माझा प्रश्न आह.े 
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ता.प्र.क्र.३९९६२... 

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, या सठकाणी ३-४ सिल्यासांबांधी प्रश्न 

उपसस्थत झाला आह.े  पिांत ु सन्माननीय सदस्याांना कोणत्या सिल्याबद्दल प्रश्न 

सिचािायचा आह ेते मला समिले नाही. कृपया िि त्याांनी समिनू साांसगतले ति मी 

उत्ति दऊे शकेल.   

श्री. हिीश सपांपळे : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. प्रकाश भािसाकळे 

याांचा अकोला सिल्यातील तेल्हािा तालकु्यासांबांधीचा प्रश्न आह.े  त्यामळेु आपण 

अकोला सिल्याची मासहती द्यािी, अशी आपणास सिनांती आह.े 

श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सिचािलेला प्रश्न 

हा पसहल्या क्रमाांकाच्या तािाांसकत प्रश्नासांबांधी आह.े  आता दसुऱ्याा प्रश्नािि चचाा 

सरुू आह.े  तो प्रश्न व्यपगत झाला.   

श्री अब ूआिमी : अध्यक्ष महोदय, मैं सम्माननीय मांत्री िी से सनिेदन किना 

चाहता हूां सक मेिे सिधानसभा के्षत्र में िाशन का एक ही कायाालय ह.ै िहाां 

अणशुसक्तनगि औि मानखदुा सशिािीनगि के लोग आते ह ै िहाां पि बहुत ज्यादा 

आबादी ह,ै गिीब लोगों की आबादी ह.ै इसके कािण िाशन के कायाालय में बहुत भीड़ 

िहती ह.ै मेिा प्रश्न यह ह ैसक िहाां पि िाशन का एक औि कायाालय खोला िाए.  

अध्यक्ष महोदय, मेिा दसूिा प्रश्न यह ह ैसक इसी तिह की हालत कुलाा में ह.ै 

चाांसदिली औि कुलाा में बहुत दिूी ह.ै चाांसदिली में िाशन का एक भी कायाालय नहीं 

ह.ै िहाां के लोगों को कुलाा में आना पड़ता ह.ै इस बािे में मैंने आपसे पहले भी सिनती 

की थी. मेिा सनिेदन ह ैसक आि आप कह दीसिए सक आप दोनों िगहों पि िाशन का 

कायाालय खोलेंगे, तासक हम लोग खशुी मनाएां. 
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ता.प्र.क्र.३९९६२... 

श्री छगन भिुबल : अध्यक्ष महोदय, अगि इनको खशुी होती ह,ै तो मैं कहना 

चाहता हूां सक िाशन का कायाालय बहुत निदीक होना चासहए. इस बािे में आप मझुसे 

समले ह.ै उसके बाद मैंने बैठक ली औि कह भी सदया ह.ै उसके बाद िाशन का कायाालय 

कहाां पि बनाना ह,ै कैसे बनाना ह,ै इसके बािे में दखे िह ेह.ै  

उपाध्यक्ष : माझ्या मासहतीप्रमाणे हा प्रश्न िालना आसण कोल्हापिू 

सिल्यासांबांधी आह.े 

श्री. िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, यामध्ये माझ्या मतदाि सांघातील आिे 

कॉलनीचा सांबांध आह.े  ज्या सठकाणी धाड टाकली होती त्या गोिेगाांिमधील आिे 

कॉलनीमध्ये धान्य साठसिले िाते.  आिे कॉलनीमध्ये बांगले आहते.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ता.प्र.क्र.३९९३२..... 

श्री. िसिांद्र िायकि... 

बंगल्यांच ेगोडाऊन केले िाते. तिी दखेील आिे कॉलनीतील सीओ ांना ती बाब कळत 

नाही. अशा पद्धतीने अनेक घिाांची गोडाऊन केली आहते. याच्या तक्रािी दखेील 

झालेल्या आहते.  ह ेगोडाऊन कोणाच्या नािािि होते याची पोसलसाांनी चौकशी केली 

आह ेसकां िा नाही ? नसेल केली ति ती सकती सदिसाांत किणाि आहते? अशा पद्धतीने 

बाकीच्या सठकाणी दखेील शोध घेतला िाणाि आह ेकाय ? 

श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी िे साांसगतले आह े

त्याबाबत पोलीस सिभागाची मदत घऊेन त्या सिभागात असे काही प्रकाि घडत 

असतील ति सनसितपणे त्याची िरिष्ठ असधकाऱ्याकडून चौकशी केली िाईल आसण 

त्यािि काििाई केली िाईल. यापिूीच मी साांसगतले आह ेकी, ९ आिोसपांना अटक 

झालेली असनू त्याांच्यािि काििाई सरुु आह.े त्याांची गाडी दखेील िप्त झालेली आह.े 

आपल्याकडे काही असधक मासहती असेल ति आपण ती दखेील साांगािी. िरिष्ठ 

पोलीस असधकािी नेमनू त्या भागातील चौकशी करुन काििाई केली िाईल. 

श्री. िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, आिे कॉलनीमध्ये असणािे बांगले ह े

शासनाचे आहते ति सतथे अनासधकृतपणे कामे होतात. ति ह ेगोडाऊन सकां िा बांगला 

कोणाच्या नािािि याची माननीय मांत्रयाांनी मासहती द्यािी.  

श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, ती मासहती मी पटलािि ठेितो. कािण 

एक सन्माननीय सदस्य िालना सिल्याचा प्रश्न सिचाितात ति दसुिे सन्माननीय सदस्य 

ताबडतोब आिे कॉलनीचा प्रश्न सिचाितात आसण मध्येच सतसिे सन्माननीय सदस्य 

कोल्हापिूचा प्रश्न सिचाितात. त्यामळेु अशा प्रकािचे प्रश्न घेताना सदु्धा आपल्या 

ससचि सिभागाने त्यािि लक्ष द्यायला पासहिे की, प्रश्न स्पेसससर्क एका सिषयाच्या 

सांदभाात असायला पासहिे. नाहीति प्रत्येक प्रश्नाचे उत्ति िेगिेगळे येते. एकाच 

प्रश्नामध्ये चाि प्रकािचे प्रश्न सिचािण्यात आले आहते.  
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ता.प्र.क्र.३९९३२..... 

श्री. ससुनल प्रभ ू : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांच्या उत्तिाबाबत माझा 

हिकतीचा मदु्दा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. िसिांद्र िायकि याांनी िो मदु्दा उपसस्थत 

केला आह ेत्याला माझे समथान आह.े आिे कॉलनीमधील दगु्ध सिकास सिभागाच्या 

अांतगात येणािे तबेले, बांगले ह ेकोणाच्या तिी नािािि केले िातात. खऱ्या अथााने 

सतथे म्हशी पालन किण्यासाठी गाळे सदले होते. पिांत ुआता म्हशींची सांख्या कमी होत 

आह.े त्यामळेु उत्पन्न समळािे यासाठी ते गोडाऊन म्हणनू कोणाला तिी भाडयाने सदले 

िातात. अशा प्रकािच्या गोडाऊनचा िापि अनासधकृत कामासाठी केला िातो. पणूा 

आिे कॉलनीच्या परिसिात असणािे तबेले, िास्त,ु बांगले पिूी लायन्सससकडे होते. ते 

आता त्याांच्याकडून काढून कोणत्या तिी खािगी व्यसक्तकडे सदलेले आहते. सतथे 

प्रचांड मोठ्या प्रमाणात अशा प्रकािचे व्यिसाय चालतात. यासाठीच माझी हिकत 

आह ेकी, अन्न नागिी पिुिठा ि ग्राहक सांिक्षण सिभागाच्या मार्ा त ज्या ठेकेदािाांनी 

अनासधकृत काम केले आह ेअशा प्रकािचे अिनू सकती बांगले या सांपणूा आिे कॉलनी 

परिसिामध्ये सदलेले आहते. सतथे अशा प्रकािची िी कामे चालतात याची सभागहृाला 

मासहती समळणे आिश्यक आह.े  

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, मी याचे उत्ति सदलेले आह ेकी, िरिष्ठ 

पोलीस असधकाऱ्याकडून आपण त्या सिभागातील सिाांची चौकशी करु आसण अशी 

कामे िि कुठे घडत असतील ति त्याांच्यािि कडक काििाई किण्यात येईल. 

सन्माननीय सदस्याांकडे काही मासहती असेल ति त्याांनी कृपया ती मासहती माझ्याकडे 

द्यािी. याबाबतीत सदि बाबतीतील आिे कॉलनीतील गोडाऊन दगु्ध शाळा सिभागाच े

असनू श्री. गणेश िाणे याांना भाडयाने सदलेले आह.े श्री. गणेश िाणे ह ेकोण आहते ह े

मी शोधनू काढतो.  

श्री. प्रशाांत बांब : अध्यक्ष महोदय, सदिचा प्रश्न हा िालना सिल्यामध्ये 

अांत्योदय आसण अन्न सिुक्षा योिनेमध्ये काळा बािाि झाला सकां िा नाही असा आह.े 

माननीय मांत्रयाांनी साांसगतले की, " ह ेखिे नाही." माननीय मांत्रयाांना माझा स्पेसससर्क 

प्रश्न आसण सिनांती अशी आह ेकी, िालना सिल्यातील एका एका तालकु्यामध्ये  
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ता.प्र.क्र.३९९३२..... 

श्री. प्रशाांत बांब.... 

सकमान ३०० दकुाने आहते. आपण सकमान तालकु्यातील पाच दकुानात.... आम्ही 

सभागहृामध्ये साांगत आहोत की, या प्रत्येक दकुानामध्ये काळा बािाि झालेला आह.े  

      यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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ता.प्र.क्र. ३९९६२ ...... 

श्री. प्रशाांत बांब ..... 

िालना सिल्यातील िँडमली ३०० पैकी ५ दकुाने म्हणिे ५० हिाि लाभार्थयाांपैकी 

१५०० लाभाथी तपासायचे आहते. साधािणपणे एका दकुानात ३०० लाभाथी 

असतात. प्रत्येक लाभार्थयााचा घ्या. मागील ३ मसहन्यात त्याांना सकती अन्न समळाले, 

ताांदळू, गहू सकती समळाले ि यासाठी त्याांना सकती पैसे द्यािे लागले. हा ििाब लोकल 

तलाठी नाही ति इति कोणत्याही सिकािी असधकाऱ्याकडून तपासला िाणाि काय, 

सकती सदिसात तपासला िाईल ि त्याची मासहती सकती सदिसात दणेाि ? 

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, मी मघाशी साांसगतले की, अशी तक्राि 

आमच्याकडे आलेली नाही.   ही अप्राधान्य काडे होती. ५९ हिाि रुपय ेसकें िा ४४ 

हिाि रुपयाांच्या ििती ि एक लाखाच्या खाली ४ मसहन्याांची व्यिस्था केली होती. 

तेव्हा ते धान्य महािाष्ट्ट्र शासनातरे् सदले िात होते. या नांति ते बांद केले. त्याांची तक्राि 

अशी आह ेकी, काही सठकाणी काळा बािाि होतो. सिेशन र्ॉि ॲक्शन. 

     ------- 
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इगतपुरी (वज. नावशक) येथे ऑनलाईन वशधापवत्रका व्यिस्थापन 

प्रणालीमध्ये (RCMS) वस्प्लीट ऑप्शन उपलब्ध करून देण्याबाबत 

 

(३) * ४०६७६  श्री.सधुीर मुनगंटीिार (बल्लारपूर) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 

पुरिठा आवण ग्राहक संरक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

 (१) इगतपिुी (सि. नासशक) तालकु्यातील गािपाडे ि आसदिासी िस्तीतील समुािे 

३ हिाि १७३ सिभक्त कुटुांबाांतील नागरिकाांच्या सशधापसत्रकाांचे र्ॉमा निीन डाटा एन्ट्री 

किण्यासाठी ऑनलाईन सशधापसत्रका प्रणालीमध्ये (RCMS) सस््लीट ह ेऑ्शन 

तहससलदाि, इगतपिुी (सि.नासशक) याांच्याकडून तात्काळ उपलब्ध करून दणे्यात 

यािे अशी मागणी समथान सांस्थेने मा.अन्न ि नागिीपिुिठा मांत्री, प्रधान ससचि, अन्न 

ि नागिी पिुिठा सिभाग याांच्याकडे सदनाांक ११ ऑक्टोबि, २०२१ िोिी िा 

त्यासमुािास लेखी पत्राद्वािे केली आह,े ह ेखिे आह ेकाय आह,े 

(२) असल्यास, सदि आसदिासी ग्रामस्थाांची गैिसोय टाळण्यासाठी सशधापसत्रकाांच े

प्रलांसबत काम सरुू किण्यासाठी ऑनलाईन सशधापसत्रका व्यिस्थापन प्रणालीमध्ये 

सस््लीट ऑ्शन उपलब्ध करून दणे्याबाबत शासनस्तिािि कोणती कायािाही केली 

िा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

 श्री. छगन भुजबळ : (१) होय, ह ेखिे आह.े 

(२) ऑनलाईन सशधापसत्रका व्यिस्थापन प्रणालीमध्ये (RCMS) सस््लट ऑ्शन हा 

पिुीपासनुच उपलब्ध असल्याने पनु्हा नव्याने कायािाही किण्याची आिश्यकता 

नाही. 

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

 श्री. सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, या उत्तिातनू असधकािी कशा प्रकािे 

मांत्री महोदयाांची सदशाभलू कितात, ह ेलक्षात येत आह.े माझ्याकडे सद. २३ ऑगस्ट 

२०२१ िोिी चे इगतपिुी येथील तहसीलदाि याांचे पत्र आह.े ज्याांनी सिल्हा पिुिठा 

असधकािी याांना शासकीय  पत्र  पाठिले होते.  ह ेएकच पत्र नाही  ति  स्मिण  पत्रही  
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ता.प्र.क्र. ४०६७६.... 

श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

पाठिले आह.े त्याांनी या सांबांधी सिल्हा पिुिठा असधकाऱ्याांना सिनांती केली आह ेकी,  

इगतपिुी तालकु्यात श्रमसििी सांघटनेमार्ा त सिभक्त सशधापसत्रकेसाठी ३ हिाि १७३ 

र्ॉमा प्राप्त झाले असनू निीन एन्ट्री किण्याकरिता आिसीएमएस प्रणालीत सस््लीट 

ऑ्शन उपलब्ध करुन दणे्याची सिनांती केली. आसदिासी बाांधिाांना, सिभक्त 

कुटुांबाांना ह े ऑ् शन सदले िाते. सिाच क्षेत्रात ह े आह.े िािकािणातही  

ज्यािेळी स  मांत्री महोदय श्री. भिुबळ सिभक्त झाले तेव्हा आपण ऑ्शन उपलब्ध 

करुन सदले होते. सिभक्त झाल्यािि ऑ्शन उपलब्ध करुन दणेे िसे िािकािणात 

आह े तसे अन्नासाठी दखेील आह.े माझी सिनांती आह े की, तहसीलदाि याांनी 

असतशय सक्रीयपणे ..िेव्हा त्याांच्याकडे अिा आले तेव्हा तहसीलदाि याांनी त्याांचे 

कताव्य पणूा केले. त्याांनी ह ेशासकीय पत्र पाठिले आह.े आपले उप ससचि सकां िा 

ज्याांनी कोणी सिसर्ां ग सदले ते काय समितात मला माहत नाही. उत्तिात असे नमदू 

केले आह ेकी, ऑनलाईन सशधापसत्रका व्यिस्थापन प्रणालीमध्ये (RCMS) सस््लट 

ऑ्शन हा पिूीपासनूच उपलब्ध असल्याने पनु्हा नव्याने कायािाही किण्याची 

आिश्यकता नाही. तहसीलदाि काही तिी टाईम पास किीत होते सकां िा सिल्हा पिुिठा 

असधकािी टाईमपास किीत होते, सकां िा सिसर्ां ग किणािे असधकािी सकिाणा दकुानात 

िाऊन आले होते.  या असधकाऱ्याांनी सकिाणा दकुानात भेट सदल्यानांति उत्ति सदले 

काय असे प्रश्न उपसस्थत  होत आह.े मी आपल्याला या सांबांधीची कागदपते्र दतेो. 

आपल्याकडे आता मासहती नसल्यास, ती मासहती घेऊन पनु्हा उत्ति द्यािे. ही टेस्ट 

केस किा. कोणताही कमाचािी/ असधकािी हा िि अशा प्रकािे सकिाणा दकुानात िात 

असेल सकां िा मांत्रालयात असणाऱ्या रिकाम्या बॉटल्सचा तो उत्तिासधकािी असेल ति 

अशी उत्तिे आपण थाांबिली पासहिे.  
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ता.प्र.क्र. ४०६७६.... 

श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

 

 अध्यक्ष महोदय,  ह ेसभागहृ पसित्र आह.े माझी आपल्याला सिनांती आह.े मी 

यािि उपप्रश्न सिचािणाि नाही. ही कागदपते्र मी आपल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना 

दतेो, त्याांनी अभ्यास किािा. व्यक्तीगतरितीने आपण मला साांगािे की,यामध्ये कोण 

दोषी आह.े आसदिासी बाांधिाांना न्याय समळािा, एिढाच आमचा हते ूआह.े 

  

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य िी कागदपत्रे दते 

आहते, त्या बाबत िरुि चौकशी केली िाईल, काििाई केली िाईल. त्याांनी समथान 

या सांस्थेच्या  बाबत प्रश्न सिचािला आह.े ३ हिाि १७३ अिा सस््लटकरिता सदले 

होते.   

       यानांति श्रीमती सगिप... 
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ता.प्र.क्र. ४०६७६ .... 

श्री.छगन भिुबळ ... 

त्यातील ९७७ अिा शासनाने त्याांना सस््लट करुन सदले. ४१० लोकाांची काहीच 

कागदपत्रे आली नाहीत. १७८६ अिा इति कािणाांमळेु नामांििू किण्यात आले. इति 

सिल्यातील कोण िसहिासी गेले आहते काय सकां िा कुटुांब प्रमखुानेच सिभक्त 

किण्याची मागणी केली असेल ति त्याला ते दतेा येत नाही. दबुाि अिा केलेले आहते,  

अशी अिा नामांििू किण्याची कािणे साधािणपणे असतात. सन्माननीय सदस्याांनी िी 

मासहती सदलेली आह ेती मी आणखी तपासनू त्यािि िी काही काििाई किायची ती 

किेन. 

........... 
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सोलापूर शहरातील वशधािाटप दुकानदारांकडून 

लाभांर्थयाांची फसिणूक होत असल्याबाबत 

 (४) * ४१८७९  श्री.विजयकुमार देशमुख (सोलापूर शहर उत्तर) :   सन्माननीय 

अन् न ि नागरी पुरिठा आवण ग्राहक सरंक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :- 

 (१)  िाज्यात सशधापसत्रकाधािकाांना प्रसत व्यक्ती सदड सकलो गहू ि दोन सकलो ताांदळू 

मोर्त िाटप किण्याचा सनयम असताांना सोलापिू शहिातील ऑनलाईन तपासणीत 

सशधािाटप दकुानदािाांकडून लाभार्थयाांना धान्याचे िाटप केल्याची नोंद किण्यात येत 

आह,े तथासप प्रत्यक्षात धान्याचे िाटप न किता लाभार्थयाांची र्सिणकू होत असनू 

लाभाथी धान्याच्या लाभापासनू िांसचत िहात असल्याचे सनदशानास आले आह,े ह े

खिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सांबांधीत सशधािाटप दकुानदािाांना सिल्हा पिुिठा सिभागाकडून 

धान्याचे सितिण किण्यात येऊनही लाभार्थयाांना धान्याचे सनयसमत िाटप होत 

नसल्याचे सनदशानास आले आह,े ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, याप्रकिणी सांबांसधत सशधािाटप दकुानदािाांची चौकशी किण्यात 

आली आह े काय, चौकशीत काय आढळून आले ि त्याअनषुांगाने सांबांधीत 

दकुानदािाांिि शासनाने कोणती काििाई केली िा किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. छगन भुजबळ : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) ह ेखिे नाही. 

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.    

  श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, तािाांसकत प्रश्नाच्या उत्तिामध्ये दरुुस्ती 

असेल ति आम्ही उत्तिामध्ये दरुुस्ती किण्याची पििानगी मागतो. पिांत,ु सन्माननीय 

सदस्याांचा प्रश्न थोडासा चकुीचा असेल ति मी त्याांच्यातरे् प्रश्नामध्ये दरुुस्ती 

किण्याबाबतची पििानगी माग ूशकतो काय? 

  उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  

  श्री.छगन भिुबळ : सन्माननीय सदस्याांनी प्रती व्यक्ती ''दीड सकलो गहू ि दोन 

सकलो ताांदळू मोर्त....'' असे म्हटलेले आह.े पिांत,ु दीड सकलो नाही ति तीन सकलो  
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ता.प्र.क्र. ४१८७९... 

श्री.छगन भिुबळ ... 

गहू ि दोन सकलो ताांदळू असे आह.े ते मोर्त नाही. ते २-३ रुपये या दिाप्रमाणे दतेो, 

अशी मी सन्माननीय सदस्याांच्या तािाांसकत प्रश्नामध्ये दरुुस्ती करु इसच्छतो. 

  श्री.जिजयकुमार दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, या तािाांसकत प्रश्नाची लेखी उत्तिे, 

''ह ेखिे नाही, प्रश्न उद्भित नाही'', अशी नमदू केलेली आहते. पिांत,ु िस्तसुस्थती तशी 

नाही. माझ्या मतदािसांघात अनेक काडाधािक आहते. ज्याांना काडा समळाले त्यातील 

हिािो काडाधािकाांना आि त्यािि धान्य समळत नाही. िेशन दकुानािि गेल्यािि असे 

साांसगतले िाते की, तमु्हाला काडा समळाले आह.े पिांत,ु शासनाकडून अिनू धान्य 

समळाले नाही. सिाांना धान्य त्िरित समळण्याची व्यिस्था किणाि काय, सिसकट 

सिाांना धान्य समळणाि काय? िे केसिी काडाधािक आहते, त्यातील काहींना धान्य 

समळते. काही केसिी काडाधािकाांना धान्य समळत नाही. त्या केसिी काडाधािकाांना 

दखेील सिसकट धान्य समळेल काय? 

  श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सोलापिू शहिात एकूण िास्त धान्य दकुाने 

३१५ ति, ग्रामीण भागात १५५८ आहते. सोलापिू शहिात ई-पॉस मसशनिि अांगठा 

दऊेनही धान्य समळालेच नाही, अशा तक्रािी नाहीत. पिांत,ु कमी धान्य समळाल्याच्या 

९ तक्रािी प्राप्त झाल्या होत्या. या तक्रािींच्या अनषुांगाने ि सनयसमत तपासणीद्वािे गले्या 

िषाात ३५० दकुानाांच्या तपासण्या किण्यात आलेल्या आहते. त्यातनू १३ िास्त भाि 

दकुानदािाांिि काििाई केलेली आह.े दांडात्मक काििाई म्हणनू ९१ हिाि रुपये िमा 

किण्यात आलेले आहते.  

  अध्यक्ष महोदय, सोलापिू शहिात एका िषाामध्ये धान्य न समळालेल्या अशा 

एकूण ४८ तक्रािी प्राप्त झालेल्या होत्या. त्यापैकी िे सशधापसत्रकाधािक ह ेअप्राधान्य 

म्हणिे मघाशी साांसगतले तेच उत्ति आह ेकी, आपण ते चाि मसहन्याांकरिता सदले ि 

त्याांना िाटले की, ते कायम आह.े पिांत,ु ते कायम नाही. त्यापैकी िे 

सशधापसत्रकाधािक ह ेअप्राधान्य एमपीएच होते, त्याांची मयाादा तपासनू िो सशल्लक  
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ता.प्र.क्र. ४१८७९... 

श्री.छगन भिुबळ ... 

इष्टाांक असेल त्यामध्ये ते प्राधान्य क्रमाांकामध्ये बसत असतील ति त्याांना समासिष्ट 

किण्यात आलेले आह.े इष्टाांकानसुाि आपण पढुील काििाई करु. सोलापिू शहि 

व्यसतरिक्त ग्रामीण भागात िषाभिात तालकुासनहाय धान्य न समळाल्याच्या ६८८ 

तक्रािी प्राप्त झाल्यानांति ५९० अिादाि अपात्र आहते म्हणिे अप्राधान्य काडाधािक 

असल्याने त्याांना धान्य सितरित केले नाही. उिारित ७५ अिादािाांच्या बाबत 

ऑनलाईन डाटा एांट्री करुन धान्य सितरित केले िात आह.े २३ अिादाि सनयसमत 

धान्य उचल किीत नसल्यामळेु त्या सांदभाात त्याांची तपासणी करुन त्याांच्यािि 

काििाई किण्यात येत आह.े  

  श्री.अिय चौधिी : अध्यक्ष महोदय, हा थोडा स्कोपच्या बाहिेचा प्रश्न आह.े 

पिांत,ु तो मुांबईकिाांकरिता असतशय महत्िाचा आह.े मुांबईमध्ये िेथे धान्य दकुाने 

नाहीत, तेथे व्यिस्था म्हणनू गाड्या ठेिण्यात आल्या होत्या. त्या सिा गाड्या आता 

भांगािात गेलेल्या आहते, बांद पडलेल्या आहते. त्यामळेु माझ्या मतदािसांघामध्ये प्रश्न 

सनमााण झालेला आह.े सिशेषत: लालबाग भागातील सशधािाटप दकुान बांद 

झाल्यामळेु तसेच तेथे धान्य सितिण किणाऱ्या गाड्या दखेील बांद झाल्यामळेु त्या 

लोकाांना नायगाि येथील सशधािाटप दकुान सदलेले आह.े धान्य आणण्याकरिता 

साधािणपणे घिातील ज्येष्ठ लोकच िातात. लालबाग येथील लोकाांना धान्य 

आणण्याकरिता नायगाि येथे िािे लागते. त्यामळेु माझी मांत्री महोदयाांना सिनांती 

आह,े आपण या बांद झालेल्या गाड्या तातडीने दरुुस्त करुन पनु्हा सरुु किणाि काय 

सकां िा तेथील ििळच्या दकुानामध्ये पनु्हा धान्यपिुिठा किण्याकरिता त्या 

काडाधािकाांना आपण हस्ताांतरित किणाि काय? 

नांति श्री.सशांद े... 
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ता.प्र.क्र..४१८७९... 

 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी साांसगतल्यानसुाि 

काििाई किण्यात येईल. 

 श्री.शेखि सनकम : अध्यक्ष महोदय, ित्नासगिी सिल्यातील सिाच िेशन धान्य 

दकुानाांतील ई-पॉस मशीन बांद आहते. त्यामळेु सामान्य नागरिकाांना धान्य समळण े

कठीण होत आह.े उक्त मशीन तातडीने दरुुस्त किण्यात येईल काय ? मागील १ 

मसहन्यापासनू सव्हाि बांद असनू त्याबाबत ित्नासगिी सिल्हा िेशनींग सांघटनेने िेळोिेळी 

तक्रािी सदल्या आहते. पिांत ु त्यासांदभाात कोणतीही उपाययोिना किण्यात आली 

नाही, ती तातडीने किण्यात यािी अथिा ऑर् लाईन पद्धतीने धान्य सितिण किण्यात 

यािे, िेणेकरुन लोकाांचे हाल होणाि नाहीत. 

श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्य याांची तक्राि योग्य 

आह.े काही सदिसाांपिूी अशा तक्रािी मला प्राप्त झाल्यानांति मी चौकशी केली. 

त्यािेळी लक्षात आले की, सव्हािमध्ये समस्या सनमााण झाल्याने दशेात समस्या सनमााण 

झाली आह.े सदिहू समस्या दिू किण्याची कायािाही सरुु आह.े  

श्री.सभुाष दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, काळा बािाि किणाऱ्या 

दकुानदािाांकडून िोख स्िरुपात दांड िसलू केल्याची बाब सनदशानास आली आह.े 

काळा बािािातनू लाखो रुपये समळिण्यात येतात ि त्यासाठी नाममात्र दांड भरुन 

घेऊन पनु्हा त्याांना काळा बािाि किण्यास मोकळीक दणे्यात येत आह.े अशा काळा 

बािाि किणाऱ्या दकुानदािाांचा काळ्या यादीत समािेश करुन त्याांची दकुाने काढून 

त्याांच्या सिरुध्द गनु्हा दाखल किण्यात येईल काय, यामळेु लाभापासनू िांसचत 

लोकाांना धान्य दणे्याचा प्रयत्न किण्यात येईल काय ?  

श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, अशी तक्राि प्राप्त झाल्यास काििाई 

किण्यात येईल. 
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ता.प्र.क्र..४१८७९... 

श्री.नािायण कुचे : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सोलापिू सिल्याच्या सांदभाातील 

आह.े या अगोदिचा तािाांसकत प्रश्न िालना सिल्याचा होता. ज्या सठकाणी काळा 

बािाि होत आह े तेथे चौकशी ससमती सनयकु्त किण्यात येईल काय, िालना 

सिल्यातील काही असधकािी ि पोलीस यांत्रणा याांच्या समन्ियाने काळा बािाि 

किण्यात येतो त्याांच्यािि काििाई किण्यात येईल काय ? 

श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य याांनी यासांदभाातील 

असधक मासहती पिुसिल्यास कडक काििाई किण्यात येईल. 

------------ 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य याांना सिनांती आह े की त्याांनी तािाांसकत 

प्रश्नाच्या स्कोपच्या बाहिे प्रश्न सिचारु नयेत. 
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नागपूर वजल्यातील रेशन प्रणालीतील दोष दुर करून 

पात्र लाभार्थयाांना तातडीने धान्य वितरीत करण्याबाबत 

 (५) * ४२२७३   श्री.मोहन मते (नागपूर दवक्षण) : सन्माननीय अन् न ि नागरी 

पुरिठा आवण ग्राहक संरक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१)  नागपिू सिल्यात मागील ६ मसहन्याांपासनू िेशन प्रणालीचे लॉगीन बांद 

असल्यामळेु आधाि काडाशी िोडलेले पात्र लाभाथी धान्यापासनू िांसचत असल्याची 

बाब सदनाांक २१ िानेिािी, २०२२ िोिी िा त्यासमुािास सनदशानास आली आह,े ह े

खिे आह ेकाय, 

(२)  असल्यास, उक्त प्रकिणी शासनाने चौकशी केली आह ेकाय, चौकशीत काय 

सनष्ट्पन्न झाले आह ेआसण नागपिू सिल्यातील िेशन प्रणालीतील दोष दिू करून पात्र 

लाभार्थयाांना तातडीने धान्य सितिीत किण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली 

िा किण्यात येत आह,े 

(३) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

श्री. छगन भुजबळ : (१) ह ेखिे नाही.  

(२) प्रश्न उद्भित नाही. 

(३) प्रश्न उद्भित नाही. 

 

 श्री.मोहन मते : अध्यक्ष महोदय, माझ्या तािाांसकत प्रश्नाला माननीय मांत्री 

महोदयाांनी सदलेले उत्ति असमाधानकािक आह.े नागपिू सिल्यात सद्य:सस्थतीत  

२,७१,९५७ इतक्या लाभाथी ांचे आधाि सेडींग होऊन सदु्धा लाभाथी धान्यापासनू 

िांसचत आहते. या अनषुांगाने मी सिल्हासधकािी याांना सदनाांक १५ नोव्हेंबि, २०२१ 

िोिी सनिेदन सदले होते. त्यािेळी त्याांनी साांसगतले की, सदिहू प्रकिणी १ मसहन्याच्या 

कालािधीत कायािाही किण्यात येईल ि सिषय पणूात्िास नेण्यात येईल.  नागपिू 

सिल्यातील िेशन प्रणालीतील दोष अद्यापपयांत दिू झाला नाही. पात्र लाभाथी याांना 

तातडीने धान्य सितिण किण्यासाठी शासन केव्हापयांत कायािाही किणाि आह े ? 

तसेच शासनाला चकुीची मसहती दणेाऱ्या असधकाऱ्याांिि मांत्री महोदय कोणती 

काििाई किणाि आहते ?  
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ता.प्र.क्र. ४२२७३... 

 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सिा लाभाथी ांना अन्नधान्य दणे्यात आले 

आह,े अशी मासहती मला प्राप्त झाली आह.े कोणाला धान्य समळाले नाही, असे होण 

अशक्य आह.े कािण सदिहू शहिामध्ये माननीय सििोधी पक्ष नेता श्री.दिेेंद्र र्डणिीस 

िाहतात. त्याांच्या कायाके्षत्रातील लोकाांना धान्य समळाले नाही ति ते ग्प बसणाि 

नाहीत. नागपिू शहि ि ग्रामीण मध्ये ७,८१,७६० सशधापसत्रकाधािकाांना योिनेंतगात 

लाभ दणे्यात येत आह.े  

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.छगन भिुबळ...... 

३ लाख ८० हिाि ३४७ सशधापसत्रका धािक ह ेअप्राधान्य गटातील आहते. त्यामळेु 

कोिोना काळामध्ये शासनाने धान्य सिकत घऊेन त्याांना र्क्त ४ मसहन्याांसाठी स्िस्त 

दिाने धान्याचे िाटप किण्याचा सनणाय घेण्यात आला होता. सदि चाि मसहने 

झाल्यानांति त्याांना दणे्यात येणािे धान्य बांद किण्यात आले.  सदि धान्य बांद केल्यामळेु 

आमचे धान्य बांद केले असा त्याांच्यामध्ये गैिसमि सनमााण झालेला आह.े अप्राधान्य 

गटातील िेशन धािकाांना ८ रुपये ि १२ रुपये या दिाने धान्याचे िाटप किण्यात येत 

होते. िे प्राधान्य क्रमामध्ये आहते, त्या सिाांना धान्य दणे्यात येत आह.े  

 ॲड. आसशष ियस्िाल : अध्यक्ष महोदय, अन्न ि नागिी पिुिठ्याच्या 

सितिण व्यिस्थेिि िािांिाि प्रश्न उपसस्थत होत आहते. दसुिी बाब अशी आह ेकी, या 

मधील खिी िस्तसुस्थती लोकाांना मासहती नसल्यामळेु दखेील प्रश्न उद्भित आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, या सिषयािि मी सखोल अभ्यास केलेला आह ेआसण 

यामध्ये ४० सधुािणा किण्याबाबत सिनांती केली. पिांत ुत्याांनी सदि ४० सधुािणाांची 

अांमलबिािणी न केल्यामळेु मी माननीय उच्च न्यायालयामध्ये यासचका दाखल 

केली. त्यािि सनणाय दतेाना िाज्य शासनाने सदि ४० सधुािणाची अांमलबिािणी 

किािी, अशा सचूना सदल्या ि तशी नोटीस दखेील सदली. त्यानांति िाज्य शासनाने 

माननीय न्यायालयामध्य ेशपथपत्र दखेील सादि केले.  

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने इष्टाांक सदल्यानांति तो इष्टाांक िाज्य शासनाने 

सिल्याांना सदला. सिल्याांनी तालकु्याला सदला ि तालकु्याांनी गािाला सदला. ग्रामीण 

भागातील गािाांमध्ये अनेक सांिय गाांधी योिनेचे लाभाथी आहते. सदव्याांग आहते, 

अनेक सिधिा मसहला आहते. पिांत ुते एमपीएच मध्ये आहते. असे असताना दखेील 

शासन या सांदभाात कोणतीही कायािाही किीत नाही. िषाानिुषे तीच नािे आहते. 

त्यापैकी अनेकाांना नोकिी लागली श्रीमांत झाले. पिांत ु त्याांची नािे सशधापरिते्रमधनू 

िगळण्यात आलेली नाहीत. ग्रामसभमेध्ये अत्यांदोय ि एमपीएच यादीचे िाचन झाले 

पासहिे, असा िाज्य शासनाचा शासन सनणाय आह.े पिांत ु२७००० ग्रामपांचायतीपैकी 

एकाही ग्रामपांचायतीच्या ग्रासभेमध्ये अत्यांदोय ि एमपीएच यादीचे िाचन केले िात  
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ॲड. आसशष िसै्िाल...... 

नाही. तसेच प्रत्येक िेशन दकुानाबाहिे लाभार्थयाांच्या नािाांची यादी लािण े

बांधनकािक  आह ेि तसा शासन सनणाय दखेील आह.े पिांत ुिाज्यातील एकाही िेशन 

दकुानाबाहिे अशा प्रकािची यादी लािली िात नाही. ती यादी लपनू ठेिली िाते. 

त्यामळेुच गिीब लाभाथी िेशन धान्यापासनू िांसचत िाहत आहते. आम्हाला लाभ 

समळत नाही म्हणनू अनेकिण तक्रािी किीत आहते. त्यामळेु मी याबाबतचा शोध 

घेतला असता माझ्या मतदािसांघामध्ये ५ हिाि कुटुांबाकडे केशिी काडा होते, सांिय 

गाांधी सनिाधाि योिनेचे लाभाथी होते. पिांत ुत्याांची नािे प्राधान्य गटामध्ये नव्हती.   

 अध्यक्ष महोदय, कें द्र सिकािने माचापयांत सिाांना मोर्त धान् य सदले आह.े पिांत ु

ते धान्य गिीब लोकाांना समळतच नाही. धान्य खिेदीनांति कोणालाही पािती सदली 

िात नाही. अशा प्रकािच्या अनेक अडचणी आहते. या सिा अडचणी 

सोडिाियाच्या असतील ति मी सचुसिलेल्या ४० सधुािणाांची अांमलबिािणी 

किण्यात यािी. सदि ४० सधुािणाांची अांमलबिािणी केली ति अशा प्रकािे प्रश्न 

िािांिाि या सभागहृामध्ये येणाि नाहीत.  सदि ४० सधुािणाांची अांमलबिािणी 

किण्याबाबत मी अनेक िेळा माननीय मांत्री श्री.छगन भिुबळ याांना सिनांती केलेली 

आह.े पिांत ुददुिैाने ते या सधुािणाांची अांमलबिािणी किीत नाहीत.  

 अध्यक्ष महोदय, प्रत्येक सन्माननीय सदस्याांच्या मतदािसांघामध्ये अनेक 

सिधिा मसहला आहते, सांिय गाांधी सनिाधाि योिनेचे लाभाथी आहते. प्रत्येक 

आमदाि महोदयाांनी याबाबतची मासहती घेतली ति आपल्या लक्षात येईल की, सांिय 

गाांधी सनिाधाि योिनेच े ि श्रािळबाळ योिनेच्या लाभार्थयाांची नाि े अांत्योदय 

गटामध्ये आहते.  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय उच्च न्यायालयाने ज्या ४० सधुािणा लाग ू

किण्याबाबत सचूना केलेल्या आहते, त्या सिा सचूना िाज्य शासनाने शपथपत्र दऊेन 

मान्य केलेल्या आहते. पिांत ुत्या सचुनाांची अांमलबिािणी केली िात नाही. िोपयांत 

सदि सचूना अांमलात केली िात नाही, तोपयांत हा प्रश्न मागी लागणाि नाही. 
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ॲड. आसशष िसै्िाल...... 

त्यामळेु सदि सचूनाांची अांमलबिािणी किण्याबाबत माझ्यासह अन्य 

लोकप्रसतसनधींसोबत बैठक घेणाि आहात काय?  

 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, इष्टाांक िाढिनू दणे्यासांदभाात सदनाांक ९ 

सडसेंबि आसण सदनाांक ७ माचा िोिी कें द्र सिकािला पत्र पाठसिलेले आह.े आपण 

उपसस्थत केलेल्या अन्य प्रश्नासांदभाात मी आपल्यासोबत बैठक घेऊन उक्त बैठकीमध्ये 

चचाा किेन.  

 ॲड.िाहुल नािेकि : अध्यक्ष महोदय, सशधािाटपामध्ये ि सशधािाटप 

कायाालयामध्ये होणाऱ्या असनयसमततेबाबत आि ५ तािासकां त प्रश्न सिचािण्यात 

आलेले आहते. ही असनयसमतता थाांबसिण्यासाठी प्रत्येक सशधािाटप कायाालयामध्ये 

दक्षता ससमती स्थापन केली िाते. माझ्या कुलाबा मतदािसांघामध्ये तीन सशधािाटप 

कायाालये आहते. उक्त सतन्ही सशधािाटप कायाालयामध्ये अद्याप दक्षता ससमती 

स्थापन किण्यात आलेली नाही. या िाज्यातील अनेक सशधािाटप कायाालयामध्य े

दखेील अद्याप दक्षता ससमती स्थापन किण्यात आलेल्या नाहीत. मी याबाबत 

डीपीडीसीमध्ये दखेील प्रश्न उपसस्थत केलेला आह.े आि तोच सिषय सभागहृामध्ये 

दखेील माांडत आह.े महासिकास आघाडी सिकाि स्थापन होऊन अडीच िषे पणूा 

झाली आहते. तिी दखेील अद्याप दक्षता ससमती स्थापन किण्यात आलेली नाही. 

सशधािाटप कायाालयामध्ये दक्षता ससमती स्थापन केली नाही ति सामान्य माणसाांना 

न्याय कसा समळणाि, हा माझ प्रश्न आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, या िाज्यातील सकती सशधािाटप कायाालयामध्ये अद्याप 

दक्षता ससमती स्थापन किण्यात आली नाही ि त्याची कािणे काय आहते? 

 श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, िाज्यातील सिा सशधािाटप 

कायाालयामध्ये तत्काळ दक्षता ससमती स्थापन किण्याबाबत सांबांसधत सिा मांत्री ि 

पालकमांत्री महोदयाांना सचूना दणे्यात येतील ि त्याबाबतचा आढािा दखेील घेण्यात 

येईल.  

यानांति श्री.कुलकणी....... 
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ता.प्र.क्र. ४०६७६.... 

 श्री. चेतन  तपेु : अध्यक्ष महोदय, सशधािाटपाबाबतचा हा प्रश्न आह.े मी सिा 

प्रथम माननीय मांत्री श्री. छगन भिुबळ याांचे असभनांदन कितो. त्याांनी कोिोना काळात 

असतशय चाांगल्या प्रकािे ही यांत्रणा हाताळली आह.े (...अडथळा...) मी माझा 

अनभुि साांगत आह.े सििोधकाांना सिाच गोष्टीत िाईट सदसत आह.े 

 श्री. छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना माझी सिनांती आह े

की, माझी स्ततुी केलेली सििोधकाांना आिडत नसेल ति त्याांनी ती करु नये. 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी प्रश्न सिचािािा.  

 श्री. चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, चाांगल्या गोष्टीला चाांगले म्हणणे िाईट आह े

काय ? मी शेतकऱ्याचा मलुगा आह.े शेतात काम किीत असताना आिबुािलूा 

शेळ्या, मेंढ्या, कुते्र, बैल सर्ित असतात. त्याांच्यात काम किण्याची मला सिय आह.े 

त्यामळेु सििोधकाांच्या गोंधळामध्ये मी बोलण्याचे थाांबसिणाि नाही. शेतातील िनाििे 

असेच ओिडत असतात. त्यामळेु मला काही र्िक पडत नाही.  

 श्री. अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, माझा पॉई ांट ऑर् इन्र्ॉमशेनचा 

मदु्दा आह.े सन्माननीय सदस्य श्री. चेतन तपेु याांनी बोलत असताना या सदनातील 

सन्माननीय सदस्याांची तलुना शेळी, मेंढी, कुते्र याांच्याबिोबि केली आह.े त्यामळेु मी 

आपणास सिनांती कितो की, हा भाग सभागहृाच्या पटलािरून काढून टाकािा आसण 

त्याांनी सभागहृाची मार्ी मागािी, अशी आमची मागणी आह.े  

 श्री. चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, शेतातील शेतकऱ्याांच्या शेळ्या मेंढ्यािि 

शेतकऱ्याांचा उदिसनिााह चालतो. त्याबाबत मी उल्लेख केला आह.े याचा 

सििोधकाांना िाग येण्याच ेकािण नाही.  

 उपाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्याांना सिनांती कितो की, त्याांनी प्रश्नाच्या 

अनषुांगाने बोलािे.  
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ता.प्र.क्र. ४०६७६.... 

 श्री. चेतन तपेु : अध्यक्ष महोदय, महासिकास आघाडी सिकािच्या माध्यमातनू 

असतशय चाांगले काम झाले आह.े सन २०११ मध्ये िनगणना झाली होती. मी 

आपल्या माध्यमातनू मांत्री महोदयाांना प्रश्न सिचारु इसच्छतो. सन २०१३ मध्ये इष्टाांक 

दणे्यात आला होता. त्यानांति कें द्र सिकािने िाज्य सिकािला इष्टाांक िाढिनू सदला 

आह ेकाय ? िि तो िाढिनू सदला नसले ति त्याची कािण ेकाय आहते ?  पढुील 

िनगणना किण्यासाठी कें द्र सिकािला िेळ नाही. त्यामळेु इष्टाांक िाढसिला िात 

नाही. यामळेु दोष सदसनू येत आह.े मी मांत्री महोदयाांना सिचारु इसच्छतो की, इष्टाांक 

िाढसिण्यासाठी आसण िनगणना लिकिात लिकि किण्यासाठी कें द्र सिकािकडे 

सिनांती केली िाणाि आह ेकाय ?  

 अध्यक्ष महोदय, लोकसांख्येच्या सकती टक्के लोकाांना अन्नधान्य सदले िाते ? 

तसेच िनगणना झाली नाही. महािाष्ट्ट्रात िाढत्या लोकसांख्येमळेु अनेक लोक उपाशी 

िाहत आहते. त्यासाठी काही लोक हा सितिण व्यिस्थेतील दोष असल्याचे साांगत 

आहते. हा दोष कोणाचा ह ेआपण साांसगतले पासहिे. िनगणना न झाल्यामळेु अनेक 

लोक उपाशीपोटी िाहत आहते. हा दोष कोणाचा आह े ? याबाबत कें द्र सिकाि 

कोणती भसूमका घणेाि आह े? याचे उत्ति कें द्र सिकािला द्यािे लागले. महािाष्ट्ट्रातील 

िनतेला अधापोटी ठेिणाऱ्या कें द्र सिकािला याचा िाब सिचािला पासहिे.  

 अध्यक्ष महोदय, माझा हडपसि मतदािसांघ आह.े या मतदािसांघामध्ये १ लाख 

४३ हिाि इष्टाांक माांडलेला आह.े माझ्या मतदािसांघातील लोकाांना याची गिि आह.े 

आता तहससलदािाांकडून दाखला घेतला िात नाही. आता स्ित: सडसक्लिेशन किाि े

लागत आह.े त्याबाबत मी शासनाने असभनांदन कितो आसण माझ्या मतदािसांघातील 

१ लाख ४३ हिािाांचा इष्टाांक िाढिनू द्यािा, अशी मी मांत्री महोदयाांकडे सिांनती कितो. 

 यानांति श्री. चौधिी.... 
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ता.प्र.क्र.४२२७२..... 

 श्री.प्रकाश आसबटकि : अध्यक्ष महोदय, माझा हिकतीचा मदु्दा आह.े  कोिोना 

महामािीनांति बऱ्याच जदिसांनंतर सभागहृाच े कामकाज सरुळीत सरुु आह.े  

सभागहृाच्या कामकाजातील प्रश्नोत्तराचा तास हा अत्यंत महत्त्िाचा असतो.  एका 

बाजलूा प्रश्नोत्तराच्या तासामध्य ेप्रश्न उपजस्थत करण्यासाठी आम्ही आपणाकडे जीि 

तोडून संधी मागत असतानाही ती आम्हाला जमळत नाही. पिांत ुदसुऱ्या बाजलूा काही 

सन्माननीय सदस्य भाषण ेकरीत आहते.  त्यामळेु माझी जिनंती आह ेकी, सन्माननीय 

सदस्यांनी मदु्दसेदू ि नेमके प्रश्न जिचारािेत.  कारण प्रश्नोत्तराच्या तासामध्य ेसियच 

सन्माननीय सदस्यांना न्याय जमळािा यासाठी सिाांनीच नेमके बोलले पाजहजे.  मंत्री 

महोदयांनी दखेील मोजकेच उत्तर दऊेन लोकांना न्याय द्यािा.  भाषणे करण्याची ही 

िेळ नाही, एिढाच माझा मदु्दा आह.े 

 उपाध्यक्ष : ठीक आह.े  मंत्री महोदयांनी उत्तरास सरुुिात करािी. 

 श्री.छगन भजुबळ : अध्यक्ष महोदय, सध्याचा इष्ांक हा सन २०११ च्या 

िनगणनेतील लोकसंख्येिर आधाररत आह.े  कें द्र सरकारकडून त्यानंतर तो िाढिनू 

दणे्यात आलेला नाही.  मी मघाशी दखेील सांजगतले आह ेकी, आपण यासंदभायत कें द्र 

सरकारला दोन िेळा पत्र जदले आह.े  यानंतरही त्याबाबत पाठपरुािा करण्यात येईल.  

हा इष्ांक िाढिनू घेण्यासाठी माननीय जिरोधी पक्षाच्या नेत्यांची दखेील जदल्लीमध्य े

मदत घेण्यात येईल.   

 अध्यक्ष महोदय, जकती टक्के लाभाथी आहते, हा दसुरा प्रश्न होता.  त्याबाबत 

सांग ूइजच्छतो की, १३ कोटी लोकसांख्येपैकी समुारे ७ कोटी लोकसांख्येचा या योजनेत 

समािेश होतो. त्याची टक्केिारी समुारे ५५ टक्के एिढी आह.े   

 श्री.सधुीर मनुगंटीिार : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य ि आमचे जमत्र 

श्री.प्रकाश आजबटकर यांनी मांडलेल्या भजूमकेशी आम्ही सहमत आहोत. 

 अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न अत्यंत महत्त्िाचा आह.े  आि आपण स्िातंत्रय 

जमळाल्याच्या अमतृ महोत्सिी िषायमध्य ेअसताना शेिटच्या माणसापयांत  
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ता.प्र.क्र.४२२७२..... 

श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

जकमान अन्न तरी पोहचले पाजहजे.  बाकी सोयीसजुिधा पोहचजिण्यामध्य ेतर आपण 

अपयशी ठरलो आहोत, ह ेदशेाचे ददुिै आह.े   

अध्यक्ष महोदय, राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अजधजनयम आल्यानंतर राज्यातील 

लाभाथी संख्या िाढिायची नाही असा जनणयय तत्कालीन पंतप्रधान माननीय 

श्री.मनमोहन जसंग यांच्या काययकाळात झाला.  त्याबाबतचा पत्रव्यिहार दखेील आता 

माझ्याकडे उपलब्ध आह.े  माननीय जिरोधी पक्षनेते श्री.दिेेंद्र र्डणिीस मखु्यमंत्री 

पदी असताना जनणयय घऊेन राज्य सरकारच्या जतजोरीतनू समुारे ८०० ते ९०० कोटी 

रुपये गोर-गररबांच्या अन्नासाठी खचय करण्यास सरुुिात केली.  म्हणजेच आपण 

केिळ कें द्र सरकारिर अिलंबनू राजहलो नाही.   

अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदयांनी सांजगतलेल्या आकडेिारीनसुार जदनांक ३१ 

जडसेंबर, २०२१ रोजी राज्यामध्ये २५६ लक्ष ३४ हजार जशधापजत्रकाधारक आहते.  

यापैकी राष्ट्रीय अन्न सरुक्षा अजधजनयमांतगयत १५३ लक्ष ३७ हजार 

जशधापजत्रकाधारक येतात.  माननीय श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यांच्या नेततृ्िाखाली 

भारतीय जनता पाटी आजण जहदंहुृदयसम्राट जशिसेनाप्रमखु स्ि.बाळासाहबे ठाकरे 

यांच्या जशिसेनेचे सरकार होते त्यािेळी आम्ही यासाठी समुारे ८५० कोटी रुपये खचय 

करीत होतो.  मंत्री महोदयांनी सांजगतल्याप्रमाणे कें द्र सरकारला पत्र जलहायच े

असतील तर जलहािेत, आमच्यासोबत प्रिास करायचा असेल तर करु, हिे तर 

पदयात्रा काढून आपण तेथपयांत पोहच.ू परंत ुतोपयांत छत्रपती जशिाजी महाराजांच्या 

या महाराष्ट्रातील कोणीही उपाशी राहता कामा नय.े  ४ लक्ष ८४ हजार ११८ कोटी 

रुपयांचा आपला मागच्या िषीचा अथयसंकल्प असताना गररबांना अन्न दतेाना मंत्री 

महोदयांकडून असे उत्तर अमान्य आह.े  मंत्री महोदयांनी स्पष्पणे सांगािे की, 

प्राधान्यक्रमाने ज्या कुटंुबांना लाभ दणेे आिश्यक आह ेत्यांच्यासाठी राज्य सरकार 

आपल्या जतजोरीतनू खचय करील.   
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ता.प्र.क्र.४२२७२..... 

श्री.सधुीि मनुगांटीिाि..... 

अध्यक्ष महोदय, गररबांसाठी ह े पैसे नाहीत तर त्यांचे काय करायचे आह े?  

पणु्याच्या रिांग िोडसाठी १५ हिाि कोटी रुपये, नाांदडेच्या रिांग िोडसाठी ६.५ हिाि 

कोटी रुपये सदले िातात पिांत ुगरिबाांच्या अन्नधान्याचा प्रश्न येतो तेव्हा "कें द्र सिकाि, 

कें द्र सिकाि..." अशी उत्तिे सदली िातात.  आपण आि गरिबाांना धान्य दणे्याबाबत 

मान्य केले नाही ति ह ेिाज्य दखेील कें द्र सिकािला दणे्यासाठी िीि तोडून मेहनत 

केल्यासशिाय आम्ही िाहणाि नाहीत.  गरिबाांच्या अन्न द्याियाच्या िेळी आपल्याला 

कें द्र सिकािची आठिण येते का ?  आमच्या सिकािच्या काळात अन्नधान्यासाठी 

८५० कोटी रुपये दणे्याचा सनणाय आम्ही घेतला होता.  त्या मागाािरुन िय भिानी, 

िय सशिािी म्हणत आपण पढेु िाणाि आहात का ? 

श्री.छगन भिुबळ : अध्यक्ष महोदय, अन्न सिुक्षा कायदा असस्तत्त्िात 

येण्यापिूी िाज्यामध्ये िगेिेगळया िांगाचे िेशन काडा होते.  आपण धान्याची खिेदी 

करुन ते अध्याा सकां िा पाऊण सकमतीमध्ये लाभार्थयाांना सिकत होतो.  अन्न सिुक्षा 

कायदा आल्यानांति त्याप्रमाणे अनजेु्ञय किण्यात आलेल्या मयाादमेध्येच आपले 

लाभाथी बससिण्याबाबत आपल्याला सनदशे दणे्यात आले. 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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ता.प्र.क्र.४२२७३... 

श्री. छगन भिुबळ... 

साधािणपणे ५९ हिाि रुपये ह े मुांबई शहिासाठी होते.  त्यािेळी मी त्या 

मांसत्रमांडळामध्ये होतो आसण मीच तो प्रश्न उपसस्थत केला होता की, आता ५९ 

हिािापयांत झाले.  पण १ लाखापयांत िे लोक आहते त्याांचे काय किायचे.  त्यािेळी 

त्या िषाासाठी िाज्य सिकािने ११०० कोटी रुपये खचा करुन थोड्या कमी भािामध्ये 

िे सशल्लक िासहले होत ेत्याांना सधु्दा आपण धान्य सदले.  त्यानांति आपले सिकाि 

आले आसण आपल्या सिकािने िाज्यातील १४ सिल्याांमध्ये अशा प्रकािची योिना 

िाबसिण्यास सरुूिात केली. ती योिना आमच्या सिकािनेही सरुू ठेिली आह ेआसण 

त्यानसुाि धान्य िाटप कितो.  आता १४ सिल्याांचा प्रश्न सटुला आह.े  पण इति सिा 

सिल्याांमध्ये सिसकट द्यायचे असेल ति तो र्ाि मोठा प्रपांच आह े आसण ह े

आपल्याला सधु्दा लक्षात येण्यास हिकत नाही.  आम्ही याबाबत आपल्याशी चचाा 

करु आसण हा प्रश्न कशा पध्दतीने सोडसिता येईल ते पाहू.  आपण िि आम्हाला 

सदल्लीला घेऊन गेलात ति आम्ही िरुि आपल्यासमिेत येऊ.  कें द्र शासनाला सिनांती 

करु की, आम्हाला इति सिल्याांनाही ही सिलत द्यायची असल्यामळेु हा इष्टाांक 

िाढिािा.  त्यासाठी आपण आम्हाला मदत किणाि आहात, याची आम्हाला खात्री 

आह.े  त्यामळेु मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ूइसच्छतो की, आम्ही १४ सिल्याांसाठी 

ही योिना सरुू ठेिलेली आह ेआसण त्यामध्ये कोणतीही कपात केलेली नाही.   

कोिोना काळामध्ये आपण... आता आिच बिेट येणाि आह.े  आपण ६० हिाि 

कोटी सदल्यामळेु ििळपास डेसर्ससएटचा प्रॉब्लेम झाला असे काही तिी मी ऐकले 

होते.  सांपणूा महािाष्ट्ट्रातील १३ कोटी लोकाांना अशा पध्दतीने धान्य दणेे कसे शक्य  

होईल ?  म्हणनू माझे असे म्हणणे आह ेकी, आता आपण िो खचा किीत आहोत तो 

या अडचणीच्या काळात आसण अथाव्यिस्थेिि ताण असतानाही किीत आहोत.  

अथाव्यिस्थेिि ताण असताना सधु्दा आपण इतिाांसाठी ४५० कोटी रुपये खचा करुन 

िे अप्राधान्यमध्ये होते त्याांना सधु्दा ८ रुपये आसण १२ रुपये दिाने धान्य पिुिठा केला  
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ता.प्र.क्र.४२२७३... 

श्री. छगन भिुबळ... 

आह.े  त्याही पढेु िि आपल्याला धान्य पिुिठा किायचा असेल ति आपल्याला कें द्र 

सिकािची मदत घ्यािी लागेल, एिढेच मला साांगायचे आह.े 
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राज्यातील सेिावनिृत्त वशक्षक ि वशक्षकेतर कमवचाऱयांना सातव्या िेतन 

आयोगाच्या फरकाच्या थकबाकीचा हप्ता वमळणेबाबत 

 (६) * ३७८५७   श्री.सुनील राणे (बोरीिली), श्री.विजयकुमार देशमुख 

(सोलापूर शहर उत्तर) :   सन्माननीय शालेय वशक्षण मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा 

कितील काय :-  

(१) िाज्यातील प्राथसमक, माध्यसमक सशक्षक तसेच सिा सिल्हयाचे सशक्षण 

उपसांचालक ि सिल्हा परिषद सशक्षणासधकािी ि असधक्षक तसेच िेतन पथक 

कमाचाऱ्याांना सशक्षण सांचालकाांच्या सदनाांक ०६ िानेिािी, २०२२  िोिीच्या 

पत्रानसुाि ितेनाच्या थकबाकीची िक्कम माह े रे्ििुािी, २०२२ मध्ये सनयसमत 

दयेकासोबत अदा किण्याच्या सिा के्षत्रीय कायाालयाांना सचूना केल्या असनू 

िाज्यातील सन २०१६ पासनू सेिा सनितृ्त झालेल्या सशक्षक /सशक्षकेति कमाचाऱ्याांना 

सातव्या िेतन आयोगाच्या र्िकाच्या थकबाकीचा पसहला हप्ता अद्याप समळालेला 

नाही, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, सनितृ्तीनांति शासकीय िैद्यकीय खचा प्रसतपतूीचा लाभ समळत 

नसल्याने शासनाने सेिासनितृ्त सशक्षक - सशक्षकेति कमाचाऱ्याांना कुटुांबाच्या उदि 

सनिााहासाठी सातव्या िेतन आयोगाच्या र्िकाच्या पसहल्या ि दसुऱ्या ह्त्याची 

थकबाकीची िक्कम एकत्रीतपणे सनितृ्तीिेतनधािकाच्या बँकखात्यात तातडीने िमा 

किण्याची व्यिस्था किािी अशी मागणी टीचसा डेमोके्रसटक फ्रां टचे उपाध्यक्ष 

श्री. िािेश पांड्या याांनी सशक्षणमांत्री, प्रधान ससचि, शालेय सशक्षण सिभाग, 

मा.उपमखु्यमांत्री, मा.मखु्यमांत्री आदींकडे माह ेिानेिािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान 

लेखी सनिेदनाद्वािे केली आह ेह ेखिे आह ेकाय, 

(३) तसेच सोलापिू सिल्हयातील सेिासनितृ्त सशक्षकाांनाही दिमहा सनितृ्तीिेतन 

िेळेिि समळत नसल्याने त्याांचे दनैांसदन िीिन िगणे हलाखीचे झाले आह े तसेच 

सिधिा परितक्त्या याांना उदिसनिााहासाठी समळणािे कुटुांब सनितृ्तीितेन िळेेिि समळत 

नसल्याची सोलापिू सिल्हा प्राथसमक सशक्षक सांघाच्या ितीने सशक्षण आयकु्त  
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ता.प्र.क्र.३७८५७... 

श्री. सनुील िाणे... 

याांचेमार्ा त शासनाकडे सनितृ्ती िेतनाकिीता आसथाक तितदू किण्याची मागणी केली 

आह ेह ेखिे आह ेकाय, 

(४) असल्यास, उपिोक्त प्रकिणी चौकशी करुन सेिासनितृ्त सशक्षक सशक्षकेत्ति 

कमाचाऱ्याांना सातव्या िेतन आयोगाची थकबाकी ि कुटुांबसनितृ्तीिेतन िेळेत 

समळण्याबाबत शासनाने कोणती कायािाही केली आह ेिा किण्यात येत आह,े 

(५) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

प्रा. िषाव गायकिाड : (१) ह ेअांशत: खिे आह.े सनधीच्या उपलब्धतनेसुाि 

सातव्या िेतन आयोगाची थकबाकी दणे्याबाबतची कायािाही किण्यात येत आह.े 

(२), (३) ि (४) सदि सनिेदने प्राप्त झाल्याचे आढळून आले नाही. तथासप, सोलापिू 

सिल्यातील सेिासनितृ्त कमाचाऱ्याांना माह े िानेिािी, २०२२ चे सनितृ्ती 

िेतन/कुटुांबसनितृ्ती िेतन अदा किण्यात आले असनू माह े रे्ििुािी, २०२२ चे 

सनितृ्तीिेतन/कुटुांबसनितृ्ती िेतन अनदुान सांचालक स्तिािरुन सितिीत किण्यात आली 

आह.े  तसेच सन २०२०-२१ पासनू सांपणूा दशेभिात कोिोना सिषाणमूळेु उद्भिलेल्या 

महामािीच्या परिसस्थतीमळेु िाज्यात आसथाक टांचाई सनमााण झाल्यामळेु प्रत्येक 

मसहन्याांकरिता िेतनासाठी आिश्यक असणािा सनधी मयाासदत माससक स्िरुपात 

तात्पिुती व्यिस्था म्हणनू सित्त सिभागाकडून खचाासाठी उपलब्ध करुन दणे्यात येत 

होता.  सबब काही सिल्याांमध्ये सातव्या िेतन आयोगाचा पसहला हप्ता अदा किण्यात 

आलेला नाही. आता सनधीच्या उपलब्धतनेसुाि सातव्या िेतन आयोगाची थकबाकी 

दणे्याबाबत सचूना दणे्यात आलेल्या आहते. 

(५) प्रश्न उद्भित नाही. 

 श्री.सनुील िाणे : अध्यक्ष महोदय, आपल्या सिाांना कल्पना आह े की, 

िाज्यातील सेिा सनितृ्त झालेल्या सशक्षक ि सशक्षकेति कमाचाऱ्याांना सातव्या िेतन 

आयोगाच्या र्िकाच्या थकबाकीचा पसहला ि दसुिा हप्ता अद्याप समळणेबाबतचा   
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ता.प्र.क्र.३७८५७... 

श्री. सनुील िाणे... 

हा जिषय आह.े    

(सन्माननीय सदस्य कॅ्टन आि. तसमल सेल्िन ह े डायसिि िाऊन 

बोलण्याची सांधी समळािी म्हणनू माननीय उपाध्यक्षाांना सिनांती किीत असतात.) 

उपाध्यक्ष : सम्माननीय सदस्य कॅ्टन आि. तसमल सेल्िन िी, कृपया आप 

अपनी िगह पि बैसठए, मैं आपको बाद में बोलने का अिसि दतेा हूां. 

श्री. सनुील िाणे : सरकारने याबाबत िे उत्ति सदले आह ेत्यामध्ये असे म्हटले 

आह ेकी, सनधीच्या उपलब्धतेनसुाि ७ व्या िेतन आयोगाची थकबाकी दणे्याच्या 

सचूना सदल्या आहते.  

अध्यक्ष महोदय, ज्या ज्या िेळी याबाबत चचाा झाल्या आसण ज्यािेळी 

सशक्षक आसण सशक्षकेति कमाचाऱ्याांच्या बाबतीत धोिण सनसित केले गलेे त्यािेळी 

सिा के्षसत्रय कायाालयाांना सचूना सदल्या गेल्या.  पिांत ुसचूना सदल्यानांतिही त्या िेतनाची 

थकबाकी अदा न किण्याची कािणे कोणती आहते, हा पसहला प्रश्न आह.े  दसुिा प्रश्न 

असा आह ेकी, थकबाकीचा पसहला हप्ता आतापयांत कोणकोणत्या सिल्यात दणे्यात 

आला नाही.  आपण िािांिाि साांगतो की, सशक्षक आसण सशक्षकेति कमाचाऱ्याांच्या 

पसहल्या आसण दसुऱ्या ह्त्याबाबत आपण सचूना सदल्या आहते.  मात्र आतापयांत 

त्याांना पसहला आसण दसुिा ह्त्याची थकबाकी दणे्यात आलेली नाही.  ७ व्या िेतन 

आयोगातील र्िकाचा थकबाकीचा पसहला आसण दसुिा हप्ता त्याांना अदा 

किण्यासाठी सकती िेळ लागेल हा प्रश्न आपल्या ितीने मांत्री महोदयाांना आह.े 

प्रा. िषाा गायकिाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे खिे आह े

की, शासनाने पत्रान्िये असधकाऱ्याांना सचूना सदल्या आहते.  आम्ही िानेिािी आसण 

माचा मसहन्यात सधु्दा अशा पध्दतीच्या सचूना पत्रान्िये केल्या आहते.  

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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ता.प्र.क्र.३७८५७.... 

प्रा.िषाय गायकिाड ..... 

सकती सठकाणी पसहला हप्ता पोहोचलेला आह,े असा सन्माननीय सदस्याांचा दसुिा प्रश्न 

होता. १६६३ कोटी रुपयाांची आम्ही मागणी केली होती. त्यापैकी आम्हाला ९११ 

कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहते. ते पैसे आता आम्ही सितिीत सदु्धा केलेले आहते. 

बाकीची ७७२ कोटी रुपयाांची थकबाकी आह.े सकती सशक्षकाांना आसण सकती 

सिल्यामध्ये पैसे सितरित केले असा त्याांचा प्रश्न होता. याबाबत मी त्याांना साांग ू

इसच्छते की, माध्यसमक शाळेसाठी नागपिू िगळता िाज्यातील सिा शाळाांना तसेच 

सिल्हा परिषदचे्या प्राथसमक शाळाांसाठी १२ सिल्यामध्ये पणूापणे पसहला हप्ता 

सदलेला आह.े २३ सिल्ृयामध्ये अांशत: पैसे सदलेले आहते कािण ज्याप्रमाण े

समप्रमाणात िाटप किता येईल त्याप्रमाणे पैसे सितरित केले आहते. िाज्यातील सिा 

खािगी प्राथसमक शाळाांना पसहला हप्ता सदलेला आह.े  

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सशक्षक आसण सशक्षकेत्ति 

कमाचाऱ्याांच्या सेिासनितृ्तीबद्दल प्रश्न सिचािलेला आह.े त्याबाबत मी असे साांग ू

इसच्छते की, एकूण सशक्षकाांची सांख्या ही १ लाख ७२ हिाि १९७ एिढी आह.े 

त्यापैकी ज्याांना पसहला हप्ता गेलेला आह ेत्या सशक्षक आसण सशक्षकेत्ति कमाचाऱ्याांची 

सांख्या १ लाख ३९ हिाि ६६ एिढी आह.े ज्याांना पसहला हप्ता प्राप्त झाला नाही 

त्याांची सांख्या ३३ हिाि १३१ आह.े  

अध्यक्ष महोदय,  सन्माननीय सदस्याांनी उिारित दसुिा हप्ता आसण पसहल्या 

हफ्तत्यामध्ये िासहलेल्या कमाचाऱ्याांना पैसे कसे द्यायचे हा िो महत्त्िाचा प्रश्न सिचािला 

आह े त्याबाबतीत आपण सिािण चचाा किीत आहोत. त्यासाठी आम्ही सधुारित 

अांदािपत्रकामध्ये मागणी केलेली आह.े आताच्या बिेटमध्ये ती मागणी पणूा होईल. 

कािणयापिूी सदु्धा आम्ही पैसे मासगतले होते आसण ते आम्हाला समळालेही होते. 

पिांत ुते पणूा प्रमाणात पैसे दऊे शकले नाहीत कािण तेव्हा कोिोनाचा काळ होता आसण 

त्या काळात काही सिसत्तय अटी शती होत्या. त्यामळेु आपल्याला काही पैसे समळू 

शकलेले नाहीत. यापिूी तीन मसहन्यासाठी िेतनाचे पैसे समळत होते पिांत ुआता ते  
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ता.प्र.क्र.३७८५७.... 

प्रा.िषाय गायकिाड ..... 

एक मसहन्यासाठी दणे्याचा सित्त सिभागाने सनणाय सदला आह.े त्यामळेु मला अपेक्षा 

आह ेकी, येणाऱ्या सधुारित अांदािपत्रकामध्ये आम्ही २ हिाि कोटी रुपयाांची मागणी 

केलेली आह,े ती समळाल्यानांति ह ेसिा प्रश्न सटुतील.  

श्री. ससुनल िाणे : अध्यक्ष महोदय,  पसहला हप्ता ३३ हिाि सशक्षकाांना द्यायचा 

बाकी आह ेअसे माननीय मांत्री म्हणाल्या आहते.  त्या सशक्षकाांचा पसहला हप्ता बाकी 

असेल ति याबाबत बिटेमध्ये चचाा करुन त्यासाठी २ हिाि कोटी रुपयाांची प्रस्तासित 

िक्कम मागण्यात येईल, असे त्याांचे म्हणणे आह.े  त्याांना मला असे सिचािायचे आह े

की, या ३३ हिाि सशक्षकाांना सनितृ्त झाल्यानांति िेतनाचा पसहला  हप्ता कधी दणेाि 

आहात ? याची सकमान तािीख साांगािी. कािण िानेिािी मसहन्यापासनू आपण हा 

हप्ता दणेाि, दणेाि असे म्हणत आहात. याचे सकमान उत्ति माननीय मांत्रयाांनी द्याि,े 

अशी आमची इच्छा आह.े  

प्रा.िषाय गायकिाड : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांना मी उत्तिामध्ये 

साांसगतले की, ििळपास १ लाख ४० हिाि सशक्षकाांना हप्ता सदलेला आह.े उिारित 

ज्या सशक्षकाांना हप्ता दणे्याचे बाकी आह ेत्यासाठी आताच्या बिेटमध्ये काही दतेा 

आले ति यासाठी आम्ही प्रयत्न किीत आहोत. त्यासाठी आम्ही सधुारित 

अांदािपत्रकामध्ये २ हिाि कोटी रुपये मासगतले आहते. आमचा असाच प्रयत्न आह े

की, पसहला आसण दसुिा हप्ता या दोन्हींचे पैसे लिकिात लिकत सितिीत किािेत 

यासाठी आमचा सातत्याने पाठपिुािा सरुु आह.े पण आपल्याला सदु्धा माहीत आह े

की, त्यासाठी लागणािे बिट मोठे होते आसण मधल्या कोिोनाच्या काळात सदनाांक ४ 

मे चा आसण िनू मसहन्यात एक शासन सनणाय आला होता. त्यामळेु सशक्षण सिभागाची 

थोडी परिसस्थती बदलली आह.े त्यामळेु येणाऱ्या काळात आम्ही त ेपैसे सितिीत करु.  
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पॉईटं ऑफ इन्फमेशनसंबंधी 

कॅ्टन आि. तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, मिेा पॉई ांट ऑर् इन्र्ॉमेशन ह.ै 

मैं िेशन के सिषय पि बोलना चाहता हूां. 

उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांना मी साांग ूइसच्छतो की, िेशसनांगच्या सिषयाच े

माननीय मांत्री सभागहृात उपसस्थत नाहीत.  

 कॅ्टन आि. तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, मैं बोलुांगा ही नहीं, तो मैं मेिे 

सिभाग का रििाईन द ेदूांगा. क्या मैं बोल नहीं सकता?  मेिा हक नहीं ह ै?  मेिे सिभाग 

की गिीब िनता तकलीर् में ह.ै मुांबई शहि में िेशन की दकुान में बहुत अन्याय हो िहा 

ह.ै  

 उपाध्यक्ष : मी सन्माननीय सदस्याांना साांग ू इसच्छतो की, िेशनचा सिषय 

केव्हाचाच सांपला आह.े 

 कॅ्टन आि. तसमल सेल्िन : अध्यक्ष महोदय, गिीब िनता िाशन की दकुान 

में िाती ह,ै तो पहले पछूता ह.ै मेिी मशीन खिाब ह.ै..... 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्याांनी कृपया खाली बसािे. 

  



11-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) K - 40 

MOK/AKN/MMP प्रथम श्री.धमुाळे 11:50 

 

 

ता.प्र.क्र.३७८५७.... 

श्री. ससद्धाथा सशिोळे : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांना माझे स्पेसससर्क असे 

दोन प्रश्न आहते. या प्रश्नाच्या प्रसक्रयेला सकती िळे लागेल याची त्याांनी स्पष्टता द्यािी. 

महािाष्ट्ट्रातील सिा अनदुासनत सशक्षक, सशक्षकेत्ति कमाचािी ि प्राध्यापक याांना 

अश्वाससत केलेली िनुी पेन्शन योिना ही कधी लाग ूकिण्यात येणाि आह े? 

      यानांति श्रीमती किांदीकि.... 
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ता. प्र.क्र. ३७८५७..... 

 प्रा. िषाा गायकिाड : अध्यक्ष महोदय, सदि प्रश्न आिच्या प्रश्नाशी सांबांसधत 

नाही. तिी दखेील मी साांग ूइसच्छते की, आम्ही एक कसमटी तयाि केली होती. या 

कसमटीचा सेिा सनितृ्ती सिषयीचा अहिाल आमच्याकडे आला असनू त्याचा सनणाय 

कॅसबनेटच्या बैठकीमध्ये होईल. आिच बिेट सादि होत आह.े मला िाटते की, 

आमच्याकडे सनधी आल्यानांति तो सितरित केला िाईल. 

 श्री.सभुाष दशेमखु : अध्यक्ष महोदय,  सोलापिू सिल्हा प्राथसमक सशक्षकाांनी 

आपल्याकडे तक्रािी केल्या आहते.  मांत्री महोदयाांना मी सिचारु इसच्छतो की,दोन 

िषाांपासनू सकती सशक्षक सनितृ्त झालेले आहते. अनेक सशक्षक सनितृ्त होऊन दखेील 

कागदपत्राांची पतूाता झाली नसल्याने त्याांना सनितृ्ती िेतन सदले िात नाही. तसेच काही 

व्यक्तीगत अडचणी, व्यक्तीगत द्वेषामळेु काही प्रकिणे प्रलांसबत आहते. िी प्रकिणे 

प्रलांसबत आहते, त्याांना तत्काळ पेन्शन सरुु किािी. सोलापिू सिल्यात दोन िषाात 

सकती सशक्षक सनितृ्त झाले ि सकती िणाांचे पेन्शन थकीत आह े? 

 प्रा. िषाा गायकिाड : अध्यक्ष महोदय,  सोलापिू सिल्यात सेिा सनितृ्त 

कमाचाऱ्याांची सांख्या ८ हिाि ७७६ आह.े आपल्याकडे स्पेसससर्क तक्राि असेल ति 

त्या बाबत मला साांगािे. पसहला हप्ता सन २०२०मध्ये दणे्यात आला. सोलापिू असा 

सिल्हा आह ेकी, येथे  दसुिा हप्ता दखेील सदलेला आह.े हा दसुिा हप्ता स्टेंबि, २०२१ 

मध्ये सदलेला आह.े सोलापिूला पसहल्या ि दसुऱ्या ह्त्याचे पैसे सदले आहते. िि 

आपल्याकडे काही तक्राि असेल की, कोणाचे काम झाले नाही ति आपण मला त्या 

बाबत साांगािे.  मी त्यामध्ये लक्ष दईेन. 

श्री. सहिामण खोसकि : अध्यक्ष महोदय, हा केिळ सोलापिू सिल्याचा प्रश्न 

नाही. हा सांपणूा िाज्याचा सिषय आह.े नासशक सिल्यातील काही सशक्षक 

आपल्याकडे आले,त्याांनी पाठपिुािा केला. माननीय सशक्षण मांत्री याांच्याकडे दखेील 

ते गेले होते. सशक्षकाांना न्याय दणे्याचा सिचाि शासनाकडून केला िाणाि आह े     

काय ? 
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ता. प्र.क्र. ३७८५७..... 

प्रा. िषाा गायकिाड : अध्यक्ष महोदय,  त्याांनी सोलापिू सिषयी स्पेसससर्क 

प्रश्न सिचािला असल्यामळेु मी त्याबाबत उत्ति  सदले. िाज्याच्या बाबतीत मी  या 

पिूीच साांसगतले आह.े माध्यसमक करिता नागपिू सिभागात सिाांना पसहला हप्ता 

समळाला आह.े प्राथसमक सांबांधी मी मासहती सदली आह.े दसुऱ्या ह्त्याकरिता 

सधुारित अांदािपत्रकामध्ये  सनधी मासगतलेला आह.े 

श्री.अतलु भातखळकि : अध्यक्ष महोदय, हा प्रश्न सशक्षक ि सशक्षकेति 

कमाचाऱ्याांचा आह.े माझा माननीय सशक्षण मांत्री याांना प्रश्न आह.े काझी ससमती शलु्क 

सनयांत्रणाबाबत सिचाि  किण्याकरिता शासनाने नेमली.  उच्च न्यायालयात गेल्यानांति 

सिभागीय शलु्क सनयांत्रण ससमत्या स्थापन केल्या आहते. शलु्क सनयांत्रण ससमतीच्या 

कािभािात सधुािणा सचूिण्याकरिता िी ससमती नेमली आह े त्याचा अहिाल 

कधीपयांत िनतेकरिता खलुा किणाि ? त्याचे समसनट्स दणे्यास ससचिाांनी नकाि सदला. 

या सांबांधी उत्ति द्यािे अशी माझी सिनांती आह.े 

प्रा. िषाा गायकिाड : अध्यक्ष महोदय,  खिे ति हा प्रश्न आिच्या प्रश्नाशी 

सनगसडत नाही. पेन्शन ि सातव्या िेतन आयोगाबाबतचा मळू प्रश्न आह.े शासनाने 

काझी ससमती तयाि केलेली आह.े शैक्षसणक शलु्कच्या सांबांधी ही ससमती पालक 

असोससएशन, एनिीओ याांच्याशी चचाा किीत आह.े आपण साांसगतले ते बिोबि 

आह.े आता आपण डीएर्आिसी र्ॉमा केल्या आहते. त्याांच्याकरिता कायद्यात बदल 

केला िाणाि आह.े शैक्षसणक शलु्कासांबांधी कायद्यात िे बदल किायचे आहते त्या 

बाबत सचूना प्राप्त झाल्या आहते. ते येणाऱ्या काळात आमच्याकडे येतील. या सांबांधी 

अहिाल तयाि झालेला आह.े येणाऱ्या आठ सदिसात  कदासचत आमच्याकडे त े

अहिाल  सादि कितील. या नांति त्यािि चचाा करु.  

    -------- 
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जत (वज.सांगली) तालुक्यातील बागेिाडी येथील 

राष्ट्रीय पेयजल योजनेत झालेला गैरव्यिहार 

  

(७) *  ४००३६   श्री.विक्रमवसंह साितं (जत) :   सन्माननीय पाणीपुरिठा ि 

स्िच्छता मंत्री पढुील गोष्टींचा खलुासा कितील काय :- 

(१) ित (सि.साांगली) तालकु्यातील बागेिाडी येथील िाष्ट्ट्रीय पेयिल योिनेत मोठया 

प्रमाणात गैिव्यिहाि झाला असल्याचे माह ेिानेिािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान 

सनदशानास आले, ह ेखिे आह ेकाय, 

(२) असल्यास, उक्त कामाची चौकशी किण्याकरिता ित पांचायत ससमतीसमोि 

स्थासनक लोकप्रसतसनधींनी आमिण उपोषण केले, ह ेही खिे आह ेकाय, 

(३) असल्यास, या प्रकिणातील दोषींसिरुध्द शासनाने कोणती काििाई केली िा 

किण्यात येत आह,े 

(४) नसल्यास, सिलांबाची कािणे काय आहते ? 

 

 श्री. गुलाबराि पाटील : (१) ह ेखिे नाही. 

(२) स्थासनक नागिीक श्री. िािािाम कें चाणा व्हनमाने याांनी  योिनेच्या 

चौकशीकरिता सदनाांक ११.०१.२०२२ िोिी आमिण उपोषण केले होते. त्याांना 

ग्रामीण पाणी पिुिठा उपसिभाग, ित कायाालयाकडून योिनेची पणूा मासहती सदली. 

तद्नांति त्याांनी सदनाांक १३.०१.२०२२ िोिी उपोषण सोडले. 

(३) ि (४) प्रश्न उद्भित नाही.                           

 
श्री.सिक्रमससांह सािांत : अध्यक्ष महोदय, ही योिना सन २०११ साली मांििू 

झाली. त्याचा कायाकाल साधािणपणे दोन िषाासाठी होता. आता सन २०२१ 

उिाडले आह.े आिही ही योिना पणूा झालेली नाही.   

         उपाध्यक्ष : थोडक्यात प्रश्न सिचािािा. 

 श्री.सिक्रमससांह सािांत : अध्यक्ष महोदय, ही योिना कायाासन्ित किण्यासाठी 

खोट्या पद्धतीची लोकसांख्या दाखिली गेली. या योिनेत असनयसमतता झालेली 

आह.े यामळेु त्रयस्थ यांत्रणेकडून तपासणी किण्याबाबत बैठक घेतली िाणाि काय ? 

       यानांति श्रीमती सगिप...  
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ता.प्र.क्र. ४००३६ ... 

  श्री.गलुाबिाि पाटील : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांचे असे म्हणण े

आह ेकी, चौकशी किण्यात यािी. त्याांनी सचुसिल्याप्रमाणे चौकशी किण्यात येईल. 

तसेच, आमदाि महोदयाांसमिेत बैठक घेण्यात येईल. 

  उपाध्यक्ष : आमदाि महोदयाां समिेत एक बैठक घ्यािी. प्रश्नोत्तिाचा तास 

आता सांपलेला आह.े 

........... 
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मावहतीचा मुद्दा 

  श्री.सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, आपण मला एका महत्िाच्या 

सिषयािि माझे मत माांडण्याची अनमुती सदली. मी खपू खपू आभािी आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, ह ेखिे आह ेकी, आपण िािकािणात येतो. आपल्यासाठी 

काही आदशा असतात, काही प्रेिणा दणेािे असतात. काही ऊिाा दणेािे असतात. 

काही असे महामानि असतात की, आपल्या आयषु्ट्यािि त्याांचा िीिनाचा प्रभाि 

पडतो. यापैकी एक म्हणिे स्ििाज्यिक्षक छत्रपती सांभािीिािे महािाि. आि त्याांच े

पणु्यस्मिण किण्याचा सदिस आह.े मी या सनसमत्ताने सिाप्रथम त्याांचे स्मिण कितो, 

आदिाांिली व्यक्त कितो. 

  अध्यक्ष महोदय, सिधानसभेचा एक सदस्य म्हणनू मला सिकाि समोि एकच 

भािना व्यक्त किाियाची आह.े औिांगाबादचे नाि सांभािीनगि किािे अशी घोषणा 

साांस्कृसतक मांडळाच्या मैदानािि १९८८ मध्ये सहांदूृ दयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे 

याांनी २७ नगिसेिक सनिडून आल्यानांति सिियोत्सि साििा किताना केली. तो एक 

सिियोत्सि होता. आि एक सिियोत्सि सरुु आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, िाज्य सिकािने या सांदभाामध्ये ... (अडथळा)... औिांगाबादच े

नाि सांभािीनगि किण्यास तमुचा काही आके्षप आह ेकाय, कोणाचा आके्षप असेल 

ति मी बसतो. मी कशािि बोलत आह ेति, मी अनमुती घेऊन बोलत आह.े अध्यक्ष 

महोदयाांनी एका गांभीि सिषयािि बोलण्याकरिता मला अनमुती सदली आह.े या 

सिषयािि िािकािण नाही, पक्षाची धोिणे नाहीत, खड्डयात गेली पक्षाची धोिणे. 

प्रथम महािाष्ट्ट्राचा, आमचा दशेासभमानाचा इसतहास आह.े सनिडणकुा, एबी र्ॉमा, 

आमदािकी गेली खड्डयात.  

  अध्यक्ष महोदय, सन २०१६ मध्ये या सांदभाातील प्रस्ताि भाितीय िनता पक्ष 

ि सहांदूृ दयसम्राट बाळासाहबे ठाकिे याांची िी िनुी सशिसेना होती त्याांनी 

सद.१३.६.२०१६ िोिी सदला. नाि बदलण्यासाठी एक प्रोसेस असते. त्या प्रोसेसनसुाि 

तो प्रस्ताि दणे्यात आला. मग सद.४ एसप्रल, २०१८,  सद. २२ नोव्हेंबि, २०१८  
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि ... 

आसण ती पणूा प्रोसेस आता सद. ४ माचा, २०२० िोिी पणूा झाली. या प्रोसेसनसुाि 

डॉ.एस.पी. साििगािकि, सहाय्यक आयकु्त, महसलू याांनी हा प्रस्ताि ...माननीय 

ॲड.असनल पिब आपण सांसदीय कामकाि मांत्री आहात. आपण चाांगले काम किता, 

एखाद ेचाांगले काम अिनू होऊ द्या. हा प्रस्ताि आता आपल्याकडे आला आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, आि स्ििाज्यिक्षक छत्रपती सांभािीिािे महािाि याांच्याप्रती 

आदिाांिली व्यक्त किण्याचा सदिस आह.े १० हिाि कोटी िाघ एकीकडे आसण 

स्ििाज्यिक्षक छत्रपती सांभािीिािे महािाि याांची शक्ती एकीकडे ह ेति तमु्ही मानता, 

याबद्दल ति तमुचे दमुत असण्याचे कािण नाही.  

  अध्यक्ष महोदय, आपण अनेक नािे बदलली. एअिपोटाचे नाि बदलतो. 

एखादा प्रश्न आम्ही सिचािला ति, माननीय ॲड.असनल पिब आपण कें द्र शासनाकडे 

िाऊ, सिािण िाऊ असे साांगता. मी तमु्हाला या सभागहृात िचन दतेो. तमु्हाला या 

सिषयािि कें द्र शासनाची मदत लागत असेल ति मी स्ित: तथेे मकु्काम किेन ि कें द्र 

शासनाने अनमुती सदली नाही, ति मी िािीनामा दईेन, आयषु्ट्यात सनिडणकू लढिणाि 

नाही. 

  अध्यक्ष महोदय, स्िगीय बाळासाहबे ठाकिे याांचा सन १९८८ मधील शब्द 

आपण पणूा किायचा म्हणिे केिळ स्िगीय बाळासाहबे ठाकिे याांच्या शब् दाचा 

सन्मान नव्ह ेति हा धमािीि सांभािीिािाांचा सन्मान ठिेल. सिचाि किा ४० सदिस ... 

स्ििाज्यिक्षक छत्रपती सांभािी महािािाांचे केस काढले गेले, डोळ्याांमध्ये गिम 

लोखांडी सळ्या टाकल्या गेल्या .... 

नांति श्री.सशांद े....   
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि... 

नख े तोडण्यात येतात, चामडी काढण्यात येत े तिी छािा म्हणतो की, "सकती ही 

अत्याचाि कि मी धमाांति किणाि नाही. माझा िीि गेला तिी चालेल." त्याांनाही 

खचुीिि पे्रम किता आले असते. सत्तेसाठी लाचाि होता आले असते. छत्रपती 

सांभािी िािे याांना औिांगिेबाने साांसगतले की, "माझ्या तीन अटी मान्य कि." त्यापैकी 

एक अट अशी होती की, "तझुे सिा सकल्ले सदले ति मी तलुा दख्खन प्रदशेाचा प्रमखु 

किीन." छत्रपती सांभािी िािे म्हणाले, "अशा खचु्याा मी आगीत भस्मसात करुन 

टाकीन." खचु्याा ि पद ेआयषु्ट्यभिासाठी नसतात. धमािीि छत्रपती सांभािी िािे याांच े

नाि औिांगाबाद सिल्याला दणे्यात यािे. यापिूी आपण खपू नािे बदललेली आहते. 

सन २०११ मध्ये "ओरिसा" चे नाि बदलनू "ओसडसा" किण्यात आले, "पाण्डेचेिी" 

चे नाि बदलनू "पणु्डीचेिी" केले. सन २०१५ मध्ये सदल्ली येथील "औिांगिेब मागााच े

नाि बदलनू ए.पी.िे.अब्दलु कलाम मागा असे केले आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्री श्री.बाळासाहबे थोिात याांनी मध्यांतिी एक 

िक्तव्य केले होते की, नािे बदलल्याने काय होते ? याकरिता मी त्याांचा अभ्यास 

केला. त्याांनी त्याांचे नाि "सििय भाऊसाहबे थोिात" होते ते बदलनू "बाळासाहबे 

भाऊसाहबे थोिात" अस ेका केले ? 

 अध्यक्ष महोदय, सभागहृामध्ये सांसदीय काया मांत्री महोदय ि माननीय 

पयााििण मांत्री महोदय उपसस्थत आहते. माननीय पयााििण मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे 

याांनी औिांगाबाद सिल्याचे नाि बदलण्याची घोषणा केली होती. आिचा सदिस 

छत्रपती सांभािी िािे याांना आदिाांिली व्यक्त किण्याचा आह.े सतथी महत्त्िाची असते. 

सदिहू सिल्याचे नाि बदलण्याचा प्रस्ताि प्रलांसबत आह.े उक्त नस्तीची मागणी केली 

त्यािेळी मला त्या असधकाऱ्याने नस्ती सदली नाही, मला त्रास सदला. मी उक्त नस्ती 

घेतल्यानांति मला आिया िाटते. हा सिषय मी काल ि पििा दखेील उपसस्थत करु 

शकत होतो. आि धमािीि छत्रपती सांभािी िािे याांचे स्मिण किीत सदिहू सिल्याचे  
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श्री.सधुीि मनुगांटीिाि... 

नामकिण करुन मांत्री महोदयाांनी िोषनाई केली नाही ति लक्षात ठेिािे. दिुान लोकाांची 

दिुानता काही िषे नक्की चालते. पिांत ु सज्िन शक्ती एक िेळा िागी झाली ति 

इसतहासात.... 

 उपाध्यक्ष : सन्माननीय सदस्य याांनी आपणे भाषण पणूा किािे. 

 श्री.सधुीि मनुगांटीिाि : अध्यक्ष महोदय, आपण सनदशे द्यािेत, ही माझी सिनांती 

आह.े आिच्या सदिसाच्या सनसमत्ताने या नामकिणाच्या सांदभाात माननीय मांत्री 

श्री.आसदत्य ठाकिे सकां िा ॲड.असनल पिब याांच्यापैकी ज्याांना घोषणा किाियाची 

असेल त्याांनी ती किािी. या प्रकिणीच्या प्रस्तािास ताबडतोब मान्यता दणे्यात यािी. 

"औिांगाबाद" सिल्याच ेनाि "सांभािीनगि" असे बदलण्यास मान्यता दणे्यात येत 

आह,े असा आि सनणाय घेतला ति इसतहास आपले नाि नेहमी सयुाासािख ेतळपत 

ठेिील अन्यथा अांधाि झाल्यासशिाय िाहणाि नाही. 

----------- 

(सििोधी पक्षाचे सन्माननीय सदस्य िेलमध्ये येऊन घोषणा दते असतात.) 

 

 

 

 

 

 

 

 



11-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) N - 49 

GSS/AKN/SST प्रथम कुमािीसगिप 12:05 

 

 

  पृ.शी./ मु.शी.: कागदपते्र सभागृहासमोर ठेिणे. 

 श्री.सांिय बनसोडे (इति मागास बहूिन कल्याण िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, 

मी आपल्या अनमुतीने महािाष्ट्ट्र िाज्य इति मागासिगीय सित्त आसण सिकास 

महामांडळ मयाासदत (मखु्य कां पनी) ि शामिाि पेिे कोकण इति मागासिगा आसथाक 

सिकास महामांडळ (उप कां पनी) याांचा एकसत्रत िासषाक अहिाल तसेच मखु्य कां पनी 

ि उप कां पनीचे सन २०१८-१९ चे िासषाक अहिाल सभागहृासमोि ठेितो. 

  उपाध्यक्ष : िासषाक अहिाल सभागहृासमोि ठेिण्यात आला. सदिहू अहिाल 

सिधानमांडळाच्या सांकेतस्थळािि उपलब्ध करुन दणे्यात येईल. 

---------- 
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पृ.शी./मु.शी. : स्थगन प्रस्तािाच्या सचूना  

उपाध्यक्ष : आि शकु्रिाि, सदनाांक ११ माचा, २०२२ िोिी स्थगन 

प्रस्तािाांच्या एकूण ३ सचूना प्राप्त झाल्या आहते. पिांत ुआि िाज्याचा सन २०२२-

२०२३ या िषााचा अथासांकल्प सभागहृात सादि होणाि असल्यामळेु प्रथेनसुाि स्थगन 

प्रस्ताि घेतले िात नाहीत. यासिा स्थगन प्रस्तािाांच्या सचूनाांना अनमुती नाकािली 

आह.े 

-------- 

यानांति श्री.तेलांग... 
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(सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य िलेमध्ये येऊन घोषणा दतेात.) 

िाढवदिसावनवमत्त अवभष्टवचंतन 

 उपाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्या श्रीमती सिोि असहिे याांचा आि िन्मसदन 

आह.े मी सभागहृाच्या ितीने त्याांचे असभष्टसचांतन कितो.  

------- 
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पृ.शी.: िाज्यातील अनेक आसदिासी िसमनींचे सबगि 

आसदिासींना झालेले हस्ताांतिण 

मु.शी.: िाज्यातील अनेक आसदिासी िसमनींचे सबगि 

आसदिासींना झालेले हस्ताांतिण या सांबांधी 

डॉ.सकिण लहामटे, सि.स.स. याांनी सदलेली 

लक्षिेधी सचूना 
 

डॉ.सकिण लहामटे (अकोले) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय 

महसलू मांत्रयाांचे लक्ष िधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनांती कितो. 

"आसदिासी िमीन हस्ताांतिणाबाबत महािाष्ट्ट्र महसलू असधसनयम कलम ३६ 

ि ३६ अ नसुाि सनबांध घालण्याांत येणे, त्यामळेु एखाद्या आसदिासी भोगिटा िमीन 

धािकाला अन्य आसदिासी व्यक्तींला िमीन सिकायची असेल ति कलम ३६ (२) 

नसुाि सिल्हासधकािी याांची पििानगी घेणे बांधनकािक असणे ि एखाद्या आसदिासी 

भोगिटा िमीन धािकाला सबगि आसदिासीला िमीन हस्ताांतिण किायची असेल ति 

कलम ३६ (अ) नसुाि िाज्य शासनाची पििानगी घेण्याची कायद्याांतगात तितदू 

केलेली असणे, तथासप पेसा कायद्यातील ििील तितदुीच्या अनषुांगाने िमीन महसलू 

सांसहताच्या कलम ३६ अ मध्ये सधुािणा असनिाया असल्याने मा.िाज्यपाल महोदयाांनी 

पाचव्या अनसुचूीतील परिच्छेद ५ (१) च्या असधकािात सदनाांक १४ िनू, २०१६ 

िोिीच्या असधसचूनेव्दािे कलम ३६ अ च्या पसहल्या पिांतकुानांति कलम ३६ अ (१) 

पिांतकु दसुिेमध्ये "िाज्यातील अनसुसूचत के्षत्रातील गािाांमध्ये ग्रामसभेची मांििुी 

समळाल्यासशिाय आसदिासी व्यक्तींचा भोगिटा सबगि आसदिासी व्यक्तींकडे 

हस्ताांतरित किण्यास सिल्हासधकािी याांनी मांििुी दऊे नये" अशी सधुािणा करुन 

त्याप्रमाणे तितदू केलेली असणे, तथासप अशा तितदुी असल्या तिी िाज्यात अनेक 

आसदिासी िसमनींचे सबगि आसदिासींना हस्ताांतिण झालेले असणे, त्यामळेु बनािट 
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डॉ.सकिण लहामटे....... 

कागदपते्र तयाि करुन िसमनी खिेदी किण्याांत आल्याचे सनदशानास येणे, परिणामी 

अशाप्रकािे बेकायदशेीि हस्ताांतिण झालेल्या िसमनी पनु्हा आसदिासींना प्रत्यासपात 

किण्यासाठी तसेच असे कृत्य किणाऱ्याांिि ि यामधील दोषी असधकाऱ्याांिि काििाई 

किण्याची होत असलेली मागणी, पिांत ु त्याप्रकिणी काििाई किण्याांत न येणे, 

परिणामी िाज्यातील आसदिासी समािाांमध्ये सनमााण झालेले असांतोषाच ेिाताििण, 

याबाबत शासनाने केलेली िा किाियाची काििाई ि उपाययोिना." 

श्री.बाळासाहबे थोिात (महसलू मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिधेी सचूने 

सांबांधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सिति ीत केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. 

उपाध्यक्ष  : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन छापािे.) 
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 डॉ.सकिण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, मला माझी लक्षिधेी सचूना 

माांडण्यासाठी सिुक्षा दणे्यात यािी. जिरोधी पक्षातील सिय सन्माननीय सदस्यांना 

आपापल्या जागेिर बसण्याची सचूना करािी, अशी मी जिनंती करतो.  

 उपाध्यक्ष : जिरोधी पक्षातील सिय सन्माननीय सदस्यांना जिनंती करतो की, 

आपण आपापल्या जागिेर जाऊन बसािे.  

 डॉ.जकरण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, आजदिासी िमीन हस्तांतरणाबाबत 

कायदा तयार करण्यात आलेला आह.े उक्त कायद्यानसुारच आजदिासींची जमीन 

खिेदी करता येत.े परंत.ु....  

   डॉ.सकिण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, छत्रपती सांभािी महािाि याांच्या 

घोषणेबिोबि आसदिासी समािाचे प्रश्न दखेील गांभायााने घेण्यात यािे, अशी मी सिा 

सन्माननीय सदस्याांना सिनांती किीत आह.े   

 उपाध्यक्ष : सिा सन्माननीय सदस्याांनी आपापल्या िागेिि िाऊन बसाि.े 

आि दपुािी २.०० िािता िाज्याचा अथासांकल्प सादि किण्यात येणाि आह.े त्यामळेु 

दपुािी २.०० िािेपयांत सभागहृाचे कामकाि पणूा किणे आिश्यक आह.े त्यामळेु 

आपण आपल्या िागेिि िाऊन बसािे.  

 डॉ.सकिण लहामटे : अध्यक्ष महोदय, आजदिासी जजमनी खरेदी करताना 

कोणत्याही प्रकारचे जनयम पाळले जात नाहीत. आजदिासी समाजाच्या पररजस्थतीचा 

ि त्यांच्या अज्ञानपणाचा गैर र्ायदा घेऊन राज्यामध्य ेसियत्र आजदिासी समाजाच्या 

जजमनी हडपण्याचे काम सरुु आह.े त्यामळेु मी माननीय महसलू मतं्री, महाराष्ट्र 

सरकारसह या सभागहृाचे लक्ष माझ्या लक्षिेधी सचुनेकडे िेध ूइजच्छतो. 

 अध्यक्ष महोदय, माझे स्पेजसजर्क र्क्त तीन प्रश्न आहते. माझा पजहला प्रश्न 

असा आह ेकी, या राज्यामध्य े जकती आजदिासी जजमनीचे खरेदी व्यिहार झालेले 

आहते, याबाबतची तालकुाजनहाय चौकशी करण्यात आली आह ेकाय? चौकशी 

केली असेल ति आसदिासी िसमनीच्या खिेदीचे सकती व्यिहाि झालेले आहते?  
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डॉ.सकिण लहामटे....... 

 अध्यक्ष महोदय, माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, गैि व्यिहािातनू खिेदी 

केलेल्या आसदिासींच्या सकती िसमनी सांबांसधत आसदिासी बाांधिाना पित केलेल्या 

आहते? िि केल्या नसतील ति त्या सकती सदिसाांपयांत पित किणाि आहात?  

 अध्यक्ष महोदय, माझा सतसिा प्रश्न असा आह े की, बोगस कागदपत्राांच्या 

आधािे आसदिासी समािाच्या िसमनी सबगि आसदिासी लोकाांनी घेतलेल्या आहते. 

त्या सांबांसधत असधकािी ि िमीन खिेदीदािािि र्ौिदािी गनु्ह ेदाखल किणाि आहात 

काय?  

 श्री.बाळासाहबे थोिात : आसदिासीची िमीन आसदिासींना दणे्याचा 

असधकािी सिल्हासधकािी याांचा आह.े  

 (सििोधी पक्षातील अनेक सन्माननीय सदस्य िेलमध्ये येऊन घोषणा दते 

असतात.) 

 उपाध्यक्ष : आसदिासींच्या िसमनीसांदभाातील लक्षिेधी सचूना सभागहृामध्ये 

माांडण्यात आलेली आह.े त्यािि मांत्री महोदय उत्ति दते आहते. त्यामळेु आपण 

सिाांनी आपापल्या िागिेि िाऊन बसािे.  सन्माननीय सदस्य डॉ.सकिण लहामटे ह े

आसदिासी समािाचा प्रश्न असतशय पोटसतडकीने माांडत आहते. त्यामळेु आपण 

सिाांनी िागिेि िाऊन बसािे, अशी मी सिनांती किीत आह.े  

 श्री.बाळासाहबे थोिात : सन्माननीय सदस्याांच्या मते आसदिासीच्या िसमनी 

चकुीच्या पद्धतीने खिेदी केलेल्या आहते. अशा प्रकािे चकुीच्या पद्धतीने िसमनी 

खिेदी केल्या असतील ति त्याबाबतची तशी तक्राि सिल्हासधकािी याांच्याकडे प्राप्त 

होते. त्यानांति त्याांच्याच स्तिािि उक्त तक्रािीची तपासणी केली िाते.  त्यामध्ये काही 

दोष आढळून आला ति त्याप्रमाणे कायािाही केली िाते.  उक्त लक्षिधेी सचुनेच्या 

अनषुांगाने आपण कोणताही स्पेसससर्क प्रश्न सिचािलेला नाही. त्यामळेु मी स्पेसससर्क 

उत्ति दऊे शकत नाही.  

यानांति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. बाळासाहबे थोिात .... 

पिांत ुमी साांग ूइसच्छतो की, याबाबत स्पेसससर्क तक्राि असेल ति त्याकडे सनसितपणे 

लक्ष सदले िाईल आसण कायािाही केली िाईल. 

 श्रीमती मांिळुा गासित : अध्यक्ष महोदय, आसदिासी िमीन हस्ताांतिण या 

सिषयािि बोलण्यासाठी मी उभी आह.े सािािसनक प्रयोिनाथा होणािी कोणतीही 

योिना सकां िा सातबािा उतारा जिभागाच्या नािे होत नाही, तोपयांत काम ेहोऊ नयेत. 

माझ्या मतदािसांघामध्ये प्राथसमक आिोग्य कें द्र, िसिािळ आह.े या आिोग्य कें द्राच्या 

इमाितीचे बाांधकाम २० ते २५ िषाापिूी झाले आह.े पिांत ुसातबािा उताऱ्यािि नोंदी 

नसल्यामळेु या आिोग्य कें द्राची कामे थाांबलेली आहते. तेथील िागा आसदिासी 

बाांधिाांची असनू त्या आसदिासी बाांधिाांना त्या िागेचा मोबदला समळाला नाही. 

आसदिासी व्यक्तींनी आसदिासी व्यक्तींना घिे बाांधण्यासाठी स्टॅम्प पेपिद्वािे िागा 

सदल्या आहते. त्या लोकाांनी घिेही बाांधलेली आहते. गाि, पाडे, िस्ती येथील घिे 

सनयसमत किण्यासाठी अनेक अडचणी येत आह.े याबाबत शासन सनणाय घेणाि आह े

काय ? आसदिासींच्या िसमनी आि सबगि आसदिासी लोकाांच्या सातबािा 

उताऱ्यािि आहते. या िसमनींची शासनाने तपासणी किणे आिश्यक आह.े याबाबत 

शासन सनणाय घेणाि आह ेकाय ? आसदिासींच्या िसमनीिि सबगि आसदिासींनी 

बाांधलेली घिे तात्काळ काढून टाकणे सकां िा तपासनू घेणे आिश्यक आह.े याबाबत 

शासन कायािाही किणाि आह ेकाय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्या श्रीमती मांिळुा 

गासित याांनी अनेक प्रश्न उपसस्थत केले आहते. पसहल्या प्रश्नाच्या अनषुांगाने मी साांग ू

इसच्छतो की, त्याबाबत तपासणी किण्यात येईल आसण योग्य तो मागा काढला िाईल. 

तसेच आसदिासी लोकाांच्या िागेिि काही घिे बाांधली असतील आसण त्याबाबत 

स्पेसससर्क तक्राि असेल ति त्यािि सनसितपणे कायािाही केली िाईल. 

 श्री. धमािािबाबा आत्राम : अध्यक्ष महोदय, िाज्यात सकती आसदिासी 

लोकाांच्या िागचेा बेकायदशेीि रे्िर्ाि झाला आह े? सकती लोकाांनी अिैधरित्या 

िागेची सिक्री केली आह े? याची मासहती मांत्री महोदयाांनी पटलािि ठेिािी. मी साांग ू 
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श्री. धमािािबाबा आत्राम ...... 

इसच्छतो की, अशा प्रकािचा गैिव्यिहाि मोठ्या प्रमाणात होत आह.े ह ेथाांबले पासहिे. 

यादृष्टीने मांत्री महोदय काही सनणाय घेणाि आहते काय ? 

 श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, अशा तक्रािी असतील ति त्या 

सिल्हासधकािी कायाालयाकडे पाठसिल्या िातात आसण ती तक्राि पडताळून घेतली 

िाते. त्या स्तिािि याबाबत सनणाय घेतला िातो. मला िाटते की, या सिषयाच्या 

अनषुांगाने काही स्पेसससर्क तक्राि असेल ति ती साांगािी. त्यािि सनसितपणे काििाई 

केली िाईल.  

 श्री. चांद्रकाांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, िातीच्या परिभाषेत बोलण्याच े

माझ्यािि सांस्काि नाहीत आसण मला ते आिडतही नाही. पिांत ुते बोलल्यासशिाय हा 

सिषय स्पष्ट लक्षात येणाि नाही. आसदिासी समािाच्या महत्त्िाच्या सिषयाची ही 

लक्षिेधी सचूना आह.े सांभािी महािािाांच ेनाि औिांगाबाद शहिास दणे्याची आमची 

महत्त्िाची लक्षिेधी सचूना आह.े ती पढेु चचलेा येईल. माननीय अध्यक्ष ह ेआसदिासी 

नेते आहते. आसदिासींची िमीन सबगि आसदिासींना दतेा येत नाही, असा कायदा 

आह.े ती िि द्याियाची असेल ति त्यासाठी ग्रामसभेचा ठिाि लागतो.  हा ठिाि नांति 

सिल्हासधकाऱ्याांकडे िात असतो. सिल्हासधकािी ह े त्या िागेचा सललाि किीत 

असतात. ती िमीन सबगि आसदिासींना द्याियाची असेल ति आसदिासींना त्या 

िसमनीची असधक सकां मत समळेल. त्याांची लटू होऊ नये. ह ेयामागील कािण आह.े 

 अध्यक्ष महोदय, मी स्पेसससर्क प्रश्न सिचाित आह.े या सिषयाच्या अनषुांगाने 

मी माननीय न्यायालयात यासचका दाखल किणाि आह.े महासिकास आघाडीचे 

सिकाि स्थापन झाल्यापासनू आसदिासींच्या िसमनी सबगि आसदिासींना दणे्याची 

सकती प्रकिणे या सिकािने मान्य केली आहते ? 

यानांति श्री. चौधिी.... 



11-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) Q - 58 

DBC/AKN/SST प्रथम श्री.कुलकणी 12:20 

 

 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चांद्रकाांत दादा 

पाटील ह े स्ित: िाज्याच्या महसलू मांत्री पदी होते.  त्यामळेु साहसिकच त्याांनी ह े

जिषय हाताळलेले आहते ि त्यांना या सिय बाबी माजहती आहते.  माझ्याकडे मागील 

सरकारच्या काययकाळातील ५ िषाांची आकडेिारी दखेील आह.े  सन २०१५ त े

२०१९ दरम्यान आजदिासी जजमनींचे जबगर आजदिासींना हस्तांतरण केल्याची २४० 

प्रकरण ेमांििू झाली.  मी महसलू मंत्री असताना आजदिासी जनकल्याण सजमतीच्या 

जशर्ारशीने आजदिासी जजमनींची जिक्री थांबजिली होती.  परंत ुमोठया प्रमाणात ही 

प्रकरण ेन्यायालयात गेली.  त्या अनषुंगाने न्यायालयाने काही आदशे पाररत केले.  

न्यायालयाचा अिमान झाल्याच्या दखेील काही केसेस दाखल झाल्या होत्या.   

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.चंद्रकांत दादा पाटील महसलू मंत्री 

असताना सन २०१५ ते २०१९ दरम्यान अशी २४० प्रकरणे जनकाली काढण्यात 

आली.  तसेच सन २०१९ ते २०२१ पयांत १६९ प्रकरण ेजनकाली काढण्यात आली 

आहते. 

 श्री.चंद्रकांत दादा पाटील : अध्यक्ष महोदय, आजदिासी खासदार आजण 

आमदारांची यासंदभायत एक सजमती आह.े  या सजमतीकडे िगेिेगळया मागण्या 

आल्यानंतर तत्कालीन मखु्यमंत्री श्री.दिेेंद्र र्डणिीस यांनी अनेक िेळा बैठक 

बोलािली होती.  आपण दखेील सदर बैठकीला उपजस्थत असायचे.  त्या बैठकांमध्ये 

हा जिषय प्रत्येक िेळी अमान्य करण्यात आला आह.े  माझा प्रश्न असा आह ेकी, या 

सरकारच्या काळात आमदार-खासदारांची बैठक झाली आह ेका ?  कािण त्या 

बैठकीला दखेील घटनात्मक दिाा आह.े  िि बैठक झाली असेल ति त्यामध्ये 

हस्ताांतिणास मान्यता दणे्यात आली आह ेका ? 

 श्री.बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, आमदाि-खासदािाांची कोणतीही 

बैठक झालेली नाही. 

 ॲड.आसशष शेलाि : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी साांसगतले की, २०१५ 

ते २०१९ दिम्यान २४० प्रकिणे सनकाली काढण्यात आली.  तसेच आताच्या दोन 

िषाांमध्ये त्याांनी ट्िेंटी-ट्िेंटी मॅच खळूेन १६९ प्रकिणे सनकाली काढली.   
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ॲड.आसशष शलेाि..... 

 अध्यक्ष महोदय, उत्तिाच्या सनिेदनामध्ये मांत्री महोदयाांनी नमदू केलेले आह े

की, "शासन स्तिािि प्रस्तािा सांदभाात छाननीअांती गणुित्तेिि पिूा पििानगी 

दणे्याबाबतचा सनणाय घेण्यात येतो."  यातील 'छाननीअांती' आसण 'गणुित्तिेि' या दोन 

शब्दाांमध्येच खिी मेख आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, हा एक मोठा घोटाळा आह.े  िाज्यातील आसदिासींना 

आपल्या िसमनींपासनू िांसचत किण्याचा हा घोटाळा आह.े  सन्माननीय सदस्य 

श्री.चांद्रकाांत दादा पाटील याांनी सिा बाबी सिस्तािाने माांडल्या आहते.  ग्रामसभेची पिूा 

पििानगी, सललाि, आमदािाांची बैठक याबाबत उत्ति दणे्याऐििी कायदा ह ेसाांगतो, 

कायदा ते साांगतो, कायद्यानसुाि िमीन पित घतेा येते ह ेमांत्री महोदयाांनी नमदू केले 

आह.े  मांत्री महोदयाांना माझा स्पेसससर्क प्रश्न आह ेकी, सदि १६९ प्रकिणाांपैकी 

ता.िाडा, सि.पालघि येथील सकती प्रकिणे आहते ?  केिळ दोन मसहन्याांच्या 

कालािधीमध्ये िाडा, सि.पालघि येथे १६९ पैकी सिाात िास्त प्रकिणे सनकाली 

काढण्यात आली आहते.  त्यानसुाि सबगि आसदिासींना आसदिासींची िागा सिकली 

गेली आह.े   

 अध्यक्ष महोदय, त्या सठकाणी मोठा ले-आऊट मांििू करुन घेण्यासाठी पांधिा-

िीस लोकाांनी या िसमनी आसदिासींकडून हस्ताांतरित करुन घेतल्या आहते, हा माझा 

आिोप आह.े  या आिोपाबाबत आपण चौकशी किणाि का ?   

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, आसदिासींच्या िसमनी सबगि 

आसदिासीला दणे्याची एक प्रसक्रया आह ेआसण ती एम.एल.आि.सी. कायद्यानसुाि 

आह.े  त्या कायद्यानसुाि त्याची प्रसक्रया पणूापणे र्ॉलो केल्यानांतिच शेिटी सनणाय 

होत असतो.  अशा प्रकािचे सनणाय सन २०१५ ते २०१९ या कालािधीत सधु्दा 

झालेले आहते.  आि िाडा या क्षेत्रातील प्रत्येक प्रकिणाची ससिस्ति मासहती 

माझ्याििळ नाही.  त्यामळेु आता मी काही साांग ूशकत नाही. 

ॲङ आसशष शलेाि : अध्यक्ष महोदय, मला आपले सांिक्षण हिे आह.े  आपण 

स्ित: त्या मतदाि सांघाच ेप्रसतसनधीत्ि किता.  मांत्री महोदय येथे उपसस्थत आहते.  ती 

गॅलिी इनव्हीिीबल असेल.  पण असधकािी येथे आहते.  हा प्रश्न सिचािल्यानांति 

मांत्रयाांना नोट दऊे शकत नाहीत काय ?  पालघि सिल्यातील िाडा या एका 

तालकु्यामध्ये १६९ पैकी सिाांसधक प्रकिणे होत असतील ति आसण मांत्री महोदय 

त्याला मला ते मासहती नाही, असे उत्ति दते असतील ति.... आपण सनदान मासहती 

घेतो आसण चौकशी कितो असे तिी उत्ति सदले पासहिे.  आपण असे ब्लॅन्केट 

प्रोटेक्शन दऊे नका. तमुच्याही मनात ते नाही.  याबाबत आमचाही भििसा आह.े  

िाड्यामध्ये एक मोठा ले-आऊट मांििू किण्यासाठी ह ेसिा प्रकिण चाल ूआह.े  This 

is nothing but a land scam.  आपण त्याची चौकशी किा. 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मी ती मासहती घेतो.  पिांत ुआता 

मला िी मासहती समळाली आह ेत्यानसुाि िाडा तालकु्यात असे प्रकिण नाही. 

प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, आसदिासी कुटुांब आसण आसदिासी 

बाांधिाांचे सहत िोपासण्यासाठी एसप्रल १९५७ ते ६ िलैु १९७४ च्या दिम्यान िे 

व्यिहाि झालेले आहते त्या व्यिहािाांच्या असधन िाहून अनेक सिल्याांमधील 

सिल्हासधकािी याांच्याकडे िी प्रकिणे प्रलांसबत आहते त्या प्रकिणाांचा कधीपयांत 

सनपटािा किणाि आहात. दसुिा सिषय असा आह ेकी, १९७४ नांति आसदिासींची 

िमीन गैिआसदिासींना सिकाियाची असले ति िकाना ७ मध्ये २ प्रकािचे सशक्के  
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प्रा. डॉ. अशोक उईके... 

मािले िात होते.  एक म्हणिे कलम ३६ (१) आसण दसुिे कलम ३६ (२).  

आसदिासींची िमीन आसदिासींनाच सिकायची असले ति कलम ३६ (१) अनसुाि 

सिल्हासधकािी कायाालयाकडून पििानगी घेऊन िमीन सिकता येते.  पिांत ु३६ (२) 

नसुाि आसदिासींची िमीन गैिआसदिासीला सिकायची असेल ति सिा प्रसक्रया पणूा 

करुन महािाष्ट्ट्र शासनाकडे प्रस्ताि येऊन पििानगी घ्यािी लागते.  पिांत ुहा सिषय 

िसमनीच्या सिक्रीच्या बाबतीत आह.े  पिांत ुआसदिासीच्या िसमनीिि एन.ए. झाला 

असेल ति ती एन.ए. असलेली िमीन सिकण्यासाठी शासनाची पििानगी घ्यािी 

लागते काय, हा माझा प्रश्न आह.े 

अध्यक्ष महोदय, पसहला प्रश्न असा होता की, सिल्हासधकािी याांच्याकडे 

१९५७ ते १९७४ या कालािधीत आसदिासी ते गैिआसदिासी अशा िसमनीच्या 

सिक्री झालेल्या व्यिहािासांबांधी िी प्रकिणे प्रलांसबत असतील ती प्रकिणे सकती 

सदिसात सनपटािा केले िातील.  दसुिे म्हणिे १९७४ नांति शासनाची पििानगी घ्यािी 

लागते.  त्यानसुाि आसदिासी िसमनीिि िि एन.ए. झाला असेल ति ती एन.ए. 

झालेली िमीन सिक्रीसाठी शासनाची पििानगी लागते काय, या माझ्या २ स्पेसससर्क 

प्रश्नाांचे मांत्री महोदयाांनी उत्ति द्यािे, अशी त्याांना सििनांती आह.े 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन १९७४ पयांत आसदिासी िमीन 

सबगि आसदिासीला हस्ताांतरित झाली असेल ति त्याबाबत आपण िेळोिेळी सनणाय 

घेतले आहते.  त्यानसुाि िि त्या िसमनीचा िापि सरुु झाला नसेल ति ती िमीन पनु्हा 

आसदिासीला पित किािी, असा तो सनणाय आह ेआसण आपल्या त्याबाबतचा 

अभ्यास असल्याचे सदसते.   

अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी सिचािल्यानसुाि सांपणूा महािाष्ट्ट्रातील 

असे व्यिहाि तपासत बसणे सोपे नाही.  आपण १९७४ पिूी िे सनयमानसुाि 

हस्ताांतिण झाले असेल त्यासांबांधी काही बोलता येणाि नाही. पिांत ुआपण एखाद्या  
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श्री. बाळासाहबे थोिात... 

स्पेसससर्क प्रकिणात काही दोष असतील ति त ेआपण आमच्या िरुि सनदशानास 

आणािते.  शासनाच्या िेळोिेळच्या सनणायात असेही म्हटले आह ेकी, १९७४ नांति 

सबगि शेतीची िमीन घेतली असेल आसण त्याचा िि िापि केला नसेल ति ती दखेील 

मळू आसदिासीला पित किािी, असा सनणाय झालेला आह.े म्हणनू सन्माननीय 

सदस्याांनी एखाद ेस्पेसससर्क प्रकिण सदले ति शासन त्यामध्ये नक्की चौकशी किेल. 

प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, आसदिासींच्या िसमनीिि िि एन.ए. 

झाला असेल ति ती िमीन सिकण्यासाठी शासनाकडून पििानगी घ्यािी लागते काय?  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, एन.ए.च्या बाबतीत सधु्दा पििानगी 

घ्यािीच लागते. 

प्रा. डॉ. अशोक उईके : अध्यक्ष महोदय, िि अशा पध्दतीने शासनाची 

पििानगी घ्यािी लागत असेल आसण िि काही पििानगी न घेतलेली प्रकिणे 

आढळली ति आपण त्याांच्यािि काििाई किणाि आहात काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी अशी 

असलेली प्रकिणे शासनाकडे द्यािीत.  शासन ती प्रकिणे तपासनू काििाई किेल. 

श्री. िाधाकृष्ट्ण सिख ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांना सन्माननीय 

सदस्याांनी २ स्पेसससर्क प्रश्न सिचािले आहते की, िाज्यात महासिकास आघाडी 

सिकाि स्थापन झाल्यापासनू गेल्या २ िषाात सकती िसमनीचे हस्ताांतिण झाले.  मांत्री 

महोदय, सन २०१५ ते २०२१ या कालािधीतील मासहती दतेात.  मी मांत्री महोदयाांना 

साांग ू इसच्छतो की, महासिकास आघाडी सिकाि ह ेसन २०१५ पासनू नाही ति गेल्या 

२ िषाापासनू आले आह.े  त्यामळेु या २ िषााच्या काळात अशा सकती िसमनींच े

हस्ताांतिण झाले त्याचे उत्ति मांत्री महोदयाांकडून समळत नाही. 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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(अध्यक्षस्थानी माननीय तावलका सभाध्यक्ष श्री. संजय वशरसाट) 

श्री. राधाकृष्ट्ण जिख-ेपाटील..... 

माझा दसुिा महत्त्िाचा प्रश्न असा आह ेकी, अशा प्रकािची सिाात िास्त प्रकिणे ही 

पालघि सिल्यामध्ये झाली आहते. िाडा तालकु्यामध्ये ति मोठ्या प्रमाणात 

बेकायदशेीि िमीन हस्ताांति झाले आह.े याची सांपणूा यादी आमच्याकडे आह.े ज्या 

पद्धतीने िमीन हस्ताांतिणाचा मोठा भ्रष्टाचाि झाला आह.े त्यामध्ये आसदिासी िसमनी 

सबगि आसदिासींना हस्ताांतिीत किण्यात आल्या आहते. या दोन िषाामध्ये आपण 

सकती िसमनींची प्रकिणे हस्ताांतिीत केली आहते ? दसुिे असे की, िाडा तालकु्यात 

याबाबतीत मोठा ले-आऊट किण्यात आला त्यामध्ये सकती लोकाांचा सहभाग आह े

? आसदिासी लोकाांच्या िसमनी सबगि आसदिासींना हस्ताांतरित किताना िो मोठा 

घोटाळा झालेला आह,े याची आपण चौकशी किणाि आहात काय ? असे माझे तीन 

प्रश्न आहते.  

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, िाडाच्या प्रश्नाच्या बाबतीत मी 

यापिूीच साांसगतले आह.े सतथे तसे काहीही झालेले नाही तिी दखेील मी ते तपासनू 

घेतो असे साांसगतले आह.े सन्माननीय सदस्याांच्या दसुऱ्या प्रश्नाबाबत मी साांग ू

इसच्छतो की, शेिटी ह ेएमएलआिसीच्या कायद्यातील कलम ३६ आसण ३६(अ) 

नसुाि आपण ह ेहस्ताांति किीत असतो. िी प्रकिणे पतुाता करुन येतात त्याची पणूा 

छाननी होऊनच सनणाय होत असतो. या दोन िषाात आम्हीच हा सनणाय केला आह े

असे नाही. कािण यापिूी सदु्धा असे सनणाय केलेले आहते आसण आताही होत आह.े 

ह ेसनणाय पणूापणे काळिीपिूाक घेण्यात आले आहते.  

श्री िाधाकृष्ट्ण सिख-ेपाटील : अध्यक्ष महोदय, दोन िषाामध्ये सकती प्रकिण े

मांििू केली आहते याची माननीय मांत्रयाांनी मासहती द्यािी. 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. 

चांद्रकाांत(दादा) पाटील याांच्या प्रश्नाला मी उत्ति सदलेले आह.े सन्माननीय सदस्याांनी 

ते उत्ति ऐकले नसेल ति मी पनु्हा एकदा साांगतो की, सन २०१५ ते २०१९ या  
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श्री. बाळासाहबे थोिात... 

काळात २४० प्रकिणे आसण सन २०२०-२१ या दोन िषाात १६९ प्रकिणे मांििू केली 

आहते.  

श्री. सदलीप बोिसे : अध्यक्ष महोदय, आसदिासींच्या िसमनी हस्ताांतिण 

महसलू कायद्याांतगात िमीन खिेदी सिक्री, कलम ३६ ि ३६(अ) नसुाि होते. याचा 

असधकाि आपण सिल्हासधकािी आसण शासन स्तिािि सदला होता आसण त्याच्या 

व्यसतरिक्त पेसा अांतगात िो काही िसमनीचा व्यिहाि होत असेल ति त्यासाठी 

ग्रामसभेचा ठिाि घ्यािा लागतो. महोदय, मी आपल्या मासहतीसाठी साांगतो की, 

आमच्या ओटीएसपी अांतगात काही आसदिासी लोकाांच्या िसमनी ग्रामसभेचा ठिाि 

न घेता ि कोणत्याही पद्धतीची प्रसक्रया न किता सिल्हासधकािी याांच्या मागणीनसुाि 

त्या खिेदी होत असतात. त्यात प्रामखु्याने ओटीएसपी अांतगात ज्या आसदिासींच्या 

िसमनी घतेल्या िातात यािि आपण काही सनबांध आणणाि आहात काय ? खिेदी 

सिक्रीच्या माध्यमातनू ज्या ज्या बाबी झालेल्या असतील त्या िद्द करुन आपण 

सांबांधीत असधकाऱ्याांिि कायदशेीि काििाई किणाि काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय, मी अत्यांत स्पष्टपणे साांगत आह े

की, यासाठी एमएलआिसीचा कायदा आह.े सन २०१६ मध्ये माननीय 

िाज्यपालाांच्या आदशेाने सनणाय झाला की, यामध्ये ग्रामसभेचा ठिाि घेण्यात यािा. 

त्यानांति एकही प्रकिण सबगि ग्रामसभेच्या ठिािासशिाय झालेले नाही, अशी माझी 

मासहती आह.े पिांत ुएखाद्या सठकाणी चकुले आह ेअसे िि आपण स्पेसससर्कपण े

साांसगतले ति आम्ही तपासनू घेऊन काििाई करु.  

श्री. योगेश सागि : अध्यक्ष महोदय, आसदिासींच्या िागेिि सबगि 

आसदिासींच्या िागचेी खिेदी करुन मोठी लॅ ांन्ड बँक उभी किण्याचे षडयांत्र पणूा 

महािाष्ट्ट्रामध्ये सरुु आह.े खास करुन पालघि, ठाणे आसण  नासशक सिल्यामध्ये  ज्या 

सठकाणी आसदिासींच्या िसमनी आहते सतथे लॅन्ड बँक उभी किण्याचे काम सरुु आह.े 

यासाठी शासनाला माझी सिनांती आह ेकी, महािाष्ट्ट्र लँड रिव्हने्य ुॲक्टच ेकलम ३६ 

आसण कलम ३६(अ) त्यानसुाि आसदिासी टू आसदिासी आसण आसदिासी टू सबगि  
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श्री. योगेश सागि..... 

आसदिासी अशा िसमनीच्या खिेदी सिक्रीमध्ये आपण त्याांना लँड सससलांग म्हणिे 

सबगि आसदिासींना सिकायची असेल ति तो गट यापेक्षा मोठा होता कामा नये आसण 

तो सबलकुल लागनू अस ूनये असे आह.े त्याला लागनू लँड बँक उभी केली िात 

असेल त्या सांदभाात शासन कायदा आणणाि काय, हा माझा पसहला प्रश्न आह.े या 

प्रश्नाचे माननीय मांत्रयाांनी तपासनू पाहू असे उत्ति न दतेा होय सकां िा नाही असे उत्ति 

द्यािे.आसदिासींची िागा िाचिायची असेल ति त्याांना शासनाने सदलेले पटे्ट िि 

िागा सिकून पित आसदिासी पट्यासाठी उभ े िाहणाि असतील ति शासनाकडे 

कधीही लँन्ड सनसमाती होणाि नाही.  It is not a productive thing. 

      यानांति श्रीमती किांदीकि... 
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श्री.योगेश सागि ..... 

आपण सनयम ३६ ( ए) ि सनयम ३६ मध्ये लँड ससलींग नसुाि, सबगि आसदिासी 

याांच्याकरिता रिस्ट्रीक्शनचा कायदा या सदनात आणणाि काय ? 

श्री. बाळासाहबे थोिात : अध्यक्ष महोदय,  शहिे िशी िाढत गलेी तशी 

आसदिासींची िमीन शहिाांच्या ििळ आली, काही िमीन शहिात गेली ही 

िस्तसुस्थती आह.े यामळेु आसदिासी आपली िमीन सिकतात सकां िा  ती सिकससत 

कितात. सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतलेला मदु्दा तपासनू या बाबत सनणाय घेऊ.  

 (सििोधी पक्षातील सन्माननीय सदस्य घोषणा दतेात) 

तावलका सभाध्यक्ष ( संजय वशरसाट ) :  सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत 

पाटील आपण माईकिि बोलािे. आपल्याला सांधी आह.े  

श्री. चांद्रकाांत पाटील : अध्यक्ष महोदय, मी माननीय मांत्री श्री.आसदत्य ठाकिे  

याांच्याकडून अपेक्षा कितो. त्याांना अिनू बिेच िािकीय िीिन िगायचे आह.े या 

सिा गोष्टींचा त्याांनी अभ्यास केला पासहिे. आसदिासींच्या िसमनी मोठया प्रमाणात 

सबगि आसदिासींना सदल्या िात आहते. ५ िषाांमध्ये कोटा ऑडाि झाल्यासशिाय 

एकही िमीन सदलेली नाही. ( अडथळा )   

तावलका सभाध्यक्ष :  सन्माननीय सदस्य श्री. चांद्रकाांत पाटील आपण 

आपले स्टेटमेंट द्यािे. 

श्री.चांद्रकाांत पाटील :  अध्यक्ष महोदय, िािांिाि आम्ही प्रश्न सिचाित आह.े 

पालघि सिल्यातील िाडा तालकु्यात मोठया प्रमाणात सबगि आसदिासींना 

आसदिासींच्या िसमनी सलग सदल्या िात आहते. तेथे योिना आणली िात आह.े 

सिा सनयम धाब्यािि बसले िात आहते. आपण आसदिासींना िसमनींपासनू बेघि ति 

कितच आहोत. मात्र आता त्याांच्याकडे िसमनी नाही अशी सस्थती आणली िाणाि 

आह ेकाय ? मी आपल्याला प्रश्न सिचाितो. याचे समाधानकािक उत्ति समळणाि नाही 

ह ेमला माहीत आह.े या दोन िषाात कोटा ऑडाि दतेे त्यािेळी काही कािणाने द्याि े 
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श्री.चांद्रकाांत पाटील .... 

लागते. कोटा ऑडाि सशिाय सकती आसदिासींच्या िसमनी सबगि आसदिासींना ग्राम 

सभेचा ठिाि न किता, सिल्हासधकाऱ्याांनी ऑक्शन न किता सदल्या आहते, याची 

यादी द्या. आपण असे साांसगतले की, ते पटलािि ठेितो. 

श्री.बाळासाहबे थोिात :  अध्यक्ष महोदय, एक लक्षात घ्यािे की, सन्माननीय 

सदस्य श्री. चांद्रकाांत पाटील  याांनी ज्या पद्धतीने िसमनी सदल्या होत्या त्याच पद्धतीने 

आम्ही सनणाय केले आहते. िेगळे कोणतेही सनणाय नाहीत. कोणताही सनणाय 

बेकायदशेीि किण्यात आलेला नाही. त्याांच्या काळात केले तसेच आम्ही किीत 

आहोत. 

    ------ 
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   पृ. शी. : यितमाळ येथील बाबािी दाते मसहला सहकािी  

          बँकेत  मोठया प्रमाणात झालेली  असनयसमतता 

मु. शी. :  यितमाळ येथील बाबािी दाते मसहला सहकािी  

      बँकेत  मोठया प्रमाणात झालेली  असनयसमतता 

          या सांबांधी सिाश्री. नाना पटोले, सिेुश ििपडुकि, 

      श्रीमती सलुभा खोडके, श्री. सिकास ठाकिे,  

      कुमािी प्रसणती सशांद,े श्री. अमीन पटेल, श्रीमती 

      प्रसतभा धानोिकि, सिाश्री. सितेश अांतापिूकि,  

      कुणाल पाटील, सभुाष धोटे, सि.स.स. याांनी      

      सदलेली लक्षिेधी सचूना 

 श्री. नाना पटोले ( साकोली ) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने सनयम 

१०५ अन्िये पढुील तातडीच्या ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे सन्माननीय  

सहकाि मांत्रयाांचे लक्ष िधे ू इसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी 

सिनांती कितो.  

 “यितमाळ येथील बाबािी दाते मसहला सहकािी बँकेत मोठया प्रमाणात 

असनयसमतता असनू त्याबाबत रितसि अनेक तक्रािी होऊनही पोसलस असधक्षक 

यितमाळ ह ेगनु्हा दाखल करुन घेत नसल्याचे नकुतेच उघडकीस येणे, सदि बँकेने ि 

सांचालक मांडळाने सांगनमत करुन बनािट किा दसुऱ् याच्या नाांि े िाटप किणे, या 

बँकेच्या मखु्य कायाकािी असधकािी याांच्या पतीच्या नािे कोट्यािधीचे बनािट किा 

िाटप केलेले असनू ते सध्या बडुीत असणे, मखु्य कायाकािी असधकािी, सांचालक 

मांडळ ि बँकेचे असधकािी ह ेकिादािाांचे मालमत्ता िप्त करुन या मालमत्तेचा कमी 

सकां मतीत सललाि किणे, सदिची बँक रिझव्हा बँकेची कोणतीही मागादशाक तत्िे पाळत 

नसण,े १० िेगिेगळया कां पनीच्या नाांिे २२७ कोटींचे किा या बँकेने तािणासशिाय 

मांििू किण,े ते सध्या बुडीत असणे, सदिचे व्यिहाि सिल्हा उपसनबांधक, सहकािी  
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श्री. नाना पटोले ..... 

सांस्था, यितमाळ ि आिबीआयच्या असधकाऱ् याांच्या सांगनमताने होत असणे, ह े

प्रकिण सन २०१४ पासनू सरुु असनू बँक िनेु दस्तऐिि नष्ट किीत असण,े या बँकेचे 

सदिील प्रकिण गांभीि असनू या प्रकिणात शेकडो कोटींचा आसथाक गैिव्यिहाि झाला 

असणे, त्यामळेु सांचालक मांडळ बिखास्त करुन येथील मखु्य कायाकािी असधकािी 

ि अन्य दोषी असधकािी याांच्यािि र्ौिदािी काििाई व्हािी तसेच यामध्ये मोठा 

अपहाि झाला असल्याने ह ेप्रकिण सखोल चौकशीसाठी सक्त िसलूी सांचालनालय 

(ईडी) कडे सोपसिण्यात यािे अशी होत असलेली मागणी, पिांत ूयासांदभाात काििाई 

किण्यास शासनाकडून होत असलेला सिलांब, परिणामी या बँकेच्या खातेदािाांमध्ये 

पसिलेले असांतोषाचे िाताििण, याबाबत शासनाने किाियाची कायािाही ि 

उपाययोिना.” 

श्री. बाळासाहबे पाटील ( सहकाि मांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूनेसांबांधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािि ठेितो. * 

तावलका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

 ( प्रेस : येथे सोबतचे सनिेदन छापािे.) 
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श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, उत्तिात मांत्री महोदयाांनी साांसगतले आह े

की,सदि बँकेच्या सन २०२०-२१ या आसथाक िषााच्या लेखी परिक्षण अहिालात 

बँकेच्या कामकािात गांभीि दोष ि असनयसमतता सदसनू आली आह.े बँकेचे कलम 

८९ अन्िये सादि केलेला अहिाल सिचािात घेऊन सहकाि आयकु्त याांनी महािाष्ट्ट्र 

सहकािी सांस्था असधसनयम, १९६० च्या कलम ८३ अन्िये चौकशी किण्यासाठी 

सिल्हा सिशेष लेखा परिक्षण सहकािी सांस्था  िगा १, यितमाळ  याांची चौकशी 

असधकािी म्हणनू सनयकु्ती केली. बँकेचे मखु्य कायाकािी असधकािी याांच्या पतीच्या 

नािे झालेले  किािाटप, पिेुशा तािणासशिाय रु.२२७ कोटींचे किािाटप, चकुीच्या 

पद्धतीने ओटीएस योिना िाबिणे, किा िसलुीसाठी ठोस कायािाही न किणे इ. 

मदु्याांचा समािेश किण्यात आला आह.े हा चौकशी अहिाल आह.े  मांत्री महोदयाांनी 

उत्तिात २ मसहन्यात  चौकशी अहिाल सादि किण्याचे सनदशे दणे्यात आलेले आहते 

असे साांसगतले आह.े ह ेसिा दोष मान्य झाले आहते.  अशा बँकाांमध्ये एक गोष्ट समोि 

आली की, अनेकाांच्या नािाने किा उचलले गलेे, िे त्याांना ते माहीतही नाही. िेव्हा 

त्याांची मालमत्ता िप्त किण्यास गेले तेव्हा त्याांना समिले की, आम्ही या बँकेतनू किा 

घेतले आह.े िेव्हा आिडाओिड झाली, पोलीस स्टेशनमध्ये रिपोटा गेला तेव्हा पिस्पि 

ते पैसे भिण्यात आले. अशाही तक्रािी याबँकेत,पतसांस्थेत पहायला समळाल्या आहते. 

ही गांभीि बाब असतानाही  त्याांना कोण पाठीशी घालत आह े? 

      यानांति श्रीमती सगिप... 
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श्री.नाना पटोले ... 

तेथील डीडीआि पाठीशी घालत आह,े की अिनू कोण पाठीमागे घालत आह?े खिे 

ति तेथे प्रथम प्रशासक बसिनू तातडीने चौकशी किण्याची व्यिस्था आपण किणाि 

काय? आि त्या यितमाळ सिल्यामध्ये खपू भीती सनमााण झाली आह.े लोकाांना 

समितच नाही, बँक त्याांच्या नािािि पिस्पि किा लाित आह.े त्यामळेु त्या बँकेिि 

तातडीने प्रशासक बसिनू, आपण चौकशी किणाि काय? 

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, ही िी बाबािी दाते मसहला 

सहकािी बँक आह,े सतचे कायाके्षत्र िाज्यस्तिािि आह.े ही बँक सनव्िळ मसहलाांची 

आह.े या बँकेमध्ये ५३६ कोटी रुपयाांच्या ठेिी असनू, किा ३३६ कोटी रुपयाांचे आह.े 

या बँकेचा ढोबळ एनपीए ६६ टक्क्याांच्याही पढेु होता. सिशेषत: िाज्यातील 

सद.३१.३.२०२० अखिेच्या ज्या तोट्यातील बँका आहते, त्या बँकाची सहकाि 

आयकु्ताांमार्ा त कलम ८९ अांतगात तपासणी केली. त्यामध्ये असे आढळून आले की, 

या बँकेमध्ये असनयसमता झालेली आह.े  

  अध्यक्ष महोदय, त्याबाबतचा अहिाल सहकाि आयकु्ताांकडे प्राप्त झाला. 

शेिटी चौकशीची प्रसक्रया सरुु झाली. कलम ८१ अन्िये रितसि िैधासनक लेखा 

पिीक्षा अहिाल प्राप्त झाला. दोन्ही अहिालाांची छाननी करुन, कलम ८३ अन्िय े

चौकशीचे आदशे सद. १०.३.२०२२ िोिी दणे्यात आले. 

  अध्यक्ष महोदय, एक गोष्ट खिी आह ेकी, बऱ्याचशा बँकाांमध्ये असे घडते की, 

बोगस किे उचलली िातात. मग लक्षात आल्यानांति लोक ती किे रे्डतात. 

सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले साांगतात ते दखेील अस ूशकते. ज्यािेळेस आपण 

तपास पणूा करु त्यानांति या सिा गोष्टी लक्षात येतील. कलम ८३ अन्िये िी चौकशी 

केली िात आह,े त्यामध्ये सिशेषत: त्या बँकेच्या मखु्य कायाकािी असधकािी मसहला 

आहते, त्याांच्या पतीने मोठ्या प्रमाणात किािाटप केले आह.े त्याांच्या नािाने झालेले 

किािाटप आह.े  
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श्री.बाळासाहबे पाटील ... 

  अध्यक्ष महोदय, तसेच पिेुशा तािणासशिाय २२७ कोटीचे किा िाटप त्या 

सठकाणी केलेले आह.े चकुीच्या पध्दतीने ओटीएसची स्कीम तथेे िाबसिलेली आह.े 

किािसलुीसाठी तेथे कोणतीही ठोस काििाई केली नाही. साधािणपणे हा अहिाल 

२ मसहन्याांमध्ये सादि किण्याचे आदशे सदले आहते. त्यानांति पढुची काििाई केली 

िाईल. 

  श्री.सभुाष दशेमखु : अध्यक्ष महोदय, त्या बँकेकडे ५३६ कोटी रुपयाांच्या ठेिी 

आहते ि DICGC ने आपल्याला ििळपास २५३ कोटी रुपये सदलेले आहते. 

त्यापैकी २५२ कोटी रुपये सितरित केलेले आहते. या बँकेचे १४ हिाि खातेदाि 

आहते. ५ लाखाांच्या पढुील िे किा आह,े िे किा आता DICGC दऊे शकणाि 

नाही, त्याांच्या माध्यमातनू त्याांना सांिक्षण समळू शकणाि नाही. या ५ लाखाांच्या पढुच े

ठेिीदाि सकती आहते, त्याांची िक्कम सकती आह,े त्याची िसलुी करुन दणे्यासाठी 

आि आपल्याकडे ३३६ कोटी रुपयाांचे किा आह.े आपण साांगत आहात त्याप्रमाण े

ते सननािी असेल, बोगस असेल िे काही असेल ते िसलू करुन या ठेिीदािाांना आपण 

पैसे केव्हापयांत पित किणाि? 

  अध्यक्ष महोदय, याला िोडून एक सिषय आह.े िाज्यातील अनेक ठेिीदाि 

िेगिेगिळ्या सहकािी बँकामध्ये पैसे ठेित असतील सकां िा सहकािी पतसांस्थाांमध्ये 

पैसे ठेित असतील. एखादी बँक बडुाली ति, DICGC मार्ा त ५ लाखाांपयांतच्या 

ठेिींचे सांिक्षण समळते. मला असे िाटते की, आपण िाज्यातील पतसांस्थातील 

ठेिीदािाांना सांिक्षण दणे्यासाठी ठेि सांिक्षण योिना िाहीि केली होती. त्याची 

सनयमािली तयाि किण्याचे असधकाि सनयामक मांडळाला सदलेले आहते. त्याची 

सनयमािली तयाि करुन या पतसांस्थेतील ठेिीदािाांनासधु्दा १ लाख रुपयाांपयांतच्या 

ठेिीचे सांिक्षण तत्काळ सरुु किणाि काय? 

  श्री.बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, पतसांस्थेच्या बाबतीत सनयामक 

मांडळाची स्थापना किण्यात आली आह.े त्याची सनयमािली किण्याचे काम आता 

अांसतम ट््यामध्ये आलेले आह.े त्यामध्ये पतसांस्था रे्डिेशनच्या अनेक िणाांच्या  
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श्री.बाळासाहबे पाटील ... 

काही मागण्या आहते, त्याांच्या सचूना आहते. ते झाल्यानांति पतसांस्थेबाबत सनणाय 

घेतला िाईल. या बँकेच्या बाबतीत बोलाियाचे झाले ति, साधािणपणे आपण 

पासहले ति, या बँकेची तिलता सांपल्यामळेु रुपये ५ ... आपण िे सनबांध लािले त्याची 

आपल्या सिाांना कल्पना आह.े त्या सठकाणी DICGC कडून आपण पासहले ति 

बँकेला २५३ कोटी रुपये प्राप्त झालेले आहते. त्यातनू एकां दि १४ हिाि ठेिीदािाांना 

५ लाखापयांतचे िाटप केलेले आह.े 

नांति श्री.सशांद े.... 
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श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील... 

पाच लाख रुपयापयांत ठेिी असलेले दोन हिाि ठेिीदाि आहते. त्याांच्यासाठी ७४ 

कोटी िकमेची मागणी डीआयसीिीसीकडून केली आह.े ही िक्कम लिकिच प्राप्त 

होईल. २,२०० ठेिीदािाांच्या पाच लाख रुपयाांपेक्षा असधक िकमेच्या ठेिी आहते 

त्याांच े१७० कोटी रुपये दणेे बाकी आह.े  असलकडील काळामध्ये मोठा प्रश्न समोि 

येत आह ेकी, अशा बँकाांमध्ये पत सांस्था आपल्या ठेिी ठेितात. त्याांना कोणत्याही 

प्रकािचे सांिक्षण िाहत नाही. त्यामळेु पत सांस्थेची िक्कम ४२ कोटी ३१ लाख रुपय े

एिढी िक्कम दणेे बाकी आह.े ५ लाख रुपयाांच्या ििील ठेिींसाठी 

डीआयसीिीसीकडून िक्कम आल्यानांति बँकेची चौकशी सरुु आह े त्याच्या 

माध्यमातनू सांचालक मांडळािि िबाबदािी सनसित करून त्याांच्याकडून ती िसलू 

किण्यात येईल. त्यानांति पाच लाख रुपयाांििील ठेिीदािाांची िक्कम दणे्याची 

कायािाही केली िाईल.  

अध्यक्ष महोदय, दसुिी मासहती अशी की, नागपिू नागिी सहकािी बँकेने त्याांना 

तत्काळ सामािनू घेण्यात यािे, याकरिता आिबीआयकडे प्रस्ताि पाठिलेला आह.े  

श्री.सभुाष धोटे : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी उत्ति सदले आह.े पत 

सांस्थाांसाठी सनयामक मांडळ आह.े बँकेसाठी Banking Regulation Act आह.े 

सदिहू बँकेच्या सांदभाात आिबीआयने सेक्शन ४९ ि ३५ ए अांतगात काििाई केली 

आह.े ती किीत असताना उक्त बँकेतील २५३ कोटी रुपयाांच्या ठेिी ५ लाख 

रुपयाांपयांतच्या १४ हिाि ठेिीदािाांना पित केल्या आहते. उिारित ठेिी पित 

किण्यासाठी अद्यापपयांत कोणतीही कायािाही केली नाही. डीडीआिने अहिाल 

पाठसिल्यानांति आयकु्त, सहकाि याांनी त्यािि काििाई केली. त्यानांति स्ितांत्र 

लेखापरिक्षक लािण्याची आिश्यकता नव्हती. सदिहू बँकेिि सिकािने ताबडतोब 

प्रशासन सनयकु्त केला पासहिे. सन्माननीय सदस्य श्री.सभुाष दशेमखु याांनी ५ लाख  
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श्री.सभुाष धोटे... 

रुपयाांपयांतच्या ठेिी सभासदाांना दणे्यात आल्यासांदभाात प्रश्न उपसस्थत केला आह.े 

मांत्री महोदयाांनी मान्य केले आह ेकी, ज्या के्रडीट सोसायट्याांनी बँकेत ५० लाख रुपये 

सकां िा १ कोटी रुपयाांच्या ठेिी ठेिल्या आहते. त्याांना सांिक्षण दणे्यासाठी शासन 

कोणती उपाययोिना किणाि आह े? 

श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, ५ लाख 

रुपयाांपयांतच्या ज्याांच्या ठेिी आहते त्या सांबांधीत ठेिीदािाांना समळू शकतील. ५ लाख 

रुपयाांििील ठेिी ज्याांच्या आहते त्याांना त्या सांचालक मांडळाकडून िसलूी केल्यानांति 

पित द्याव्या लागतील. नागिी बँकेच्या सांचालक मांडळाच्या बिखास्तीचे असधकाि 

आिबीआयला असल्याने यासांदभाात त्याांचेकडे पाठपिुािा किण्यात येईल. लक्षिधेी 

सचूनेच्या आशयामध्ये सदसनू येत आह ेकी, त्या कालािधीत तक्रािी केल्यानांतिही 

पोसलसाांनी काििाई केली नाही. आता सिा चौकशी झाल्यानांति सांबांसधताांिि गनु्हा 

दाखल किण्यात येईल. 

श्री.नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, सदिहू बँकेने घोटाळा केला आह,े ही बाब 

मांत्री महोदयाांना मान्य आह.े पिांत ुउक्त बँकेने ठेिीदािाांच ेपैसे पढुील कालािधीत गायब 

केले ति कोणती काििाई किणाि ? सदिहू प्रकिणी गनु्हा दाखल करुन काििाई 

किाियास पासहिे होती, ती न केल्याने यासांदभाात कोणता िािकीय दबाि आह ेकाय, 

मांत्री महोदय बँकेला पाठीशी घालत आहते काय, ह े प्रश्न सनमााण होतात. बँकेिि 

प्रशासक बससिण्यासाठी कायदशेीि कायािाहीसाठी थोडा िेळ लागत असले ति ठीक 

आह.े सदिहू बँकेतील ठेिीदािाांचे पैसे सिुसक्षत ठेिण्यासाठी कोणत्या उपाययोिना 

किण्यात येणाि आहते ? मुांबै बँकेप्रमाणे अनेक बँकेच्या सांदभाात अशा घटना घडतात. 

यासिा गोष्टींना आळा बससिण्यासाठी सांपणूा िाज्यासाठी शासन कोणती प्रसतबांधात्मक 

उपाययोिना किणाि आह े? 
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श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, ५ लाख 

रुपयाांपयांतच्या २ हिाि ठेिीदािाांसाठी ७४ कोटी रुपयाांची मागणी किण्यात आली 

आह.े १७० कोटी रुपये िक्कम २,२०० ठेिीदािाांची आह.े त्याबाबत मी यापिूीच 

साांसगतले आह ेकी, सांचालक मांडळािि िबाबदािी सनसित केल्यानांति त्याांच्याकडून 

ती िक्कम िसलू किण्यात येईल. बँक अडचणीत गेल्यानांति पत सांस्था ि ठेिीदािाांच े

मोठ्या प्रमाणात नकुसान होते. पिूी डीआयसीिीसीची मयाादा १ लाख रुपये होती 

ती आता ५ लाख रुपये झाली आह.े असलकडील काळात लोकाांमध्ये िागरुकता 

आली आह.े त्यामळेु भसिष्ट्यात अशा प्रकािची अडचण येऊ शकणाि नाही. 

यानांति श्री.तेलांग.... 
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श्री.मदन येिािाि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री.नाना पटोले याांनी 

असतशय महत्त्िाची लक्षिेधी सचूना माांडलेली आह.े मसहलाांच्या उत्थानासाठी ि 

मसहलाांची स्िंतत्र बँक असािी, या उद्दशेाने स्ि.बाबािी दाते याांनी बाबाजी दात े

मजहला सहकारी बँकेची स्थापना केली होती. परंत ुअसे म्हणतात की, प्रत् येक यशस्िी 

परुुषाच्या मागे मजहलेचा हात असतो. पण या बँकेमध्य ेमजहलांच्या अयशस्िीतेसाठी 

एका परुुषाचा हात होता. त्या बँकेमध्ये एकच परुुष हा मखु्य काययकारी अजधकारी 

पदािर काययरत होता. जिद्यमान मखु्य काययकारी अजधकारी यांच्या पतीबाबत आपण 

माजहती जदलेली आह.े या सिय बाबी लेखीस्िरुपात रेकॉडयिर आलेली आह.े  

अध्यक्ष महोदय, पिूी इन्शोरन्सची मयायदा ५० हजार इतकीच होती. परंत ु

माननीय श्री.निेंद्र मोदी यांच्या काययकाळामध्य े त्यात िाढ करुन १ लाख रुपय े

करण्यात आली आह.े त्यानंतर ती मयायदा १ लाखािरुन ५ लाख रुपयापयांत 

िाढजिण्यात आली म्हणनू आपण २०० ते २२५ कोटी रुपये ठेिीदारांना परत करु 

शकलो.  

अध्यक्ष महोदय, ज्यांच्या ठेिी आहते, त्यांच्या िसलुीसाठी काय अडचण 

आह?े सिल्हासधकािी ि डीडीआि याांच्यासोबत मी अनेक िेळा बैठका घेतलेल्या 

आहते. सदि बँकेच्या अध्यक्षा त्याांच्यापढेु येऊन िडल्या. तिी दखेील िसलुी न किता 

त्याांची नािे बोडाािि लािण्यात आली. त्याांच्याकडून कोणत्याही प्रकािची िसलुी 

किण्यात आली नाही. त्याांच्यानािे ्लॉट आहते. त्याांच्या नािािि किोडो रुपयाांची 

मालमत्ता आह.े तिी दखेील आपण त्याांच्याकडून िसलुी का किीत नाही? 

सिासामान्य माणसाांचे म्हणणे एिढेच आह ेकी, कें द्र सिकािच्या योिनेनसुाि आपण 

५ लाख रुपये सदले. पिांत ुज्याांनी बोगस कागदपत्राांच्या आधािे सदि पैशाांचा उपभोग 

घेतला आह,े त्याांच्यािि काििाई करुन सदि पैसे िसलू किणाि आहात की  

प्रशासकाची सनयकु्ती होईपयांत िाट पाहणाि आहात?  

 श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, उक्त बँकेचे नागपिू 

बँकेमध्ये सिलीनीकिण किण्याची कायािाही सरुु आह.े सदि प्रसक्रया पणूा झाल्यानांति 

५ लाख रुपयाांििील िक्कम त्याांना दणे्यात येईल. उक्त प्रकिणाची चौकशी पणूा 
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श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील....... 

झाल्यानांति सांबांसधताांिि िबाबदािी सनसित किण्यात येईल. त्यानांति सांबांसधताांकडून 

उिारित पैशाची िसलुी सनसितपणे किण्यात येईल.  

 श्री.मदन येिािाि : अध्यक्ष महोदय, नागपिू बँकेमध्ये सदि बँकेच्या 

सिलीनीकिणाची कायािाही सरुु आह.े त्यामळेु सदि प्रसक्रया थाांबसिण्यात यािी, असे 

आपल्याकडे लेखी स्िरुपामध्ये आह ेकाय? 

 श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सदि प्रसक्रया 

थाांबसिण्यात यािी, असे म्हटलेले नाही. पिांत ु सदि बँकेचे नागपिू बँकेमध्ये 

सिलीनीकिण किण्याबाबतचा प्रस्ताि आिबीआयकडे सादि केलेला आह.े 

िाज्यातील कोणत्याही बँकेला सकां िा सहकािी सांस्थेला पाठीशी घालण्याचा िाज्य 

शासनाचा कोणताही उद्दशे नव्हता आसण तसा िाहणाि दखेील नाही, एिढेच मी साांग ू

इसच्छतो. सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे उक्त बँकेमध्ये र्क्त एकच परुुष 

असधकािी कायाित होते. बाकी सिा असधकािी/कमाचािी मसहलाच होत्या. पिांत ु

नांतिच्या काळामध्ये त्या बँकेच्या मखु्य कायाकािी असधकािी म्हणनू एका मसहलेची 

सनयकु्ती किण्यात आली होती. आपले ददुिै असे की, त्याांच्या पतीने अनेक 

गैिव्यिहाि केलेले आहते. त्यामळेु  बाबािी दाते मसहला सहकािी बँक अडचणीमध्य े

आलेली आह.े  

 श्री.प्रकाश सोळांके : अध्यक्ष महोदय, मांत्री महोदयाांनी आताच साांसगतले आह े

की, सांबांसधत असधकािी सकां िा सांचालक मांडळािि िबाबदािी सनसित किण्याची 

कायािाही पणूा झालेली नाही. मला िाटते सदि िबाबदािी सनसित किण्यासाठी बिाच 

कालािधी लागणाि आह.े तोपयांत सांबांसधत व्यक्तींने त्याांच्या नािे असलेली मालमत्ता 

दसुऱ्याांच्या नािे केली ति सदि पैशाांची िसलुी होणाि नाही.  

 अध्यक्ष महोदय, माझा पसहला प्रश्न असा आह ेकी, सांचालक आसण असधकािी 

याांची स्थािि समळकत सकती रुपयाांची आह?े माझा दसुिा प्रश्न असा आह ेकी, 

 



11-03-2022 (असधुारित प्रत/ प्रससद्धीसाठी नाही) W - 79 

DST/AKN/SST प्रथम श्री.सशांद े 12:50 

 

 

श्री.प्रकाश सोळांके....... 

 सांबांसधत व्यक्तीची स्थािि समळकत दसुऱ्याच्या नािे होऊ नये, यासाठी शासन काय 

कायािाही किणाि आह े? 

 श्री.शामिाि ऊर्ा  बाळासाहबे पाटील : अध्यक्ष महोदय, सांबांसधत 

सांचालकाांची ि असधकाऱ्याांची मालमत्ता सकती आह,े याबाबतची मासहती आता 

माझ्याकडे नाही. सदि मासहती घेऊन ती पटलािि ठेिण्यात येईल. तसेच सदि 

मालमत्ता दसुऱ्याांच्या नािे होऊ नये, यासाठी सांबांसधत महसलू सिभागासह सिा 

सिभागाला तशा सचूना दणे्यात येतील.  

 यानांति श्री.कुलकणी...... 
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श्री. बाळासाहबे पाटील ..... 

िाज्य सिकािने भाितीय रिझव्हा बँकेला सिलीनीकिणासाठी सशर्ािस केली आह.े  

 श्री. नाना पटोले : अध्यक्ष महोदय, हा सिषय असतशय सोपा आह.े यात 

िािकािणाचा भाग नाही. ठेिीदािाांच्या पैशाची सिुसक्षतता, हा यातील महत्त्िाचा भाग 

आह.े नागपिू बँकेला िोडण्यात येणाि आह,े असे सांजगतले. परंत ुतस ेकाहीही नाही. 

मांत्री महोदय गोलगोल उत्ति का दते आहते, ह े मला समित नाही. ठेिीदािाांच्या 

पैशाबाबत पोलीस सिभागालाही कायािाही किण्याचे असधकाि आहते. कलम ४२० 

अन्िये गनु्हा दाखल किता येतो. काहीिेळेस किा घेतले नसले तिी किा घेतल्याच े

दाखसिले िाते. ठेिीदािाांच्या पैशाांची उधळपट्टी चाल ूआह.े अशा िेळेस सहकाि 

कायद्यानसुाि काििाई किािी. पिांत ुशासन म्हणनू पोसलसाांकडून तातडीने काििाई 

करुन सांचालक मांडळातील लोकाांच्या मालमत्ता स्िीि किण्यात येणार आहते काय 

ि ठेिीदािाांच्या पैशाकररता सिुसक्षतता उभी किण्यात  येणाि आह ेकाय ? 

 श्री. बाळासाहबे पाटील : बँकेचे चाचणी लेखापरिक्षण किण्याचे आदशे दऊेन 

या सिा लोकाांच्या सिरुद्ध र्ौिदािी स्िरुपाची काििाई प्रस्तासित किण्यात येईल.  

  

------- 
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पृ.शी. : शामनगि तलाि, िोगेश्विी (पिूा), मुांबई येथील 

िनुा ि नैससगाक मिास नाल्यािि कल्पतरु 

जिकासकामार्य त असतक्रमण किण्यात येत 

असल्याबाबत 

मु.शी. : शामनगि तलाि, िोगेश्विी (पिूा), मुांबई येथील 

िनुा ि नैससगाक मिास नाल्यािि कल्पतरु 

जिकासकामार्य त असतक्रमण किण्यात येत 

असल्याबाबत सन्माननीय सदस्य श्री. िसिांद्र 

िायकि, सि.स.स याांनी सदलेली लक्षिेधी सचनूा 

 

श्री. िसिांद्र िायकि (िोगशे्विी (पिूा)) : अध्यक्ष महोदय, मी आपल्या अनमुतीने 

सनयम १०५ अन्िये पढुील तातडीच्या  ि सािािसनक महत्त्िाच्या बाबीकडे माननीय 

नगिसिकास मांत्रयाांचे लक्ष िेध ूइसच्छतो आसण त्याबाबत त्याांनी सनिेदन किािे, अशी 

मी सिनांती कितो.  

अध्यक्ष महोदय, शामनगि तलाि, िोगेश्विी (पिूा), मुांबई येथील िनुा ि 

नैससगाक मिास नाला कल्पतरु सिकासकामार्ा त मातीने बिुिनू ि त्यािि पते्र लािनू 

असतक्रमण किण्यात येत असल्याची बाब माह ेरे्ििुािी, २०२२ मध्ये िा त्यादिम्यान 

सनदशानास येण,े तसेच मिास नाल्याच्या दतुर्ाा असलेली सांिक्षक जभंत दोन सठकाणी 

अनसधकृतरित्या तोडून सिकासाच्या नािाखाली मातीच े भिाि टाकण्याचे काम 

बेकायदशेीिरित्या किण्यात येत असणे, िोगशे्विी (पिूा), मुांबई येथील सिसिध 

भागातील मखु्य लोकिस्तींमधील पिान्यिषृ्टीच े पाणी ि साांडपाणी िाहून नेणािा 

मिास हा एकमेि मखु्य नाला असनू तो अशाप्रकािे असतक्रमण करुन बिुिल्यास 

आसपासचा सांपणूा परिसि पािसाळ्यात पाण्याखाली येण्याची शक्यता असणे, तसेच 

मिास नाल्याचा प्रिाह बांद होऊन आजबुािचू्या परिसिात दगुांधी सनमााण होऊन 

स्थासनक नागरिकाांच्या आिोग्यास धोका सनमााण होणे, तसचे सदि नाल्याची ि 

आजबुािचू्या परिसस्थतीची पाहणी न किता या नाल्यािि ५ सठकाणी पलू बाांधण्याची 

पििानगी सदल्यामळेु हा नाला असधकच अरुां द होणे, प्रस्ततु गांभीि प्रकिणी स्थासनक  
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श्री. िसिांद्र िायकि ..... 

लोकप्रसतसनधींनी ि नागरिकाांनी महानगिपासलका प्रशासनाकडे लेखी तक्रािी दाखल 

करुनही याकडे िाणनुबिुनू होत असलेले दलुाक्ष, यात सिकासकासोबत सांबांसधत 

असधकािी / कमाचािी याांचेही आसथाक सांगनमत असण्याची शक्यता, त्यामळेु या 

प्रकिणी महानगिपासलकेकडून कोणतीही काििाई न होणे, परिणामी स्थासनक 

नागरिकाांमध्ये सनमााण झालेली सांतापाची भािना, या प्रकिणी शासनाने तातडीने 

किाियाची कायािाही ि उपाययोिना. 

श्री. प्रािक्त तनपिेु : (नगि सिकास िाज्यमांत्री) : अध्यक्ष महोदय, लक्षिेधी 

सचूने सांबांधीच्या सनिेदनाच्या प्रती सन्माननीय सदस्याांना आधीच सितरित केल्या 

असल्यामळेु मी ते सनिेदन आपल्या अनमुतीने सभागहृाच्या पटलािि ठेितो.  

तावलका सभाध्यक्ष : सनिेदन सभागहृाच्या पटलािि ठेिण्यात आले आह.े 

(पे्रस : येथे सोबतचे सनिेदन छापािे.) 
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 श्री. िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, ही लक्षिेधी सचूना अनेकाांच्या 

आयषु्ट्याशी सांबांधीत आह.े सदनाांक २६ िलैु, २००५ िोिी मुांबई शहिात प्रचांड 

प्रमाणात पाऊस पडला होता. तेव्हा सांपणूा मुांबई िलमय झाली होती. तेव्हा दोन-दोन 

सदिस पाणी ओसिले नव्हते. त्यािेळेस मुांबई महानगिपासलकेला सिमस्टॉिेडच्या 

माध्यमातनू १९९१ साली दि ताशी २५ सम.मी. पाऊस पडला ति लोकाांच्या घिामध्ये 

सकती पाणी िाईल आसण दि ताशी ५० सम.मी. पाऊस पडला ति काय परिसस्थती 

उद्भिले याबाबत साांसगतले होते. त्यािेळेस साांगण्यात आले की, मुांबईतील नाले, 

गटािे स्ट्रॉम िॉटि डे्रन केली पासहिेत. याची प्रसचती आपणास सन २००५ ला आली. 

मुांबई शहिातील नाले रुां द झाले पासहिेत. 

अध्यक्ष महोदय,  मी मिास नाल्याचा प्रश्न उपसस्थत केला आह.े सिमस्टोिडॅने 

हा मेिि म्हणिेच मोठा नाला आह,े ह ेघोसषत केले आह.े एकीकडे िोगेश्विी, आिे 

कॉलनी, शामनगि, मेघिाडी या भागातील सांपणूा पाणी त्या नाल्यामध्ये येते. या 

नाल्याचा प्रिाह असतशय मोठा आह.े ििळपास ३० ते १०० रु्टापयांत तो िेगाने 

िाहतो. तो नाला नसनू ती एक मोठी नदी आह.े या नदीच्या बािसू शामनगि, 

सटळकिाडी, गाांधीनगि, मेघिाडी हा भाग आह.े या भागाचा आकाि बशीसािखा 

आह.े तेथे दििषी पाणी साचते. यामळेु मुांबई महानगिपासलकेमार्ा त कोट्यिधी रुपये 

खचा करुन मेघिाडी येथे नाला बाांधण्याचे हाती घेतले आह.े एका बािनेु त्याचे काम 

झालेले आह.े दसुऱ्या बािचूे काम सशल्लक आह.े शामनगिच्या बािसू, मिास 

नाल्याच्या शेिािी सन १९७० पासनू डायनाक्राफ्तट कां पनी होती. ही कां पनी एका 

सिकासकाने सिकत घेतली. त्यानांति त्या सिकासकाला तेथे सिकास किाियाचा होता. 

मी साांग ूइसच्छतो की, मला कोणाच्याही सिकास कामामध्ये अडथळा आणाियाचा 

नाही. असा अडथळा आणण्याचे काहीही कािण नाही. पिांत ुतथेे सिकास केल्यानांति 

मुांबई महानगिपासलकेच्या माध्यमातनू एका सिकासकाकरिता पाच पलू बाांधण्यासाठी 

सदले गेले. पािसाळ्यात नाला सार् किण्यासाठी धोबीघाट येथनू त्या नाल्यात 

पोका लेन मसशन उतिािािी लागते. तेथनू हा सांपणूा नाला स्िच्छ केला िातो. एका 

सिकासकासाठी पाच पलू कशासाठी हिे आहते ? तेथील लोकाांचा यासाठी सििोध  
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श्री. िसिांद्र िायकि ..... 

आह.े सन २०१४ मध्ये ह े बाांधकाम किण्यासाठी पििानगी सदली होती. पिांत ु

लोकाांच्या सििोधामळेु पलू बाांधता आला नाही.  

 

यानांति श्री. चौधिी..... 
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श्री.िसिांद्र िायकि..... 

या सिकासकाने तथेील लोकाांचा येण्या-जाण्याचा रस्ता बंद केला.  त्याच्या जागेिर 

त्याने पत्रे लािले तर हरकत नाही परंत ुरस्त्याच्या दसुऱ्या बाजलूा िीस रु्टांपयांत पते्र 

लािण्यात आले.   

 अध्यक्ष महोदय, ये-जा करण्यासाठी जिज बाांधलाच पासहिे ि त्याला हिकत 

असण्याचे कािण नाही.  पिांत ुपाच-पाच सिि कशासाठी बाांधले िात आहते ?  हा 

पयााििणाचा ऱ्हास ि लोकाांच्या सिसिताशी खळे नाही का ?  मुांबई महानगिपासलकेने 

अशा प्रकािे पििानगी सदलीच कशी ?  तसेच सिमस्टोिॅड अहिाल सिचािात घेताना 

सदि िागेची पाहणी किण्यात आली होती का ?  माझा आिोप आह ेकी, पाहणी न 

किता सिकासकाच्या सांगनमताने ऑसर्समध्ये बसनू पाच सिि बनसिण्यास पििानगी 

दणे्यात आली, हा कोणता न्याय आह े?  

 अध्यक्ष महोदय, या नाल्यािि ५ सठकाणी सिि बाांधला िाणाि असनू अगोदि 

असस्तत्त्िात असलेला सिि दखेील मोठा करुन सदला िाणाि आह.े  नाल्याच्या 

सांिक्षण सभांतीच्या बािलूा २५ रु्टाांचे पत्रयाचे शेड लािण्याकरिता कल्पतरु 

सिकासकाने शासनाची अथिा मुांबई महानगिपासलकेची पििानगी घेतली होती काय 

असे सिचािले असता "पििानगी घेतली आह"े असे साांगण्यात आले आह.े  पिांत ु

सदि पििानगी शासनाने अथिा मुांबई महानगिपासलकेने कधी ि कशाच्या आधािे 

सदली ?  अशी पििानगी दतेाना प्रत्यक्ष पाहणी केली होती का ?  सदि पििानगी ही 

सनयमाला बगल दऊेन ि बेकायदशेीिरित्या दणे्यात आली असल्यास सांबांसधत 

असधकाऱ्यािि काििाई किणाि का ?  तसेच अशी कोणतीच पििानगी सदली 

नसल्यास सिकासकाच्या अनसधकृत कामामळेु हिािो नागरिकाांच्या सििाला ि 

आिोग्याला धोका सनमााण झाल्यामळेु सांबांसधत सिकासकािि शासन दांडात्मक 

काििाई किणाि का ि सदि सिकासकासिरुध्द एर्.आय.आि. दाखल किणाि का ? 

 श्री.प्रािक्त तनपिेु : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी मिास नाल्याच्या 

सांदभाात सदि लक्षिेधी सचूना उपसस्थत केली आह.े  या नाल्याच्या बािचू्या कां पनी 

मालकाने तथेे त्या िागेिि िसहिासी ले-आऊट किण्याची पििानगी मासगतली आह.े   
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श्री.प्रािक्त तनपिेु..... 

सदि नाल्याचे रुां दीकिण सिमस्टोिॅड अहिालानसुाि झालेले आह.े  तसेच पािसाच े

पाणी व्यिसस्थत िाहून िािे यासाठी नाल्याच्या बािनेु सभांत दखेील बाांधलेली आह.े  

सन्माननीय सदस्याांची भािना आह ेकी, सदि नाल्याच्या िहन क्षमतमेध्ये अडथळा 

येता कामा नये.  त्याबाबत मी साांग ूइसच्छतो की, नाल्यािि बाांधण्यात येणाऱ्या ५ 

सििेसमळेु नाल्याच्या िहन क्षमतेमध्ये कोणताही अडथळा येत नाही.  तसेच 

सन्माननीय सदस्याांनी साांसगतले की, मातीने नाला बिुिण्यात आला आह.े पिांत ु

िस्तसुस्थती तशी नसनू काम सरुु असताना तथेे माती पडलेली होती.  याबाबत 

महापासलकेला सनदशे दणे्यात येतील की, काम किताना दखेील पडणािे दगड-माती 

िोिच्या िोि उचलण्यात यािे. 

 अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांचा दसुिा प्रश्न असा आह े की, पाच 

कल्व्हटा कशासाठी बाांधण्यात येणाि आहते ?  महानगिपासलकेने सदलेल्या 

मासहतीनसुाि सदि ले-आऊटमध्ये दोन ॲमसेनटी स्पेसेस आहते.  सदि रिसक्रएशनल 

ग्राउांडिि िाण्यासाठी पाच पैकी दोन सििेस आहते.  तसेच या ले-आउटिि ७०० ते 

८०० सदसनका बाांधण्याचे उसद्दष्ट आह.े  म्हणिेच समुािे तीन ते चाि हिाि लोक तथेे 

िाहतील.  तसेच एका बािलूा झोपडपट्टी ि दसुऱ्या बािलूा मखु्य िस्ता आह.े  त्यामळेु 

या सिा लोकाांना मखु्य िस्त्यासाठी ॲक्सेस उपलब्ध करुन दणे्यासाठी दोन सििेस 

आहते.  तसचे एक सिि दोन इमाितींना िोडणािा आह.े  महानगिपासलकेला 

सिचािणा केली असता त्याांनी साांसगतले की, आिश्यक त्या सिा प्रोससिि र्ॉलो करुन 

ि तेथील िसहिाशाांची भसिष्ट्यातील गिि लक्षात घेऊन सदि पििानग्या दणे्यात 

आल्या आहते.  म्हणिे आगीसािखी काही दघुाटना घडल्यास एव्हकॅ्यएुशनसाठी िस्त े

आिश्यक आहते.  एकूणच सिा सनयमाांना धरुन सदि पाच सििेसच्या प्रस्तािास 

मान्यता सदलेली आह े ि यामध्ये काहीही अनसधकृत नसल्याचेही महापासलकेने 

साांसगतले आह.े 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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 श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िसिांद्र िायकि 

याांनी लक्षिधेी सचूनेच्या माध्यमातनू िो प्रश्न सिचािला आह े तो त्याांनी पणूा 

मासहतीच्या आधािािि सिचािलेला आह.े  कािण सन्माननीय सदस्य त्या भागामध्य े

५८ िषाापासनू िाहतात.  पिांत ुमांत्री महोदयाांनी असतशय शाांतपणे आसण गळुगळुीत 

उत्ति सदले आह.े  पिांत ुतोंडी सदलेले उत्ति आसण लेखी सदलेले उत्ति ह ेमांत्री महोदयाांनी 

पनु्हा एकदा तपासण्याची गिि आह.े  मांत्री महोदय म्हणतात की तेथे िे ५ सिि 

बाांधण्यात येणाि आहते ते लोकाांच्या सोयीकरिता बाांधण्यात येणाि आहते.  पिांत ु

आपण मांत्री महोदयाांचे उत्ति बसघतले ति आसण तथेील नगि भमूापन क्रमाांक ३३, ५२ 

आसण ७६ पासहला ति त्या सठकाणी एक सिकासक आलेला आह.े  एक आसका टेक्ट 

आलेला आह ेआसण आसका टेक्टने सनिासी बाांधकामासाठी एक आिाखडा तयाि 

करुन त्याची मांििुी मासगतलेली आह.े  तेथे ५ सिि बाांधािे लागत आहते ते बाांधताना 

आपण सिचाि किा की तो सकती मोठा ले-आऊट आह.े  सन्माननीय सदस्याांनी 

साांसगतल्यानसुाि तथेे सन २००५ मध्ये भयानक पाणी भिले होते.  मांत्री महोदय 

आपल्या उत्तिातनू साांगतात की त्या सठकाणी सिि बाांधल्यामळेु पाण्याचा सनचिा 

होण्यासाठी कोणतीही अडचण येणाि नाही.  सपल्लिसशिाय ते सिि बाांधण्यात येत 

आहते काय ? आपण िि तेथे कल्व्हटा बाांधत असाल ति सिि कशाला बाांधता.  

पाणी नाल्याच्या िि आलेले असल्यामळेु आपण तो कल्व्हटा िसमनीपासनू १० रू्ट 

उांच बाांधणाि नाहीत.  त्यामळेु तेथील पाण्याचा सनचिा होण्यासाठी ते सिि अडथळे 

ठिणाि आहते, ही िस्तसुस्थती आह.े   

अध्यक्ष महोदय, दसुिी गोष्ट अशी की, मांत्री महोदय असे म्हणाले की,  त्यामध्ये 

कोणत्याही प्रकािचा कचिा पडलेला नाही.  पण आपल्या उत्तिामध्ये असे म्हटले 

आह ेकी, आपण त्या सठकाणी एक निीन कल्व्हटा बाांधण्याकरिता २०१४ साली 

पििानगी सदली होती आसण त्याला २०२२ पयांत मदुतिाढ सदलेली आह.े  तो असा 

कसा कल्व्हटा आह ेकी ज्याला ८-८ िषे मदुतिाढ द्यािी लागते.  त्यामळेु ह ेसिा 

प्रकिण एकां दिीतपणे सांशयास्पद आह.े  ह ेपणूापणे सबल्डिला... म्हणिे सिमशोिॅटच्या 

स्पेसससर्केशनच्या प्रमाणात तेथे बाांधलेली सांिक्षण सभांत हलसिण्याचे सकां िा तोडर्ोड 

किण्याचे कािण काय आह.े  आपण त्या नाल्याची रुां दी िाढसिण्याकरिता किीत  
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श्री. भास्कि िाधि... 

नाहीत.  त्यामळेु असा सांशय सनमााण होतो की, त्या सबल्डिचा ले-आऊट मांििू 

होण्याकरिता िागचेी कमतिता भासते आसण त्याला ते ले-आऊट मांििू होण्याच्या 

दृष्टीने िागा उपलब्ध व्हािी, अशा सोयीकरिता ह ेप्रकिण सदसते.  सन्माननीय सदस्य 

त्या भागातील िसहिाशी आहते,  लोकप्रसतसनधी आहते, गेल्या ५८ िषाापासनू तथेे 

िाहतात.  म्हणनू ह ेसिा प्रकिण म्हणिे सन २०१४ पयांत सदलेली पििानगी २०२२ 

पयांत मदुतिाढ दणेे, ५-५ सििेस बाांधण्याचे काम तेथे झाले आह.े  या प्रकिणी 

सन्माननीय सदस्याांच्या उपसस्थतीत बैठक घेऊन आपण सांबांसधत असधकाऱ्याांना 

बोलािनू त्याांचे समाधान झाल्यानांतिच या कामाला पििानगी द्याल काय, हा माझा 

प्रश्न आह.े 

श्री. एकनाथ सशांद े : अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्य श्री. िसिांद्र िायकि 

याांनी काही मदु्द ेउपसस्थत केले आहते आसण त्यानांति सन्माननीय सदस्य श्री. भास्कि 

िाधि याांनी सधु्दा िो काही मदु्दा उपसस्थत केला आह े त्याबाबत मी त्याांना साांग ू

इसच्छतो की, ह े५ सिि नसनू कल्व्हटा आहते.  एकाच समळकतीमधनू हा मोठा नाला 

िातो.  या सठकाणी महानगिपासलकेने बाांधकामासाठी पििानगी सदलेली आह.े  

त्यामळेु तेथे कोणतेही अनसधकृत बाांधकाम होत नाही.  त्या सठकाणी कल्व्हटा बाांधत 

असताना मातीचा सढगािा पडणे िगैिे असे घडू शकते.  त्याबद्दलच े माझ्याकडे 

र्ोटोग्रा्स सधु्दा आहते.  त्यामळेु महानगिपासलकेने सांबांसधत सिकासकाला सचूना 

सदली की, नाल्यामध्ये िी माती साचली आह ेती ताबडतोब काढून नाला स्िच्छ किा 

आसण त्यानांति कल्व्हटा बाांधा.  या कामाला सन २०१४ मध्ये मांििुी सदल्यानांति या 

५ कल्व्हटापैकी २ कल्व्हटा ह े१८ समटि डी.पी. िोडला िोडणाि आहते.  २ कल्व्हटा 

ह ेआि.िी.ला िोडणाि आहते आसण १ कल्व्हटा हा नाला मधनू गले्यामळेु त्या ले-

आऊटला िोडणािा आह.े 

यानांति श्रीमती कोळसगिे.. 
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श्री. एकनाथ सशांद.े... 

त्यामळेु ह ेसिि नाहीत. दसुिी बाब अशी आह ेकी, नाल्याचा प्रिाह कोठेही अडता 

कामा नये याची पिेुपिु खबिदािी घेऊन मुांबई महापासलकेने ह े५ कल्व्हटा बाांधण्यासाठी 

पििानगी सदलेली आह.े त्याचबिोबि ह ेकुठेही अरुां द होता कामा नये यासाठी त्याला 

सचूना सदलेल्या आहते. सन्माननीय सदस्य श्री. िसिांद्र िायकि याांना या सिषयाबाबत 

िास्त  मासहती आह ेकािण ते स्टँसडांग ससमतीचे चेअिमन सदु्धा होते. पािसाळयामध्ये 

िेसीबी त्यातनु िाऊ शकते अशा प्रकािे कल्व्हटा सतथे बाांधण्याची पििानगी मुांबई 

महापासलकेने सिकासकाला सदलेली आह.े त्यामळेु कोणत्याही परिसस्थतीमध्य े

नाल्याचा प्रिाह थाांबसिणे सकां िा नाल्याची रुां दी कमी किणे ह ेकधीही शक्य नाही. हा 

नाला ७.५ ते १० मीटि रुां द आह.े सन्माननीय सदस्याांचे म्हणणे योग्य आह ेकी, 

पािसाळ्यामध्ये या नाल्याच्या प्रिाहाला सििोध सकां िा अडथळा होता कामा नये. 

याच्या सिा अटी त्यामध्ये टाकलेल्या आहते. त्याचबिोबि गाळ काढण्यासाठी सकां िा 

त्याचे सडसील्टींग किण्यासाठी ॲप्रोचसाठी ६ मीटिचा िस्ता बाांधायला साांसगतले 

आह.े मोठ्या नाला एका छोटया नालाला येऊन समळतो. सतथे ५ मीटिचा ॲक्ससे 

िोड बाांधण्यासाठी अटीनसुाि पििानगी सदलेली आह.े या सिा अटी घालनू ह े ५ 

कल्व्हटा बाांधण्यासाठी सिकासकाला मुांबई महानगिपासलकेने पििानगी सदलेली आह.े 

या व्यसतरिक्त सतथे कोणत्याही परिसस्थतीत िेगळे सकां िा चकुीचे काम किता कामा 

नये. यासाठी मुांबई महापासलकेने प्रत्यक्ष पाहणी करुन अशा प्रकािची कायािाही किण े

अपेसक्षत आह.े  

 श्री. भास्कि िाधि : अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांनी सिस्तािाने उत्ति सदलेले 

असनू त्याांनी खात्री करुन घेतलेली आह.े माननीय नगिसिकास िाज्यमांत्रयाांनी 'सििेस' 

असा उल्लेख केला त्यामळेु मी दखेील 'सििेस' बोललो आह.े त्यापेक्षा मी कल्व्हटाच 

बोलणाि होतो. तो र्क्त शब्दातील र्िक आह.े  

 अध्यक्ष महोदय, माननीय मांत्रयाांना माझी अशी सिनांती आह ेकी, सन्माननीय 

सदस्य श्री. िसिांद्र िायकि तसेच सांबांधीत असधकाऱ्याांना बोलािनू आपल्या  
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श्री. भास्कि िाधि.... 

उपसस्थतीत बैठक घेऊन त्याांचे समाधान होईपयांत आपण त्याांना सहकाया किािे. 

कािण हा भागातील हा प्रश्न आह.े 

श्री. िसिांद्र िायकि : अध्यक्ष महोदय, मी सदलेल्या लक्षिधेी सचूनेमध्येच असे 

सदले आह ेकी, " सिकासकासोबत सांबांधीत असधकािी/कमाचािी याांचेही आसथाक  

सांगणमत झाल्यामळेु ह ेहोत आह.े"  पिांत ुतेथील लोकाांची अडचण साांसगतली िात 

नाही. त्याांनी साांसगतल्याप्रमाणे माझे बालपण सतथे गेलेले असनू मी ५८ िषे सतथे 

िासहलो आह.े दििषी सतथे पाणी भित आह.े ही िागा कॅ्चि करुन त्याांना पासहिे तसा 

ले-आऊट किण्याचे काम सरुु आह.े त्यामळेु माझे दोन प्रश्न आहते. एक म्हणिे, ५ 

कल्व्हटाची पििानगी आपण िद्द किणाि काय ? दसुिे असे की, माननीय पयााििण 

मांत्री सभागहृात उपसस्थत आहते त्याांना मी साांग ू इसच्छतो की, त्या सठकाणी 

पयााििणाचा ऱ्हास होत आह े त्यासाठी त्याांनी स्टे दणे्यात यािा, अशी मी त्याांना 

सिनांती कितो. त्याच पद्धतीने ५ कल्व्हटा म्हणिे तो सांपणूा नाला ते िापिणाि आहते. 

मुांबई महानगिपासलकेचा नाला असताना ह ेिापिणाि आहते. त्यामळेु माझा पसहला 

प्रश्न असा आह े की, असधकािी ि कमाचाऱ्याांचे आसथाक सांगणमत झालेले 

असल्यामळेु माननीय पयााििण मांत्रयाांनी याला स्टे द्यािा. तसेच सांबांधीत माननीय 

मांत्रयाांनी याची पििानगी िद्द किािी अशी माझी मागणी आह.े  

श्री. एकनाथ सशांद े: अध्यक्ष महोदय, सन्माननीय सदस्याांनी िो प्रश्न उपसस्थत 

केला आह ेत्याबाबत मी साांग ूइसच्छतो की, मुांबई महापासलकेने सिा बाबी तपासनूच 

या सदलेल्या पििानग्या सदल्या आहते. ५ कल्व्हटापैकी २ कल्व्हटा ह े१८ मीटिच्या 

डीपी िस्त्याला िोडणािे, २ कल्व्हटा आििीला िोडणािे आसण १ कल्व्हटा हा एका 

ले-आऊटला िोडणािा आह.े या सठकाणी ििळपास ३५०० ते ४००० लोकाांची 

िस्ती असणाि आह.े मी मघाशी म्हणालो की, यामध्ये नाल्याची रुां दी कमी होता 

कामा नये सकां िा नाल्यातील पाण्याचा प्रिाह अडता कामा नये.  

      यानांति श्रीमती किांदीकि..... 
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श्री. एकनाथ सशांद.े.. 

दि पािसाळ्यामध्ये  तेथे िेसीबी गेली पासहिे. िेसीबीद्वािे तेथे  नाले सर्ाई झाली 

पासहिे.  या सिा बाबी तपासनू पििानग्या सदल्या आहते. या सशिाय काही चकुीच े

झाले असेल ति असधकाऱ्याांनी ते तपासािे. सन्माननीय सदस्याांच्या उपसस्थतीत ते  

तपासािे. मुांबई महापासलकेने पििानगी सदलेली आह.े कोणी सांगनमत केले असेल 

असे गहृीत धरुन स्थसगती दतेा येणाि नाही. 

 तावलका सभाध्यक्ष ( श्री. संजय वशरसाट )  :  आता सभागहृाची बैठक 

दपुािी २.०० िािेपयांत स्थसगत किण्यात येत आह.े  

 ( सभागहृाची बैठक दपुािी १.१६ ते  २.०० िािेपयांत स्थसगत झाली) 

      ------ 
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( स्थवगतीनतंर ) 

( अध्यक्षस्थानी माननीय उपाध्यक्ष ) 

 

पृ. शी./मु. शी. :-  सन २०२२-२०२३ चा अथासांकल्प सादि किण े

 

 श्री.असित पिाि ( उप मखु्यमांत्री तथा सित्त मांत्री ) : अध्यक्ष महोदय, मी सन 

२०२२-२०२३ चा अथासांकल्प सभागहृाला सादि किीत आह.े 

( सित्त मांत्रयाांचे भाषण ) 

( पे्रस : येथे उप मखु्यमांत्री तथा सित्त मांत्री महोदयाांचे भाषण िोडािे.) 

............ 

नांति श्री.सशांद े.... 
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श्री.असित पिाि...... 

**    बैलाला आपण शेती आसण शेतकऱ्याांचे िभैि मानतो. किी सिठ्ठल िाघ याांच्या 

शब्दात साांगायचे झाले ति  

"बैल घामाची प्रसतमा, 

 बैल श्रमाचे प्रसतक, 

बैल माझ्या सशिािात, 

 काडी सहििे स्िसस्तक" 

(पे्रस : **  पान क्रमाांक ६ ििील परिच्छेद क्रमाांक २६ सांपल्यानांति ििील मिकूि 

छापािा ि तद्नांति उिारित भाषण सरुु... ) 

यानांति श्री.कुलकणी..... 
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श्री. असित पिाि.... 

अथासांकल्पाचे िाचन सरुु..... 

 

**  अध्यक्ष महोदय, कोसिडच्या काळात आपल्या सिकािने बिासिलेल्या 

कामसगिीचां दशे-सिदशेात कौतकु झालां... िाज्यातल्या कोिोना योद्धयाांनी िीिाची 

िोखीम पत्करुन सेिा सदली. 

सनष्ठेने केली सेिा,  

ना केली कधी बढाई 

सदला शब्द िाज्याला,  

की धैयााने सिांकू लढाई.... 

लढाई लढतानाही.... 

 सिियाची िागिली आशा, 

दशेानां पासहलां अिघ्या.... 

आम्ही योग्य दाखसिली सदशा.... 

 

( पे्रस : ** पान क्रमाांक ७ ििील मदु्दा क्रमाांक २९ मधील सतसऱ्या परिच्छेदानांति 

ििील मिकूि छापािा ि तद्नांति उिारित भाषण सरुु.) 

 

यानांति श्री. चौधिी... 
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श्री.असित पिाि..... 

अथासांकल्पाचे िाचन सरुु..... 

** 

"ज्ञान उिळले घिात माझ्या, घि झाले सोनेिी... 

िस्ता नव्हता सोपा, हा पण होता गां काटेिी... 

डगमगली ना कधी तिी ती, पढेु चालली बाई... 

सशकसिते दऊेनी सिश्व हातािि, सासित्रीआई..." 

 

 

(पे्रस : ** पान क्रमाांक ३१ ििील परिच्छेद क्रमाांक १४४ सांपल्यानांति ििील 

मिकूि छापािा ि तद्नांति उिारित भाषण सरुु...) 

 

यानांति श्री.धमुाळे..... 
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श्री. असित पिाि... 

 

** महािाष्ट्ट्राच्या प्रबोधनाच्या चळिळीतील सांत िगनाडे महािािाांचे स्थान 

आपल्याला  चाांगले मासहती आह.े  

  

       "आमचुा तो घाणा, सत्रगणु तीळाचा, 

             न ांदी िोसडयेला, मनपिनाचा,  

             भक्ती हो भािाची, लाट टासकयली, 

              शाांतीसशळा ठेसिली, सििेकाििी....." 

 

   असे म्हणणाऱ्या.... 

 

(पे्रस : ** पान क्रमाांक ३१ ििील परिच्छेद क्रमाांक १४७ सांपल्यानांति ििील 

मिकूि छापािा ि तद्नांति उिारित भाषण सरुू...) 
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श्री. असित पिाि.... 

** िाज्याचे पसहले मखु्यमांत्री आधसुनक महािाष्ट्ट्राच े सशल्पकाि स्ि. यशिांतिाि 

चव्हाण याांची उद्या म्हणिे सदनाांक १२ माचा िोिी ियांती आह.े प्रससद्ध गीतकाि श्री. 

सधुीि मोघे ह ेस्ि. यशिांतिाि चव्हाण याांच्याबद्दल म्हणाले होते की,  

" त ूनेता... योद्धा िीि िाष्ट्ट्रसांग्रामी, 

त ूिािधिुांदि, माणसू अांतयाामी, 

त ूलेखक, िक्ता, िससक स्ियांप्रजे्ञचा, 

त ूिण ूप्राण, यशिांत महािाष्ट्ट्राचा... " 

या अथासांकल्पाच्या माध्यमातनू स्ि. यशिांतिाि चव्हाण याांना अपेसक्षत 

असणािा आसण त्याांच्या स्ि्नातील प्रगत, पिुोगामी, समथा, बलशाली महािाष्ट्ट्र 

घडसिण्यास सनसित मदत होईल असा मला सिश्वास आह.े पनु्हा एकदा सिा 

सन्माननीय सदस्याांचे तसेच िाज्यातील तमाम बांध-ूभसगनी, माता आसण तरुण समत्राांच े

मी आभाि मानतो आसण इथेच थाांबतो. िय सहांद, िय महािाष्ट्ट्र ! 

(पे्रस : ** अथासांकसल्पय भाषण भाग २ मधील पान क्र.३ ििील भाषण 

सांपल्यानांति ििीलप्रमाण ेमिकूि छापण्यात यािा.) 

उपाध्यक्ष : सन २०२२-२३ चा अथासांकल्प सभागहृास सादि किण्यात 

आला.  

अथासांकल्पीय प्रकाशनाचे पेनड्राईव्ह असलेल्या सटुकेसेस सन्माननीय 

सदस्याांना दणे्याची व्यिस्था सित्त सिभागातरे् सिधानभिनाकरिता आिसक्षत 

असलेल्या िाहन पासकां गच्या परिसिातील  RT-PCR  चाचणी कें द्र येथे किण्यात 

आली आह.े सन्माननीय सदस्याांनी सितिण कें द्रािरुन सदि प्रकाशनाचे पेनड्राईव्ह 

असलेल्या सटुकेसेस प्राप्त करुन घ्याव्यात.  

------ 
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उपाध्यक्ष.... 

सभागहृाची बैठक आता स्थसगत होत आह.े सभागहृाची बैठक सोमिाि, 

सदनाांक १४ माचा, २०२२ िोिी सकाळी ११.०० िािता पनु्हा भिेल. 

(सभागहृाची बैठक दपुािी ०३ िािनू १५ समसनटाांनी सोमिाि, सदनाांक १४ 

माचा, २०२२ िोिीच्या सकाळी ११.०० िािेपयांत स्थसगत झाली.) 

------ 

 


